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บทที่ 4 
 

ศัลยกรรมเสริมความงาม : ดารากับการศลัยกรรมเสริมความงาม 
 

การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยการ

สัมภาษณเชิงลึก   (In-depth  interview) กลุมดารานักแสดงหญิงที่ผานการทําศัลยกรรมเสริม

ความงามโดยไมจํากัดอายุ จํานวน 20 คน และดารานักแสดงหญิงที่ไมทําศัลยกรรมเสริม 

ความงาม จํานวน 5 คน จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลโดยใชการบรรยายเชิงพรรณนา  (Descriptive  

Research) โดยมีรายละเอียดจากการสัมภาษณจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 

  
เรื่องราวและประสบการณของดารานักแสดงหญิงกับการศลัยกรรม 

เสริมความงาม 
 

กรณศีึกษาท่ี 1  การทําศลัยกรรมคาง  
 

ภาพที ่4 

โอ รุงระว ีดาราสาวสุดเซ็กซี่ เธอเลือกทาํศัลยกรรมคาง 

 

 
ที่มา: “โอ รุงระวี เซ็กซ่ีเหลือหลาย,” โดย ดาราเดล่ี, 2551. 

 

ชื่อ  โอ-รุงระวี บริจนิดากุล  

อายุ  27 ป  

ภูมลําเนา           จังหวัดเชียงใหม  
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ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

รายไดประมาณ   50,000 ตอเดือน  

อายุการทํางาน      7 ป  

อาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดง เปดบริษัทรับจัดออแกไนเซอร 

ความพึงพอใจของรายได    พอใจ    

โอ-รุงระวี บริจินดากุล นักแสดงสาวที่มีผลงานมาแลวทั้งจากภาพยนตรและละคร 

อาทิ "ตุกแกผี" "ตะเคียน" "นางฟาเดินดิน" "บุษบาเรรัก" "แกนกะลา" และที่กําลังออกอากาศอยู

หนาจอ 7 สีในขณะนี้ก็คือ "เพื่อนซาเทวดาจ๋ิว" รวมทั้ง "พยัคฆยี่เก" ที่กําลังถายทําอยู "โอ" เปนอีก

หนึ่งนักแสดงสาวท่ียอมรับวาเธอผานการทําศัลยกรรมมาแลว และที่ตองทําก็เพราะวาดวยหนาที่

การงาน และเปนการเพิ่มความมั่นใจเวลาออกสูสาธารณชน และส่ือตาง ๆ  เธอเลือกทําคางเพราะ

เปนจุดที่บกพรองและเห็นชัดที่สุด แตเพราะอุบัติเหตุเลยทําใหเธอตองผาตัดทําคางใหมอีกคร้ัง 

รวมทั้งโอยังมีการฉีดคอลลาเจนเพื่อเพิ่มความกระชับและสดใสใหกับใบหนาอีกดวย 

โอเลาวา   

กอนหนานี้โอเคยผาตัดเสริมคางมากอน ซึ่งเปนแทงคลาย ๆ กระดูกแลวเอามาเสริม

เขาตรงปลายคาง ตอนนั้นก็ไมมีเอฟเฟคอะไร แตวาบังเอิญประสบอุบัติเหตุล่ืนลมใน

หองน้ํา เลยทําใหกระดูกที่คางมันแตก ก็เลยตองไปผาตัดเอาสวนนั้นออกไป และทํา

การฉีดคางแทน เปนการฉีดคอลลาเจน  จริง ๆ แบบแรกมันก็จะดีกวานะคะ แตเรา

ปรึกษาหมอแลวเหมือนกับวาเนื้อของเรามันมีไมพอ เพราะฉะนั้นเราก็เลยตองใชการ

ฉีดคอลลาเจนแทน แลวอีกอยางที่ทําก็คือทําคาบอกซี่เปนการฉีดสลายไขมัน ยก

กระชับหนา ใหใบหนาเขารูปสวยงาม ที่ทําก็เพราะวาดวยความที่เราเปนนักแสดงนะ

คะก็อยากใหตัวเองดูดี ถายรูปออกมาแลวสวย แลวอีกอยางคือโอเปนพรีเซ็นเตอร

ใหกับเอสพีคลินิก ซึ่งเปนคลินิกศัลยกรรม เราก็เลยจะไดคอรสพิเศษจากที่นี่ดวย แต

เราก็ไมไดทําทุกคอรสนะคะ คือเราเลือกทําในคอรสที่มันเหมาะสมกับเรา มีทําผิว

บาง แลวก็ลองฉีดผิวขาวคร้ังนึง เพราะวาสมัยนี้ดาราเขาก็ทํากันเยอะ เปนที่นิยมกัน

มากในตอนนี้เราก็เลยลองทําดู ซึ่งที่นี่เขาก็มี ฉีดคร้ังแรกก็เห็นผลแลว แตวาเราก็ตอง

ใชเวลาคือตองไปฉีดซ้ําอีก แตตอนนี้ไมไดฉีดแลว เพราะวาเราทํางานถายละครกลาง

แดดบอยเลยเวนไวกอน จริง ๆ โอเปนคนกลัวเข็มนะ แตวาดวยความที่เราปรึกษา

หมอมาแลววามันไมเปนอันตรายกับเราก็เลยกลาที่จะทํา แรงบันดาลใจที่ใหเราตอง

ทําคงจะเปนเพื่อน ๆ ในวงการมากกวาคะ และดวยงานในฐานะที่เราเปนดาราดวย 
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ผลกระทบกับการทําศัลยกรรม โอวาสวนมากจะเปนผลดานดีมากกวาคะ และมนั

ก็ทําใหเรารูสึกมั่นใจข้ึนเพียงแตวาชวงแรกที่ทําใหม ๆ เราอาจจะไปเจอใครไมได

เพราะวายังบวมอยู แตพอเราพักผอนดูแลตัวเองตามที่แพทยส่ังก็ไดผลแลว หลังจาก

ที่ทําศัลยกรรมแลวโอก็รับงานเร่ือย ๆ ก็มีทั้งหนัง ละคร งานโชวตัวตาง ๆ ในสวนของ

สุขภาพรางกายเราก็ออกกําลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชนเปนปกติอยูแลวคะ 

สําหรับคนรอบขางที่พอเขารูวาเราไปทําคางมาเขาก็วาโอเคข้ึนนะ ดูดีข้ึน แตในสวนที่

ไปฉีดคอลลาเจนนี่จะเห็นชัดมาก เพราะวาผิวเราดูสดใสข้ึน เฟรมข้ึน เราก็ภูมิใจรูสึก

มั่นใจมากข้ึน ถึงแมวาอายุเราจะมากข้ึน แตวาก็มีวิวัฒนาการหลาย ๆ อยางที่ทําให

เราสามารถพัฒนาตัวเองไมใหแกตามอายุได ยอมรับวาพอทําศัลยกรรมแลวมีงาน

เขามาเยอะจริง ๆ นะคะ คือนอกจากไดเปนพรีเซ็นเตอรของเอสพี คลินิก แลวโอยังได

เปนพรีเซ็นเตอรของสถาบันลดน้ําหนักอีกแหงหนึ่งดวย ซึ่งเปนสถาบันที่โดงดังมาก

ในฝร่ังเศสแลวเขามาเปดที่เมืองไทย ก็ถือวาเปนผลพลอยไดหลังจากที่เราไป

ทําศัลยกรรมมาคะ ถามีคนมองวาเราเปนผูหญิงที่สวยดวยแพทย หรือวาสวย

พลาสติก จริง ๆ โอไมโกรธนะคะ แตคิดวาไมจริงหรอก มันไมใชทั้งหมด แตมัน

อาจจะแปลวาเราสวยข้ึนได คือโอวาจริง ๆคนเราก็ตองออกกําลังกายนอนหลับ

พักผอนใหเพียงพอดวย หนาเราบุคลิกเราถึงจะสวยสดใสจริง สังเกตไดจากตัวเองคะ 

วาถาวันไหนที่เราพักผอนนอยเราก็จะโทรม มันก็ตองพึ่งแพทยเหมือนกัน เพราะวา

แพทยก็จะชวยทําใหส่ิงที่เราบกพรองนั้นดีข้ึน คาใชจายที่ทําสําหรับการเสริมคางไม

แนใจคะเพราะวามันนานมากแลวแตคิดวานาจะเปนหลักหมื่นข้ึนไป แตถาเปนการ

ฉีดคอลลาเจนก็ประมาณ 3,000 บาท แตเราทําแบบเปนโปรโมชั่นก็จะถูกกวานั้น

หนอย ซึ่งเร่ืองราคามันก็คงจะสมเหตุสมผลละคะ เพราะวาผลลัพธที่เราไดก็คือทําให

เราเปนที่รูจักของประชาชน และเราก็มีรายไดเพิ่มข้ึน ถาจะใหโอเปดเผยกับส่ือวาเรา

ทําศัลยกรรมคางมาเนี่ย จริง ๆ ก็พูดนะโอรูสึกวาที่เราทํามันก็ไมไดมีอะไรมากมาย 

และของแบบนี้มันก็เห็นกันได หนาเรามันก็เปล่ียนไปจริง ๆ อยาปดบังกันดีกวา  

แตวากอนที่จะทําศัลยกรรมเนี่ยเราก็คอนขางศึกษารายละเอียดนานนะ เพราะวา

ที่ผานมามันจะมีตัวอยางของคนที่เขาทําแลว และเกิดผลกระทบอยางเชนกรีดตา ดึง

หนามาก ๆ แลวทําใหเวลานอนตาไมหลับ เปนผ่ืนแพ เราก็รูสึกสงสารเขาและเร่ิม

กลัว แตเราก็คิดวามันคงจะไมใชทุกคนที่จะเจอเหตุการณแบบนั้น เพราะวาสมัยนี้

วิวัฒนาการก็กาวไกลแลว ที่สําคัญเราศึกษาและเลือกแพทยที่เราเช่ือมั่นจริง ๆ นาจะ

ไมมีปญหาตามมา ก็คิดวาคงจะไมทําศัลยกรรมอะไรแลวคะ เพราะวามันก็เปนส่ิงที่
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นากลัวนะ อยางหนาอกมันเปนการผาตัดใหญที่ตองวางยาสลบ เร่ืองใหญเกินไป

สําหรับโอ แตในอนาคตถาเกิดมีอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรก็คอยวากันอีกที  หรือวาถา

อยากจะไดไซดหนาอกที่มันบ๊ิกกวานี้ ก็อาจจะทําแตยังไมใชเร็ว ๆ นี้คะ หลังจากที่ทํา

คางแลวก็ฉีดคอลลาเจนมาแลวโอก็รูสึกพอใจนะ เพราะมันเปนส่ิงที่ดีชวยเสริมให

ผูหญิงเรามีความมั่นใจมากข้ึน บางคนอาจจะไมไดสวยมาตั้งแตเกิด แตวาพอไปทํา

จมูกมานิดนึงเพื่อเพิ่มโหงวเฮงตัวเอง ก็อาจจะมีงานเขามา เผลอ ๆ อาจจะเปนดารา

ได แตมันก็อยูที่ความสามารถของเราดวยคะ สําหรับโอเองทําคางคร้ังแรกตอนเขา

วงการใหม ๆ ตอนอายุประมาณ 21 ป ซึ่งตอนนั้นก็คือเราทํางานหาเงินเองไดแลว ถึง

ไดทํานะคะ แตปจจุบันนี้มีความรูสึกวาเด็กที่รางกายยังไมเจริญเติบโตเพียงพอ หรือ

วายังตองขอเงินพอแมใชอยู เขาก็อยากลองอยากทํากันมาก เลยอยากบอกวาอยา

เพิ่งไปทําเลยคะ เพราะวาเขายังมีความใสของเขาอยู ยังนารัก ถาอายุสักประมาณ 

23 ป  หรือวาเรามีรายไดเปนของตัวเองไดแลว   และหนาตาเรายังไมโอ.เค.ก็คอยวา

กันดีกวา และถาใครที่อยากจะทําศัลยกรรมก็ควรจะศึกษาใหดี ๆ ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

ที่นาเช่ือถือ และอยาเอาราคามาเปนเคร่ืองตัดสิน คือไมใชวาทําจมูกคลินิกนี้ราคาไม

แพงทําเลยดีกวา ของถูกใชวาจะดีเสมอไปนะคะ   

จากบทสัมภาษณของโอ-รุงระวี บริจินดากุล  เธอไดสรุปและฝากขอคิดเร่ืองการ

ทําศัลยกรรมไววา เธอยอมรับวาพอใจกับการทําศัลยกรรมครั้งนี้ และผลตอบรับจากคนรอบขางดี

มาก และหนาที่การงานก็ดีข้ึน ในอนาคตเธอก็อยากจะเพิ่มขนาดของหนาอกแตก็ตองคิดเยอะ

หนอยเพราะวาเปนเร่ืองใหญ สําหรับตัวเอง หรือวาหากมีอะไรผิดพลาดกับรางกายเธอก็จะ

ทําศัลยกรรมอีกคร้ัง โอไดฝากแงคิดเกี่ยวกับการศัลยกรรมมาวาควรจะปรึกษาผูเช่ียวชาญที่

นาเช่ือถือ รวมทั้งนอง ๆเด็ก ๆที่รางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ก็ยังไมควรจะทํา 

 
กรณศีึกษาท่ี 2  การทําศลัยกรรมจมูก 

  

ชื่อ   นองโอ  ภัคชญัญา เพง็ธรรม 

อาย ุ  อายุ 22 ป  

ภูมิลําเนา   อุตรดิตถ  

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

รายไดประมาณ  20,000 บาทตอเดือน   

อายุการทํางาน  2 ป  
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อาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดง พิธีกรรายการทางเคเบ้ิลทวีี   

ความพึงพอใจของรายได    อยากไดมากกวานี้  

เธอคือนางรายนองใหมที่ คมน อัครเดช ต้ังใจปนใหประดับวงการสําหรับ โอ-

ภัคชัญญา เพ็งธรรม เธอเคยผานงานละครมาแลวจาก ซิทคอมเร่ือง "หมู 7 เด็ดสะระต่ี" และ "เจาะ

เวลาหาโกะ" และที่กําลังถายทําอยูคือ "พยัคฆยี่เก" เธอเปนนักแสดงนองใหมที่อนาคตไกล และ

กําลังมีงานเขามาอยางตอเนื่อง ซึ่งเธอก็ยอมรับเลยวาสาเหตุที่ทําใหเปนเชนนี้ก็เพราะหนาตาที่ดูดี

และสวยข้ึน เพราะเธอไปทําศัลยกรรมจมูกมา เธอยืดอกรับอยางภาคภูมิใจเลยวาการทําศัลยกรรม

ทําใหชีวิตเธอเปล่ียนไปจริง ๆ เพื่อน ๆ ชมวาเธอดูดีข้ึน และเธอก็ไมคิดที่จะปดบังใคร ๆ สวนเร่ือง

ผลกระทบเธอบอกวาไมกลัวที่จะมีเอฟเฟคตามมา เพราะไดศึกษาจากผูเช่ียวชาญมาเปนอยางดี 

และดวยความที่เธอเปนสาวผิวน้ําผ้ึงเธอจึงอยากจะฉีดสีผิวใหขาวข้ึน เพราะรูวากําลังเปนทีน่ยิมใน

หมูคนบันเทิง แตเธอก็บอกวาตองศึกษาอยางละเอียดเพราะผลกระทบคอนขางเยอะ  

ในสวนของจมูกที่เธอไปเสริมมานั้น  เธอเลาใหฟงวา   

โอทําจมูกอยางเดียวคะ ที่ทําเพราะวาดวยงานและผูใหญแนะนําวาใหทํานิดนึงนะ 

และคุณพอคุณแมก็ไมไดหามอะไร รวมทั้งนักแสดงหลาย ๆ คนในวงการทําแลว

ออกมาสวยดูดี อยางเชน   พี่นุน  วรนุช วงษสวรรค นางเอกละครชอง 7  โอคิดวาการ

ทําศัลยกรรมเปนผลบวกสําหรับเรานะ ยังไมมีผลขางเคียงอะไร แตตอนแรกก็จะ

ศึกษาเยอะ แตจริง ๆ แลวมันอยูที่ความอยากทําของเรามากกวา เพราะวางานที่เรา

ทําอยูมันตองขายหนาตา อีกอยางคือเปนการเสริมโหงวเฮง เพราะหลังจากที่ทําแลว

ก็มีงานเขามาพอสมควร หลังจากทําแลวคิดวาก็คงรับงานตอ และเราก็ดูแลตัวเองให

ดีดวย หมายถึงบุคลิกรางกายดวยนะคะ พรอมที่จะรับงานเต็มที่ตามที่ผูใหญเล็งเห็น

สมควร  คือเราเปนนักแสดงที่ตองขายรูปรางหนาตาก็คิดวานาจะทํา แตถาเปน

นักเรียนยังเด็กก็คิดวายังไมนาทํา ยังไมถึงเวลา รายไดก็ยังไมมี จริง ๆ โอเปนคน

ตางจังหวัดพอมาทํางานตรงนี้แลวพอกลับไปที่โรงเรียนที่บาน คนจะถามเยอะมากวา

ไปทําอะไรมา หนาดูดีข้ึนเยอะมาก แตก็ไมใชวาเราจะเปล่ียนไปเปนคนละคนเลยนะ

คะ เพียงแตวาจมูกที่มันดูดีข้ึน แปลกตาข้ึนเทานั้นเอง  ซึ่งเราก็ยอมรับบอกเลยวาเรา

ไปทําจมูกมา ทําโรงพยาบาลอะไรก็ไมปดบังเลย แลวยังมีแนะนําคนอ่ืนดวยนะคะ  

เพราะวาเขาจะไดราคาที่ถูกลง ที่เรากลายอมรับเพราะวาเราภูมิใจดวย เพราะวามี

งานเขามากข้ึนมีมาเร่ือย ๆ  ตอนนี้มีผลงานหลายอยาง ทั้งพิธีกรรายการอีก 2 

รายการ และถายละครเร่ือง "พยัคฆยี่เก" ทางชอง 7 และกําลังจะเปดกลองละคะเร่ือง  

"เจาะเวลาหาโกะภาค 3"  
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ถามีคนบอกวาโอสวยแบบสวยดวยแพทยโอจะไมรูสึกอะไรเลยนะ รูสึกดีใจและ

ขอบคุณมากกวา เพราะวาสวยดวยแพทยมันมีคําวาสวยอยูในนั้น แตจะดวยแพทย

หรือวาดวยธรรมชาติมันอีกอยาง เพราะวาคนเราไมมีใครที่เพอรเฟกตไปซะทุกอยาง

อยูแลว มันก็ตองมีบางคะที่จะตองใหแพทยเขามาชวย ตอนนั้นที่โอทําจมูกราคา

ประมาณ 20,000 บาท ไมแพงเลย และโอ.เค.ไมมีผลขางเคียงไมตองไปแกไขอะไร 

ทําแลวพักหนาอยูประมาณหน่ึงอาทิตยเทานั้นเอง  ถาเราไมทําอะไรกระทบกระเทอืน

อยางรุนแรง  หมั่นประคบน้ําแข็ง ไมทานอาหารที่มันแสลง แตตัวโอเอง 2 วัน ก็เดิน

ไปดูหนังในหางแลว มันบวมนิดหนอย ไมมีใครรู เพียงแตวาไหมที่เย็บมันแลบออกมา

เลยทําใหเราเหมือนขนจมูกยาว ทั้งที่โอเปนไซนัสนะคะ แตวามันก็ไมมีผลขางเคียง

อะไร  

การทําศัลยกรรมโอวามันเปนการสรางความสําเร็จใหเราในฐานะที่เราจะเขามา

ในวงการไดมากเลยนะคะ มันทําใหเราม่ันใจและกลาที่จะเขาไปแคสต้ิงงาน กลาเขา

ไปหาผูใหญมากข้ึน ถามีพี่ ๆนักขาวมาถามวาโอทําจมูกมาเหรอ โอกลาบอกเลยวา

ทํา เพราะโอวาความลับมันไมมีในโลก ถาวันนี้โอไมไดบอก แตแลวเขาไปรูมาแลวมา

ถามมันก็คงเสียความรูสึก ไมอยากเปนเหมือนดาราบางคนที่ไปทํามาแลวกป็ฏิเสธวา

ไมทํา ทั้งที่ใคร ๆ ก็ดูออก ซึ่งมันก็เสียความรูสึกนะ แตเมื่อเราทํามาแลว มันดูดีก็บอก

ตอเลยดีกวาคะ  

แตตอนที่ไดยินขาวตาง ๆ เกี่ยวกับการศัลยกรรมตอนแรกยอมรับวากลัวคะ 

เพราะฉะน้ันกอนทําก็เลยตองศึกษาใหดี แตบางทีการทําจมูก หรือวาทําอยางอ่ืน

เนื้อเยื่อเราก็อาจจะเขากับซิลิโคนนั้นไมไดนะ เราก็เขาใจ ในสวนของใบหนาคงไม

ทําศัลยกรรมอะไรแลวคะ แตอยากทําผิวขาวมากกวา แลวตอนนี้มันก็ดังมาก แตก็ได

ยินมาวาถาฉีดแลวมันออกแดดไมได ใชชีวิตประจําวันลําบาก ก็มาเปรียบเทียบผลดี

กับผลไมดีวาผิวสองสีอยางเราข้ึนกลองกวาไหม แลวถาผิวขาวมันจะดูอวนนะ แต

ขาวมันก็นาจะมีชัยไปกวาคร่ึง ก็เลยกําลังศึกษาอยูคะ ตอนนี้พอใจมากคะกับจมูกที่

ทํามา แตก็อยากจะบอกวาการทําศัลยกรรมมันเหมือนดาบสองคมนะคะ คนที่ทําก็

ตองอยากสวย อยากดูดี แลวยิ่งถาใครที่ทําแลวจะไมมีวันที่จะหยุดทําศัลยกรรม

แนนอน  คือจากประสบการณที่เรามีเพื่อน ๆ นะคะ เขาทําถึง 9 คร้ัง เขาไมกลัวเลย 

มันเปนเร่ืองธรรมดาไปแลว และโอวาคนที่เดินเขามาในวงการบันเทิงนอยคนมากที่

จะไมทําศัลยกรรม  สวนใหญจมูกนาจะเปนส่ิงแรกที่ดาราชอบทํา"  
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กรณศีึกษาท่ี 3 การทําศลัยกรรมตา 
 

ภาพที ่5 

นองการตูน กนกวรรณ  เธอเลือกศัลยกรรมตาเพื่อใหดูมชีั้นตาเพิ่มข้ึน 

 

 
ที่มา: “ภาพการตูน กนกวรรณ” โดย Postjung, 2551. 

 

ชื่อ    นองการตูน กนกวรรณ งามทรัพยมณี  

อายุ   20 ป  

ภูมิลําเนา   ฉะเชิงเทรา  

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  

รายได   50000 บาท ตอเดือน 

อายุการทํางาน  3 ป  

ความพึงพอใจของรายได ปานกลาง  

การตูน-กนกวรรณ งามทรัพยมณี นักแสดงละครแนวจักรวงศ ทางชอง 7 ที่กําลัง

ออกอากาศอยูก็คือเร่ือง “เทพสังวาลย” เธอเลือกทําศัลยกรรมที่ตาโดยการกรีดตาใหดูมีชั้นมากข้ึน 

เพราะเปนคนที่ดวงตาดูไมโดดเดนทั้งที่มีตา 2 ชั้น แตก็เหมือนมีชั้นเดียว แตพอทําแลวเธอกลับ

บอกวาไมไดเปนอยางที่ต้ังใจมากนัก เพราะดูไมแตกตางจากเมื่อกอนเลย แตสําหรับเพื่อน ๆ 

นักแสดงดวยกันแลวทุกคนตางเห็นวาสวยนารักและเหมาะกับการตูนแลว เพราะพอแตงหนาแลว

ความโดดเดนบนใบหนามันก็เพิ่มข้ึนมาทันที  
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นองการตูน เลาเพิ่มเติมใหฟงวา  

การตูนทําศัลยกรรมตาคะ คือไปเพิ่มชั้นใหมันดูชัดข้ึน แตวาปกติตัวเองก็เปนคนมีตา 

2 ชั้นอยูแลวนะคะ เพียงแตเวลาเราลืมตาข้ึนมาแลวมันหลบหมดเลย เหมือนสาวห

มวย ก็เลยไปทําใหมันดูชัดข้ึน สาเหตุที่ทําก็เพราะวาดวยงานที่เราทํา การที่เราเขามา

เปนนักแสดงมากกวาคะ ไมมีใครเปนแรงผลักดัน แตวาที่ทํามาก็ยังดูไมชัดเทาไหร 

ตองดูเวลาแตงหนาถึงจะเห็นชัดวาเปนตา 2 ชั้น เพราะวามันเกือบเหมือนเดิมเลย แค

ลืมตาข้ึนมาแลวมันไมหลบช้ันเทานั้นเอง พอแผลหายดีเขาที่ก็ถามคุณหมอนะ วา

ทําไมทําใหเราเกือบเทาเดิมเพราะวามันนอยมาก หมอก็บอกวาเอาแบบเปน

ธรรมชาติ ซึ่งพอเวลาเราแตงหนามันก็ดูชัดข้ึนจริง ๆ นะคะ แตวาตอนทําจะเจ็บมาก 

กลัวเลยคะ ไมเคยเจ็บอะไรอยางนี้มากอน ถาไมใชเพราะงานก็คงไมทํา อะไรที่มันไม

ดีก็ใชเมคอัพหรือการแตงหนาชวยแกไปดีกวา เพราะมันเจ็บจริง ๆ คะ หลังจากทํา

แลวก็พักอยูบานสักระยะคะใหแผลมันหายดี แลวหลังจากนั้นก็รับงานไปปกติ  

แลวจะบอกวาพี่ ๆ ที่เลนละครดวยกันสวนใหญจะชมคะวาทําแลวออกมาดูดีมัน

กลืนมาก สวยดูไมเหมือนทําเลยนะคะ ธรรมชาติดี เพราะวามันก็ไมไดเยอะ ก็ดีใจที่

มันยังเหมือนธรรมชาติอยูคะ ในสวนของหนาที่การงานที่เราทําอยู มันก็ชวยในเร่ือง

ของการแตงหนาได คือไมตองมากรีดตาอะไรมาก แลวก็ดูตาโต ข้ึนกลองมากข้ึน นั่น

ก็ถือวาเปนความโชคดีของเรา ถาใครจะมาวาเราสวยดวยแพทยเราก็ไมวาอะไร

เพราะวามันก็เปนความจริง คือเด๋ียวนี้คนทั่วไป แมแตแมคาเดินตลาดเขาก็ทํากันนะ 

กลายเปนเร่ืองธรรมดาไปแลวใคร ๆ ก็อยากสวย อยากใหตัวเองดูดี แลวแตวาใครจะ

มองคะ ตอนนั้นที่ทําราคาจะอยูที่ประมาณ 20,000 บาท  

ถาถามวาพอเราทําตาแลวมันสรางความสําเร็จใหกับเรามากนอยแคไหน การตูน

คิดวาเล็กนอยถึงปานกลางนะคะ มันเปนแคสวนประกอบสวนหนึ่งเทานั้นไมใช

ทั้งหมด มันตองอยูที่ฝมือแลวก็โอกาสอะไรหลาย ๆ อยางไมใชทั้งหมดหรอกคะ ใชวา

ใครทํามาแลวสวยเพอรเฟกตแลวงานจะเยอะเสมอไป ถาไมมีโอกาสก็ไมมีงาน จริง ๆ

การตูนยอมรับนะคะวาเราไปทําศัลยกรรมอะไรมา จะบอกเลยวาทํา  ไมรูจะปดบัง

ทําไม  แตสวนใหญเขาดูไมรูนะวาเราทํามา ซึ่งก็ถือวาดีที่มันดูเปนธรรมชาติจนไมมี

ใครรู แตวาถาใครที่ไปทําศัลยกรรมแลวเกิดผลกระทบที่ไมดี ๆ ก็สงสารเขาและรูสึก

กลัวแทนดวย คือถาจะทําอะไรบนหนาอีก ทําแลวแกไขไมไดจะทํายังไงฟองรองไปก็

เอามันกลับมาเหมือนเดิมไมได ก็ทําใหฉุกคิดเยอะเลย วาเราจะทําดีหรือเปลา บาง

คนที่ตอนแรกอยากจะทํานั่นนี่ ก็อาจจะลมเลิกความคิดก็ได การตูนเองก็กลัว
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เหมือนกันคะ เพราะฉะนั้นเลยยังไมมีโครงการวาจะทําสวนไหนอีก แตวาตอนนี้

การตูนมีแกมเยอะ ก็พยายามลดความอวนและคิดวาอายุเยอะข้ึนมันก็คงจะลด ๆ 

ไปเองคงไมคิดจะทําอะไรแลว เพราะวาถาทํามันก็ตองปรับใหมหมดอีก คงตองเจ็บ

ตัวอีกก็ไมอยากทํา  

ทุกวันนี้ถือวาพอใจคะ กับตาที่ไปทํามา แตวาไมคอยมาก เพราะตอนแรกคิดวา

มันจะออกมาเห็นชัดเจนกวานี้ ตอนที่ยังไมหายดีมันสวยมากเลยคะ แตพอมันเขาที่

แลวมันกลับนอยไป ซึ่งมันก็ธรรมชาติดี ถือวาพอใจ ในระดับนึงคะ เราก็เขาใจนะคะ

วาผูหญิงทุกคนก็อยากสวย แตวาก็ตองเลือกหนอย เลือกสถานที่ เลือกคุณหมอแลว

ก็เลือกศึกษาวาถาเราทําอันนี้แลวผลกระทบอะไรจะเกิดข้ึน วัสดุที่ใชที่จะเขามาอยูใน

รางกายเรามันทํามาจากอะไร ดูที่มันสะอาดใหมันมีคุณภาพ ราคาอยาไปเสียดาย

มันเลย แพงก็แพงไมเปนไร อยาไปทําตามคลินิกเถื่อนเลยนะ เพราะวามันเส่ียง หนา

เรามันกลับมาเหมือนเดิมไมไดถามันพลาดข้ึนมาคะ 

นอกจากนี้นองการตูนยังไดพูดกับผูศึกษาถึงทัศนคติตอการทําศัลยกรรมโดยบอกวา

ไมขอทําศัลยกรรมสวนไหนในรางกายอีกแลว เนื่องจากประสบการณที่ไดกรีดตามานั้นมันชาง

ทรมานเหลือเกิน และเธอยังไดแนะนํามาวาการเมคอัพแตงหนาก็สามารถจะชวยใหเราดูสวยและดูดีข้ึน 

ดังนั้นถาไมจําเปนก็อยาทําศัลยกรรมดีกวา แตหากใครที่คิดจะทําก็ไมหาม และขอใหคิดเยอะ ๆ 

ศึกษาใหดี อยาคิดวาการที่ไดทําในราคาถูกมันจะดีเสมอไป  

 
กรณศีึกษาท่ี 4 การทําศลัยกรรมผาตัดเก็บหนาทอง 

 

ชี่อ    คุณนิด (นามสมมติ) 

อาย ุ     48 ป   

ภูมิลําเนา    กรุงเทพฯ  

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี   

รายได  150,000 บาท ตอเดือน 

อายุการทํางาน 30 ป 

เธอผูนี้เปนนักแสดงหญิงมากความสามารถและอยูในวงการเปนที่ชื่นชอบของ

ประชาชนมานาน เธอเปนนักแสดงต้ังแตอายุ 18 ป  แตพออายุมากข้ึนและผานการมีบุตรมาแลว 

จึงทําใหนักแสดงทานนี้ มีปญหาในสวนของหนาทองที่ใหญ และไมกลาที่จะแตงเนื้อแตงตัว เธอจึง

ตัดสินใจไปผาตัดเอาสวนเกินบนหนาทองนั้นออก ซึ่งก็ไดรับการแนะนําจากเพื่อนนักแสดงดวยกัน
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ที่คอนขางมีความรูทางดานการทําศัลยกรรมและแนะนําแพทยที่เช่ียวชาญทางดานนี้ให เมื่อเธอ

ทําศัลยกรรมผาตัดเก็บหนาทองแลวทําใหเธอรูสึกมั่นใจมากยิ่งข้ึน สามารถแตงตัวไดทุกรูปแบบ 

และที่สําคัญเธอกลับมาเปนสาวอีกคร้ัง แตส่ิงที่เธอตองระวังเปนพิเศษนั่นก็คือเธอจะตองควบคุม

อาหารเปนพิเศษ อวนไมไดแนนอน เพราะหนาทองมีเนื้อที่จํากัดในการยืดหยุน  ซึ่งคุณนิดไดเลา

รายละเอียดใหผูศึกษาฟงวา  

ตนเองไดทําศัลยกรรมผาตัดเก็บหนาทอง ซึ่งสาเหตุหลักจากการที่ ตัดสินใจ

ทําศัลยกรรมนั้น ก็เนื่องดวยอาชีพที่ทําเปนนักแสดง พอแตงงานมีครอบครัว ก็มีลูก 

แลวบังเอิญไดลูกแฝด ทองจึงใหญมาก หลังจากคลอดลูกเสร็จ ก็เครียดมาก เพราะ

ตองกลับมาเปนนักแสดงแลวหนาทองใหญมาก จึงไปปรึกษากับเพื่อน ๆ ที่คอนขางมี

ความรู เร่ืองการทําศัลยกรรม เพราะเพื่อนคนนี้จะเปนผูรูเร่ืองความสวยความงาม 

เพราะเคยผานมีดหมอมากอนแลว เพื่อนก็แนะนําหมอคนนี้ให   บอกวาเปนหมอที่

เกงมาก  เราก็เลยไปปรึกษาหมอคนนี้ เปนหมอศัลยกรรมประจําโรงพยาบาลท่ีใหญ

แหงหนึ่งเลยทีเดียวในกรุงเทพฯ กอนทําหมอก็แนะนําหลายอยาง  หมอตองตรวจ

รางกายกอนวาแข็งแรงดีแลวหรือยัง เพราะตอนไปปรึกษาก็เพิ่งผาคลอดลูกไดไม

นาน หมอบอกใหพี่ลดน้ําหนักใหมากที่สุด ใหผอมที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหหนาทอง

ยุบลง จนเหี่ยวเห็นไดชัด  ใหหนาทองแบนราบที่สุด เพื่อที่จะไดตัดเนื้อตรงสวนนี้ออก 

ซึ่งหมอจะตองใหแผลจากการผาคลอดลูกแหงสนิทเสียกอน ตอนนั้นก็ใชเวลา

ประมาณ 6-7 เดือน แลวหมอก็ยังแนะนําอีกวาใหตัดสินใจใหดีวาจะทําหรือไม 

เพราะถาตัดหนังหนาทองออกหมดแลว จะไมสามารถมีลูกไดอีก เพราะไมมีเนื้อ

ตรงหนาทองพอที่จะยืดหยุน เพื่อจะรับน้ําหนัก และการเติบโตของหนาทองไดอีก   

ไมสามารถจะกินอาหารไดตามใจชอบ หรือกินมาก ๆ ไดอีกแลว คือไมมีสิทธิ์อวนได

อีกแลว  

หลังจากรางกายพรอมแลว ก็นัดหมอไปผาตัด ตอนนั้นตองใชยาสลบเลย เพราะ

หมอบอกวา ตองใชเวลานานมากในการตัดหนังหนาทองออก แลวก็เย็บแผล  รูแตวา

หลับไปนานมาก หลายช่ัวโมง พอต่ืนมาก็รูสึก ตึงที่หนาทอง หมอบอกวา ตัดเนื้อตรง

หนังหนาทองต้ังแตใตหนาอกลงมาสองนิ้ว ไปจนถึงจุดที่พี่ผาคลอดลูกออกทั้งหมด  

แลวดึงเนื้อมาเย็บใหติดกัน  

หลังจากวันที่ตัดเนื้อที่หนาทองออกแลว จะรูสึกตึงที่หนาทองมาก เพราะเนื้อสวน

หนาทองหายไปทั้งหมด ไมสามารถยืนตัวตรงได ตัวจะงอ ๆ แตหมอก็บอกวาตอง

พยายามยืดตัวใหตรง ยืนใหตรงใหได ไมเชนนั้น เราจะเสียบุคลิกไปเลย ไมสามารถ
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ยืนตัวตรง ๆ ไดอีก  ก็พยายามฝกอยูหลายเดือนกวาจะกลับมายืนไดเหมือนเดิม แต

หลังจากที่ทํามาแลวก็รูสึกมีความสุขมาก  สามารถกลับมาสวยไดเหมือนเดิม เหมือน

คนไมมีลูกมากอน เพราะไมมีหนาทองอีกเลย การแตงเนื้อแตงตัว ก็สามารถใส

เส้ือผาไดเหมือนเดิม ไมตองมาใสเส้ือแบบปด ๆ หนาทองอีก   มั่นใจวาตัวตนของเรา

ไดกลับคืนมาอีกคร้ัง  

เพราะอาชีพนักแสดงเปนอาชีพที่ขายรูปราง แลวราคาท่ีทําในตอนนั้นก็ถือวาไม

แพงมาก ไมกี่หมื่นเอง แตจําราคาท่ีแนนอนไมได เพราะหลายปแลว และท่ีสําคัญ

โชคดีที่ไดหมอทําศัลยกรรมที่เกงมาก  ตอนนี้กลายเปนอาจารยหมอมีลูกศิษยมา

ศึกษาวิชาการทําศัลยกรรมมากมาย ก็เปนวาตัวเองรูสึกคุมคาที่สุด ที่ไดทําศัลยกรรม 

แลวก็ไมกลัวดวยวา ถามีคนมาถามวาเคยทําศัลยกรรม หรือเปลา ก็จะบอกวาเคยทํา 

เพราะทําแลวออกมาสวย ออกมาดี  เพราะผูหญิงสมัยนี้เขาก็สวยดวยแพทยกันทุก

คนแลว แตขอเตือนผูที่อยากจะทําศัลยกรรมไวหนอยวา ถาคิดอยากทําจริง ๆ ก็

สืบเสาะหาหมอที่เกงจริง อยาเสียดายเงิน ไปทํากับหมอที่ไมรูจักผลงานของเขามา

กอน แลวตองทําอยางพอดี  ทําอยางมีสติ อยาเปนโรคบามีดหมอ  ทําแลวทําอีก จน

ไมรูวาสวยอยูตรงไหน อยางนี้นากลัวมากกวา”  

 
กรณศีึกษาท่ี 5 การทําศลัยกรรม ดึงหนา 

 

ชื่อ    คุณกอย (นามสมมติ)   

อาย ุ  45 ป 

ภูมิลําเนา   กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา  จบปริญญาตรี  

รายได  100,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 25 ป 

คุณกอย นักแสดงหญิงผูครํ่าหวอดอยูในวงการบันเทิงมานานนับสิบ ๆ ป  และเพราะ

ดวยวัยที่เพิ่มข้ึนทุกวัน และอยากจะมีใบหนาที่เตงตึงสวยงาม และดวยอาชีพนักแสดงท่ีตองขาย

หนาตา เธอจึงเลือกที่จะทําศัลยกรรมโดยการดึงใบหนา แตกอนหนานี้เธอเคยผานการดึงตา

มาแลว ดังนั้นการทําศัลยกรรมดึงหนา ถือเปนประสบการณที่นาจดจําที่สุดสําหรับเธอมาก เพราะ

ทั้งเจ็บปวดและทรมานสุด ๆ แตก็ถือวาคุมคากับความสวยงามที่เธอไดรับ บวกกับเธอไดทํากับ

แพทยที่เช่ียวชาญดานนี้โดยตรง พอหลังจากนั้นเธอก็ไมจําเปนตองทําศัลยกรรมสวนไหนบน
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ใบหนาอีกเลย เพราะถือวาลงตัวที่สุดแลว และเธอก็ไมคิดที่จะทําสวนไหนในรางกายอีกแลว 

เพราะเธอรูสึกวารางกายคงจะทนแรงเจ็บปวดนั้นไมไดอีกแลว เธอขอบํารุงรางกายตัวเองดวยการ

รับประทานอาหารที่มีประโยชนและวิตามินอาหารเสริมตาง ๆ จะดีกวา   

คุณกอย เธอไดเลาถึงประสบการณการทาํศัลยกรรมดึงหนาในคร้ังนั้นใหฟงวา   

สาเหตุแรกเลยที่ตัดสินใจทําศัลยกรรมโดยการดึงหนา ก็เพราะอยากสวย ไมอยากให

คนเห็นเราทางทีวีแลวรูสึกวา ทําไมนักแสดงคนนี้แกจังเลย เพราะในทีวีจะเห็นชัด

มาก เรามีอาชีพตรงนี้ ตองขายหนาตา ถาไมสวยเราก็อยูไมได เพราะฉะนั้นจะตองดู

ดีที่สุด   ตอนแรกเลยต้ังใจวาจะไปทําตาอยางเดียว เพราะพออายุเร่ิมเยอะ ตาก็จะ

เร่ิมตก  แกมก็จะหอยลงมา ไมเหมือนคนหนุมสาว  พอดีมีเพื่อนที่เขาเคยไปทําตามา 

เพื่อนก็เลยแนะนําวา หมอคนนี้เกงมาก  เย็บตาไดเนียนสุด ๆ หากไมสังเกตจริง ๆ จะไม

เห็นรอยแผลที่เย็บเลย   พี่ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ ลองปรึกษาดู หมอบอกวา พี่มี

ราฟไลน  คือรอยตรงรองแกมขางจมูกชัดมาก  ตาตก  แลวหนาก็หยอนยาน

คอนขางมาก  ทําตาอยางเดียวสงสัยจะเอาไมอยู ถาอยากสวยจริง ๆ ใหดึงหนาเลย  

ซึ่งการดึงหนามีอยูสองวิธี คือ 

วิธีแรก ใชวิธีการผาตัดลาง   คือผาต้ังแตหลังหู ลงมาที่แกม จนมาถึงที่ใตคาง 

โดยรอบ  แลวเย็บเอาไวที่หลังหู   

วิธีที่สอง ใชวิธีการผาตัดบน คือ ผาบริเวณขมับทั้งสองขาง ขางละ หนึ่งนิ้วคร่ึง ดึง

หนาข้ึนไปทั้งหมด เก็บตา ค้ิว สองขางเอาไปเย็บไวที่ขมับทั้งสองขาง ซึง่หมอกบ็อกวา 

ต้ังแตทํามา ถาใชวิธีแรก ไมมีใครสวย ถาจะใหไดผลดี วิธีที่สองจะดีกวา พี่จึงเลือกวธิี

ที่สอง  

พอพี่เตรียมตัวพรอมจึงไปทําศัลยกรรมดึงหนา ราคาที่ทําในตอนนั้น 70,000 บาท  

ซึ่งหมอที่ทําศัลยกรรมใหพี่ เปนหมอคลินิก ไมใชโรงพยาบาล แตคอนขางมีชื่อเสียง  

จึงไมมีการพักฟน พรอมเม่ือไหรก็ไปไดเลย ผาตัดเสร็จแลวก็ไปพักฟนตอที่บาน หมอ

ไมไดดูแลอะไร สวนวิธีที่ทํานั้น หมอจะฉีดยาสลบใหเรานอนหลับ  แตจําไมไดวาใช

เวลากี่ชั่วโมง  เพราะหลับไป ไมรูเร่ืองอะไรเลย รูสึกตัวอีกทีก็สะลึมสะลือไดยินเสียง

เหมือนมีใครมายิงแม็กเย็บกระดาษอยูบนหัว ซึ่งมารูจากหมอทีหลังวา หมอใชอุปกรณ

เหมือนแม็กเย็บกระดาษนี่แหละยิงไปบนหัวเราใหเนื้อติดกัน ไมมีการเย็บแผลดวยไหม 

เหมือนผาตัดอ่ืน ๆ แตเขาจะมีชื่อเรียกเคร่ืองมือทางการแพทย ซึ่งพี่ก็เรียกไมถูกวา

อะไรแลวพี่ก็ไมรูอีกวา ดานในของเนื้อที่ดึงไปนั้น ใชวิธีอะไรในการเย็บ   พอเสร็จแลว

กลับบาน ก็ตกใจตัวเองเหมือนกัน  ตองโพกหัวเหมือนคนผาตัดสมอง  หมอใหไปพักฟน
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หนึ่งอาทิตยสําหรับใหแผลแหงติดกัน แลวนัดมางัดเจาตัวแม็กออกจากหัว  ซึ่ง

ชวงเวลานั้นเรียกวา เจ็บปวดสุด ๆ ไมเคยลืม  หนานี้บวมจนแทบจะระเบิดออกมา 

ออกไปไหนไมไดเลย รับงานไมไดเลย นากลัวมาก มันอักเสบอยางแรง แลวยาที่หมอ

ใหก็มีแตยาแกปวด  กินเทาไหรก็ไมหาย จะตายใหได  พอไดหนึ่งอาทิตยหมอก็นัดไป

เอาแม็กออก ไดยินเสียงปง ๆ ออกมาจากหัว แตตอนน้ันก็ไมคอยเจ็บแลว แตกวา

หนาจะหายบวม ก็กินเวลาเปนเดือน ๆ  

ซึ่งถาพูดกันจริง ๆ แลว หมอคนน้ีเกงถาไมเทียบกับความเจ็บ เพราะหลังจากดึง

หนาแลว พี่ก็ไมเคยตองไปทําศัลยกรรมอยางอ่ืนอีกเลย ซึ่งกอนหนานี้พี่เคยไปเก็บตา

มาแลวสองคร้ัง   ดึงหนาคร้ังนี้ดีมาก  อยูมาไดอีกหลายปเลย โดยท่ีไมตองทําอะไรอีก  

แลวถาถามวาอยากทําอีกไหม บอกไดเลยวา ไมเอาแลว เราไมมีกําลังพอที่จะไป

ตานทานกับความเจ็บปวดไดอีกแลว เอาเปนวากินยาบํารุง ความสาวความสวยไป 

พลาง ๆ ดีกวา และก็ทานอาหารที่มีประโยชน ทานผักเยอะ ๆ นาจะดี คือไมอยากเจ็บ

ตัวอีกแลว   

แตถาถามวากลัวการทําศัลยกรรมไหม ก็ไมกลัวนะ เพราะเด๋ียวนี้ใคร ๆ เขาก็สวย

กันดวยมีดหมอทั้งนั้นแหละคะ  ยิ่งอยูในวงการนี้ แทบทุกคนก็ทําศัลยกรรมดวยกัน

ทั้งนั้น  มันจึงเปนแรงผลักดันอีกอยางหนึ่งใหเราตัดสินใจงายข้ึน ไมกลัวอะไรมาก   

แตบางทีเราก็ตองศึกษาขอมูลใหดีวาหมอเช่ือถือไดไหม เขาใชวิธีการอะไร

ทําศัลยกรรมใหเรา เลือกหมอที่เราคุยไดมากที่สุด  ไมยอมทําศัลยกรรมตางประเทศ

เด็ดขาด กลัวเราพูดอยาง หมอพูดอยาง ไมรูเร่ืองกัน ปรากฏวาหมอทําอะไรใหเราก็

ไมรู แลวที่สําคัญ ตางชาติกับคนไทย พื้นหนาไมเหมือนกัน สวยของเขา อาจจะไม

สวยของเราก็ได  ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการทําศัลยกรรมก็คือเร่ืองขอมูลกับหมอที่แหละ

ที่พี่คิดวาสําคัญที่สุด 

 
กรณศีึกษาท่ี 6 การทําศลัยกรรมทรวงอก 

 
ชื่อ    คุณเปล (นามสมมติ) 

อายุ   33 ป   

ภูมิลําเนา   กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   

รายได  50,000 บาทตอเดือน 
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อายุการทํางาน 13  ป 

นักแสดงสาวทานนี้เธอเลือกที่จะทําหนาอก เนื่องจากเธอเปนคนที่มีหนาอกแบนราบ 

ดวยหนาที่การงานเวลาใสเส้ือผาก็จะรูสึกไมมั่นใจ ดูไมมีสวนเวาสวนโคงเลย แตกอนทําเธอก็

ศึกษาขอมูลอยูนาน บวกกับมีเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงเปนแรงผลักดันเลยทําใหเธอตัดสินใจ

ทําศัลยกรรมหนาอก แตพอทําเสร็จแลวเธอยอมรับวาเจ็บและทรมานมาก แลวมันมีผลตอระบบ

หายใจเพราะหายใจไมคอยสะดวก ตองใชเวลาปรับตัวอยูนานเหมือนกันกวาจะชินกับหนาอกใหม

ที่ขนาดใหญข้ึน เวลาออกทีวีหรือสวมใสเส้ือผาเธอก็มั่นใจเต็มที่ และเธอกลาที่จะเปดเผยหากมใีคร

มาถามวาเธอทําหนาอกที่ไหน เพราะตอนนั้นเธอก็เปนพรีเซ็นตอรใหกับสถานความงามแหงนั้น

ดวย 

คุณเปลเลาใหฟงวา   

ตัดสินใจไปทําศัลยกรรมทรวงอก เพื่อเพิ่มขนาดหนาอก เพราะเปนคนที่หนาอกเล็ก

มาก  เวลาใสเส้ือผาเลนละครหรือเดินแบบแลวมันรูสึกไมสวย มันไมมีเลย ถามีบาง 

ก็จะรูสึกวาเปนผูหญิงมากข้ึน มีสวนเวา สวนโคง ออกทีวีแลวนาจะสวย กอน

ตัดสินใจก็หาขอมูลเยอะเหมือนกันวาหมอที่ไหนดี เลือกใชวัสดุอะไรในการทาํหนาอก

ใหเรา ถามคนที่เขาเคยไปทํามาวาเปนยังไง ปลอดภัยไหม ดีไหม เยอะอยูเหมือนกัน 

ตรงนี้เพื่อนจะคอนขางมีแรงผลักดันในการสงเสริมใหทําเยอะ แลวก็บอกวามันไมได

นากลัวอะไร อยางคนที่ไปทําหนา ซึ่งเปนสวนที่เดินไปไหนคนก็จะเห็นตลอด เพราะ

เปนจุดขาย แตทําหนาอกมันไมไดเปดใหใครดู แคเรารูวามันใหญข้ึน ใสเส้ือผาสวย

ข้ึน ก็ไมตองกลัววาจะเสียหายอะไร ก็เลยตัดสินใจทํา   

หมอก็ใหคําแนะนําจนเราอุนใจ ไมตองกลัวอีก เปนหมอที่เพื่อนแนะนํามา พอ

ตัดสินใจแลว ก็ใหคุณหมอผาตัดใหเลย ไมกลัวเจ็บอยากสวยก็ตองเดินหนาไมตอง

คิดมาก   แลวความที่เราเปนดารา หมอก็ทําใหฟรี ไมตองเสียสตางค เหมือนใหเรา

เปนพรีเซ็นเตอร ทําดีก็จะไดชักชวนคนอ่ืนมาทําดวย ตรงน้ียิ่งทําใหตัดสินใจเร็วข้ึน 

ตอนทํานั้นเราไมรูหรอกวาเจ็บหรือเปลา แตตอนทําเสร็จแลว ก็รูสึกเจ็บ เหมือนโดน

รถสิบลอทับ มันแนนอยูที่หนาอก หายใจไมคอยออก  เหมือนมีส่ิงแปลกปลอมเขามา

ในรางกาย เราไมชินดวย คุณหมอบอกวา ไมวาเราจะทําหนาอกเล็กหรือใหญ   แต

มันไมใชธรรมชาติของเรา ก็ตองปรับตัวใหเขากับมันใหได อึดอัดอยูนานเหมือนกัน 

เวลาเดินก็จะหลังงอ ๆ ตัวไมยืดตรง หมอก็จะใหหัดเดินใหสงางาม รูสึกเหมือนเปน

ส่ิงที่ติดตัวเราแตเกิด หมอใหกําลังใจมาก แตก็ประทับใจกับการทําศัลยกรรมหนาอก
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คร้ังนี้มากนะคะ  เพราะวารูสึกมั่นใจ รูสึกวาเราไมดอยอีกแลว เราไดเติมเต็มตรงนั้น

แลว ใสเส้ือผาก็สวย ออกทีวีแลวดูดีกวาเกาเยอะ   

ซึ่งตัวเองก็ไมปดบัง หากใครมาถามวาทําหนาอกหรือเปลา ก็จะบอกวาทํา เพราะ

ทําแลวสวย ไมอายใครเขา  แตเวลาขาวออกมาถึงพิษภัยของการทําศัลยกรรม ก็จะ

คิดเสมอนะวาของอยางนี้กอนตัดสินใจตองศึกษาขอมูลใหดี เหมือนเส่ียงดวง

เหมือนกัน  ก็ถาไมมั่นใจก็อยาทําแลวกัน  สวนตัวแลว หลังจากไดทําหนาอก ก็ไมคิด

จะทําสวนอ่ืนอีกแลว เพราะรูสึกวานี่แหละสวนดวยของเรา ทําแลวก็สบายใจ ไม

จําเปนตองทําที่อ่ืนอีกคะ 

 
กรณศีึกษาท่ี 7 การทําศลัยกรรมคาง 

 
ชื่อ    คุณแนน (นามสมมติ) 

อายุ   32 ป 

ภูมิเลาเนา   กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี   

รายได  50,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 11 ป 

นักแสดงสาวทานนี้มีจุดบกพรองบนใบหนาในสวนของคางที่ดูส้ัน เวลาถายรูป

ออกมา หรือวาออกจอโทรทัศนหนาดูส้ันไมไดรูป เธอจึงตัดสอนใจฉีดคางเพื่อทําใหดูใบหนาเรียว

ข้ึน แตเพราะความที่เธอไมไดศึกษาขอมูลและไมรูพิษภัยที่ตามมาหลังจากการทําศัลยกรรม เธอจึง

รีบตัดสินใจทํา และแลวความโชครายก็เกิดข้ึนกับเธอ เพราะคอลลาเจนท่ีถูกฉีดเขามาที่คางของ

เธอมันมากเกินไป เลยทําใหคางดูไมเปนธรรมชาติ ไมสวยงามอยางที่เธอหวังไว และ คนรอบขางก็

ติติงมาเลยทําใหเธอรูสึกไมมั่นใจ จึงตัดสินใจที่จะผาตัดเอาคอลลาเจนนั้นออก แตกลับทําไมได

เนื่องจากมี\ผังผืดมาเกาะที่คางซะแลว เลยทําใหแพทยไมสามรถผาตัดสวนนั้นออกมาไดหมด เธอ

จึงยังตองคงเก็บคอลลาเจนที่เธอไมตองการนั้นไว และอาศัยการแตงหนาเขาชวยในการลบ

จุดบกพรองตรงคางนั้นแทน  

คุณแนนไดเลาถึงการทําศัลยกรรมในคร้ังนี้ใหฟงวา    

สาเหตุที่ตัดสินใจไปทําศัลยกรรมที่คางก็เพราะรูสึกวา เวลาเลนละครออกหนาจอทีวี

แลว หนามันส้ัน ๆ เวลาถายรูปถามีคางอีกหนอยก็คงทําใหรูปหนาดูสวยข้ึน จึง

ตัดสินใจทํา เพราะคิดวานาจะออกมาสวย  โดยที่ไมรูเลยวาจะมีเร่ืองของพิษภัย
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ตามมา เพราะตอนหาขอมูลตัวเราเองก็ไมคอยรูอะไรมาก  ไดแตถาม ๆ คนที่เขาเคย

ทํามา แตไมละเอียดมากวาหมอใชตัวยาอะไร ทํายังไง  แตตอนนั้นทีตัดสินใจเพราะ

หมอที่ทําคอนขางมีชื่อเสียงเลยทีเดียว  แลวเราก็ทําไดในราคาที่ไมแพงมาก ดวย

ความที่เปนดารานะคะ  แลวการทําก็ไมยาก แคฉีดคอลลาเจนเขาไปที่คางเทานั้นเอง   

ซึ่งพอทําเสร็จเราก็หวังวารูปหนา คางเราจะออกมาดีถายรูปข้ึนกลอง แตเราก็ไมรู

วาเปนเพราะอะไร  พอทําแลวมันเยอะไป คือคนเห็นดูแลวรูเลยวาเราไปฉีดคางมา ก็

มีคนทักเราเลยไมมั่นใจ มันใหญเกิน ยื่นออกมาเยอะมาก  มันไมพอดีกับรูปหนาของ

เรา ก็เลยไปปรึกษาหมอใหเอาออกให หมอก็บอกวาเอาออกได  ก็เลยไปผาตัดเอา

ออก แตพอผาเขาไปแลว หมอบอกวา มันเปนผังผืดเกาะเขาไปแลว หมอก็พยายาม

จะเลาะออกให แตมันออกไดแคนิดเดียว เพราะเลือดออกเยอะมาก กลัววาจะเปน

อันตรายตามมาอีก สุดทายก็เลยแกไขไดนิดเดียว ซึ่งมันไมคุมเลย ที่เอาหนาของเรา

ไปเส่ียง แตก็โทษใครไมได เพราะเราสมัครใจทําเอง ชวงนั้นก็ถือวาแยตองรักษา

ตัวเองรับงานไมไดเลย กลายเปนนักแสดงสาวที่สวยดวยพลาสติก ซึ่งเราก็ยอมรับวา

เราไปทํามา แตดวยความที่เราศึกษาไมดี อะไรหลาย ๆ อยางเลยทําใหความโชคราย

มันตกอยูที่เรา เห็นขาวคนอ่ืนเขามีเร่ืองฟองรองกันก็นึกถึงตัวเองเหมือนกัน รูสึกแย

คะ ถือวาเปนผลกระทบในดานลบสําหรับตัวเองไปเลยหลังทําศัลยกรรม  

เด๋ียวนี้จะแตงหนาเขาฉากละครหรือไปงาน ก็ตองใชเทคนิคการแตงหนาเขาชวย 

เพื่อกลบเกล่ือนเร่ืองคางในตรงนี้   เพราะถึงแมจะไมกลัวคําวาศัลยกรรมพลาสติก 

แตถาถามวาหลังจากนี้จะทําศัลยกรรมอีกไหม ก็ตอบไดเลยวา ไมเอาอีกแลว มันไม

คุมเลย เพราะพลาดไปแลวก็ไมสามารถแกไขอะไรได เรียกวาตอนนี้ก็พอใจแลวกับ

คางของเรา ใบหนาของเรา และอยากใหเปนอุทาหรณสําหรับคนที่จะทําตอไปมากกวา 

วาตองหาขอมูล หาหมอดีจริง  ๆกอนตัดสินใจทํา  ไมเชนนั้น จากการแกจุดดอยในตัวเอง 

กลายเปนสงเสริมใหตัวเราดอยหนักข้ึนกวาเดิมอีก”  เธอยอมรับวาเข็ดและกลัวกับ

การทําศัลยกรรมมาก ไมขอทําอะไรใด ๆในตัวเองอีกแลว เพราะผลเสียที่ตามมามัน

ไมคุมกันเลยจริง ๆ และอยากจะเตือนทุกคนที่คิดจะทําศัลยกรรมวาใหคิดดี ๆ กอน

ตัดสอนใจทํา 
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กรณศีึกษาท่ี 8 การทําศลัยกรรมจมูก 
 

ชื่อ   คุณหญิง (นามสมมติ) 

อายุ   35 ป  

ภูมิลําเนา   กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 

รายได  70,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 15 ป 

คุณหญิง นักแสดงสาวทานนี้ถือวาเปนสาวที่มีความมั่นใจและกลาทีจ่ะทาํสวยมาก ๆ 

เนื่องจากเธอผานการทําศัลยกรรมจมูกมาแลวถึง 3 คร้ัง ซึ่ง 2 คร้ังแรกก็เกิดปญหาเนื่องจากจมูก

เบ้ียว แตเธอไมกลัวไมเข็ดที่จะตองทําตองแกไข เพราะเธอถือวาผลตอบรับที่ตามมาในอาชีพการ

งานการเปนนักแสดงมันคุมคากันมาก และการเสริมจมูกเธอก็ไดศึกษามาแลววามันไมไดมี

อันตรายอะไร และสามารถทําไดบอย ๆ เธอไมยอมแพกับการทําศัลยกรรม พรอมสวยเสมอ ใน

อนาคตเธออยากจะเหลาคางใหไดรูปสวยงามกวานี้ แตก็ยังหาแพทยที่ชํานาญจริง ๆ ที่ถูกใจเธอ

ยังไมได เธอบอกวาการทําศัลยกรรมใครทําออกมาแลวสวยหรือไมสวยมันแลวแตโชคของแตละคน 

แตสําหรับเธอถาไมสวยเธอก็จะทําใหมเพราะสนุกดี ซึ่งจมูกที่เปนอยูในปจจุบันนี้เธอก็เพิ่งไปแกไข

มาเมื่อปที่แลว 

เธอเลาใหผูศึกษาฟงถึงประสบการณการทําศัลยกรรมจมูกที่ผานมีดหมอมาถึง 3 

คร้ัง  

ตัดสินใจทําจมูกต้ังแตสมัยเรียนหนังสือ เพราะมีความรูสึกวาในตัวเราสวนที่ดอย

ที่สุดก็คือจมูก จมูกแบน เลยอยากสวยไมมีใครเปนแรงบันดาลใจ  ก็เลยผานการทํา

มาแลวทั้งหมด 3 คร้ัง คร้ังแรกต้ังแตเรียนหนังสือ นี่เราไมเคยศึกษาอะไรเลย รูแตวา

หมอคนนี้ทําจมูก ก็ไปทําเลย ซึ่งอยูไดประมาณ 4-5 ป จมูกก็เร่ิมเบ้ียว แตตอนนั้นยัง

ไมเข็ดนะ สรรหาหมอใหมอีก เพื่อไปแกไข คนนี้เปนหมอศัลยกรรมจมูกโดยตรง และ

คอนขางที่จะมีชื่อเสียงพอสมควร จึงตัดสินใจใหหมอแกไขเร่ืองจมูกเบ้ียวให แตก็อยู

ได 4-5 ป อีกเหมือนกันจมูกก็เบ้ียวอีกแลว   ทีนี้เร่ิมมีประสบการณแลวไง และเราก็

เขาวงการ เปนนักแสดงแลว เลยหาขอมูลจากเพื่อนสาว ตามกองถายบาง  กับพี่ ๆ

ชางแตงหนา ชางทําผมบาง  สืบเสาะหาจนม่ันใจวา ตองไมพลาดแนนอน เพราะคร้ัง

นี้นอกจากจะไปแกไขเร่ืองจมูกเบ้ียวแลว ยังใหหมอตัดปกจมูกใหเล็กลงอีกดวย จะได
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เล็ก ๆ แหลม แลวก็โดงดวย การทําศัลยกรรมคร้ังที่สาม เพิ่งทําเมื่อป 2551 นี่เองก็ยัง

ไมรูเหมือนกันวาอนาคตมันจะเบ้ียวอีกไหม  

ที่ผานมาถือวาพอใจในขนาดและความสวยพอเหมาะของจมูก คนรอบขางก็ไมมี

ใครวาอะไร เพราะวาในวงการก็เปนเร่ืองปกติอยูแลวสําหรับการทําศัลยกรรม กับหนาที่

การงานเราก็มั่นใจรับงานแสดงปกติ งานเยอะหรือเปลา ก็เร่ือย ๆ คะ เพราะจริง ๆ 

การทําจมูกมันก็ไมใชวาจะทําใหมีงานเสมอไปมันข้ึนอยูกับความสามารถฝมือทางการ

แสดงของเราดวย  

การที่บางคนไดรับผลกระทบที่ไมดีจากการทําศัลยกรรม ก็คิดวาบางทีที่เปนอยางนี้

อาจจะเปนเพราะโครงจมูก หรือวารางกายเขาไมเหมือนคนอื่น มันรับส่ิงที่หมอเสริม

เขามาไมไดหรือเปลาก็ไมรู แตตัวเองก็ไมเคยหวั่น ถาจมูกเบ้ียวอีกก็จะไปทําอีก เรา

ถามหมอแลว วาถาทําจมูกบอย ๆ จะมีผลกระทบอะไรกับรางหายไหม  หมอบอกจะ

ทํากี่คร้ังก็ได ทําไดตลอดชีวิต ไมไดเปนอันตรายอะไร ถาไดสวยขอสูตาย ไมยอมแพ

แนนอน เจ็บตัวไมวา ถาไดจมูกสวย แลวก็มีโครงการจะทําตอไปอีกดวย อยากไป

เหลาคาง แตยังหาหมอเกง ๆ ไมได เพราะไมเคยกลัวคําวาศัลยกรรมพลาสติก  ทําแลว

ทําอีก สนุกดี แลวคาใชจายในการทําจมูกก็ไมแพงมาก สองคร้ังแรกคอนขางถูก

เพราะทํานานแลว คร้ังหลังสุดก็ไมกี่หมื่น ก็ถือวาเราทําอาชีพตรงนี้ เงินแคนี้ มันก็คุม

คาที่จะทําใหคนเห็นวาเราสวย ถึงแมจะมีขาวคราวเร่ืองพิษภัยของการทําศัลยกรรม 

แตสวนตัวแลวก็ไมคอยกลัวตรงนี้นะ ถือวามันเปนโชคของแตละคนมากกวาคะ 

 
กรณศีึกษาท่ี 9 การทําศลัยกรรมดวงตา 
 

ชื่อ   นองแอนนี่ (นามสมมติ) 

อายุ   20 ป  

ภูมิลําเนา  กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  

รายได  20,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 2  ป 

นักแสดงสาวทานนี้ถือวาอินเทรนสุด ๆ เพราะกระแสการไปทําศัลยกรรมที่ประเทศ
เกาหลีในหมูดารานักแสดงบานเรากําลังฮิตมาก ๆ ซึ่งเธอก็เปนหนึ่งในนั้นที่ไดผานมือแพทยแหง
แดนกิมจิมาแลว โดยเธอเลือกที่จะทําตาซ่ึงเปนจุดดอยที่สุดในรางกาย เธอเช่ือวาดวงตาเปน
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จุดเดนที่ประชาชนจะเห็นและช่ืนชอบในตัวนักแสดง บวกกับตัวเองเปนคนตาช้ันเดียว จึงอยากจะ
กรีดใหเปนตาสองชั้น และถือโอกาสเก็บถุงใตตาที่ไดแถมมาต้ังแตอายุยังนอยไปดวยซะเลย เธอ
ยอมรับวาเทคโนโลยีทางการแพทยของประเทศเกาหลีกาวลํ้ามาก เพราะการทําศัลยกรรมไมมี
ผลกระทบใด ๆ เลยและไมเห็นรองรอยการทําเลย จึงทําใหเธอถึงบางออวาทําไมนักแสดงของ
เกาหลี จึงสวยหลอกันอยางไรรองรอยและหาจุดจับผิดไมเจอกันเลย  สวนเร่ืองคาใชจายนั้น
ยอมรับวาคอนขางสูงมากทีเดียวถาเทียบกับคาใชจายในบานเรา ตอนนี้เธอพอใจมากกับดวงตา
กลมโต 2 ชั้น และไรถุงใตตา  

นองแอนนี่เลาใหฟงวา    
สาเหตุที่ตัดสินใจไปทําศัลยกรรมดวงตา ก็เพราะรูสึกวาตาตัวเองไมสวยอยากไดตา
สองช้ัน กลม และไมมีถุงใตตา แลวเราก็อยากจะเขาวงการบันเทิงดวย คิดวาตาคือ
สวนสําคัญของนักแสดงที่สุดจุดหนึ่ง หากตาสวย ก็สามารถดึงดูดใหผูชมมาชอบเรา
ได คนที่เปนแรงผลักดันใหตัวเองไปทําศัลยกรรมก็คือ ผูจัดการสวนตัว ที่พาเราเขา
วงการบันเทิงคะ พี่เขาเปนคนหาขอมูลใหทั้งหมด หลังทําแลวก็คอนขางพอใจ มีงาน
เขามาเราก็รับงานแสดงปกติ  

อยางตัวเองไปทําตามา ทั้งกรีดตาสองช้ัน เก็บถุงใตตา คือทําทุกอยางเกี่ยวกับ
ดวงตา  แลวหมอเย็บใหเนียนมาก ความแตกตางจากหมอในเมืองไทยก็คือ หมอของ
เกาหลี เย็บใหถึงกลามเนื้อดานใน ทําออกมาแลวจึงสวย ดูเนียนมาก ไมเห็นรอยรอบ
ดวงตาเลย เราไมตองหยุดงาน สามารถถายทําละครไดอยางปกติ ไมมีอาการบวม
เหมือนคนที่ไปทําศัลยกรรมมาเลย ไมเจ็บดวย  ทําออกมาแลวรูสึกดีมาก ไดผลตอบ
รับที่ดี มีแตคนชมวาสวย  งานก็มีเขามาปกติ แตสวนมากคนที่ไมใชนักแสดงดวยกัน
จะดูไมออกวาเราไปทําอะไรมา เพราะวามันดูเปนธรรมชาติมาก  

คําวาผูหญิงพลาสติก หรือวาสวยดวยแพทย จริง ๆ ในวงการบันเทิงหรือวากับ
คนเราสมัยนี้คิดวามันมาคูกันนะคะ ไมผิดถาเราจะทําจะแตงเติมเสริมอะไร ซึ่งถา
วันนึงมีคนมาถามวาเราไปตามาเหรอก็คงจะยอมรับวาทํา แต ณ ตอนนี้ยังไมมีใคร
ถามก็ไมจําเปนที่ เราจะตองบอกใคร คือถาเราสวยเราก็พรอมบอกตออยูแลว 
คาใชจายสําหรับการทําศัลยกรรมดวงตา ในเมืองไทยได ราคาประมาณ 25,000-
30,000 บาท  แตของเราไมไดทําที่เมืองไทย ไปทําที่ประเทศเกาหลี ซึ่งตอนนี้กําลัง
โดงดังมาก และดาราในบานเราไปทํากันเยอะ ราคาจะคอนขางแพงกวาเยอะ คือ
ประมาณ 100,000 บาท พอทําแลวรูสึกมั่นใจมากรูสึกพอใจกับตาของตัวเองมากคะ 
ก็ถือวาการทําศัลยกรรมเปนการสรางความสําเร็จในหนาที่การงานของเราเหมือนกันนะ 
หนาตาก็ทําใหเราดูดี ผูชมก็อยากจะเห็นดาราสวย ๆ หลอ ๆ 
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ไมกลัววาจะมีพิษภัยอะไรรายแรงตามมา เพราะมั่นใจในฝมือของหมอ  แตก็ไมมี

โครงการอะไรที่จะทําศัลยกรรมตอ เพราะแคนี้ก็พอใจมากแลวคะ  คิดวาการ

ทําศัลยกรรมมันเปดกวางมากข้ึนแลวนะคะ ซึ่งเราก็ไดศึกษาขอมูลมาวาหมอที่

ทําศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีฝมือดีมาก สังเกตดาราเกาหลี ดวงตาจะสวยสดใส 

ถึงแม แลววิธีการทําก็ไมยุงยากเหมือนในเมืองไทย  

อนาคตเธอบอกวาขอไมทําศัลยกรรมสวนใดในรางกายอีกแลว เพราะทุกอยางก็

ถือวา โอ.เค. แลวสําหรับเธอ 

 
กรณศีึกษาท่ี 10 การทาํศลัยกรรมจมูก 

 

ภาพที ่  6 

ตู จารุศิริ  ยอมรับวาศัลยกรรมจมูกเพราะเชื่อเร่ืองโหงวเฮง  

 

 
ที่มา: “ ภาพขาวตู จารุศิริ,” ม.ป.ป., เดลินวิส.  

 

ชื่อ   ตู  จารุศิริ ภูวนัย  

อายุ   32 ป  

ภูมิลําเนา  กทม.  

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  

รายได  30,000 บาท 

อายุการทํางาน 9  ป  

อาชีพเสริมนอกจากการแสดง   ---- 

ความพึงพอใจของรายได  อยากไดมากกวานี้  
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ตู-จารุศิริ  ภูวนัย  นักแสดงสาวทางชอง 7 ที่มีผลงานผานมาแลวมากมายไมวาจะ

เปนละครเร่ือง ฆาตกรกามเทพ, นางทาส และท่ีกําลังถายทําคือบวงหงส  ตูเปนสาวที่รักสวยรัก

งามอยูแลว และเธอก็ต้ังใจวาจะตองทําจมูกอยางแนนอน ถึงแมวาจะไมไดเขาวงการบันเทิง 

เพราะเธอรูสึกวาจมูกของเธอตรงสวนปลายไมคอยไดรูปที่สวยงาม และอีกอยางคือเธอเช่ืองเร่ือง

โหงวเฮง การทําจมูกไมใชประเด็นสําคัญในการรับงานในวงการบันเทิงสําหรับเธอ เพราะงานตอง

ข้ึนอยูที่ความสามารถดวยไมใชหนาตาซะทั้งหมด  

เธอเปนคนที่เปดเผยกับส่ือและเพื่อน ๆ เสมอวาเธอผานการศัลยกรรมจมูกมาแลว 

เพราะเธอไมอยากจะปดบังใคร ถือวาเปนเร่ือง ๆ ไมเสียหายถาเรากลาที่จะทํา อนาคตตูบอกวา

อยากจะทําตาสองช้ัน เพราะตัวเองเปนคนตาเล็ก แตรูวาทําแลวตองเจ็บมากเธอก็เลยยงัคงเกบ็พบั

โครงการไวกอน แลวยิ่งชวงนี้กระแสการบินไปทําศัลยกรรมที่เกาหลีของดาราบานเรากําลังมาแรง 

เธอก็เลยแอบเก็บขอมูลไวบางแลว แตอาจจะติดอยูที่ราคาซึ่งเธอคิดวานาจะสูงเอาการ 

สําหรับในสวนของจมูกที่เธอไปศัลยกรรมเสริมมานั้นเธอเลาใหฟงวา    

ในรางกายตูที่ทําศัลยกรรมคือจมูกคะ สาเหตุที่ทําเพราะวาจะเขาวงการบันเทิง แต

วาจริง ๆ แลวรูปจมูกเราก็ โอ.เค. อยูแลวนะ  ด้ังเปนของเดิมของตัวเองที่พอแมใหมา 

เพียงแตวาตรงปลายจมูกมันมีนิดนึงที่ตองแกไข ก็เลยไปใหคุณหมอแกไข ตรงปลาย

จมูกเทานั้น เปนการใสซิลิโคนเพิ่มเขามาตรงปลายจมูกใหมันมีเนื้อข้ึนมานดินงึ ดูโดง

ตรงปลายข้ึนมา ก็ไมมีใครเปนแรงจูงใจเปนเพราะเราจะเขาวงการ และถึงแมจะไมได

เขาวงการก็คิดวาอยากจะใหจมูกมันดีกวานี้หนอยนึง อีกอยางเร่ืองโหงวเฮง ดวย กอน

ทําก็คือไปดูมา บางคนทําเพื่อเปนดารา แตเราทําเพื่อรับงาน ถายรูปแลวใบหนา

สวยงามไดสัดสวนข้ึนกลอง คนรอบขางบางคนก็รูบางไมรูบางวาเราทํา เพราะถาดู

เผิน ๆ จะไมรูวาเราไปทํามา แตดวยมุมภาพ และถาต้ังใจดูจริง ๆ จะรูวามันตางจาก

ของเดิม หนามันดูแปลกข้ึนคะ บางคนคิดวาเราไปทําตามาดวยซํ้า เพราะวาตอนเด็ก ๆ 

เปนคนตาต่ี พอทําจมูกแลวมันจะดึงร้ังแลวทําใหตาดูโตข้ึนมาได ทําแลวสบายใจคะ 

แลวก็ดีนะมีงานตอเนื่องเร่ือย ๆ ไดเขาวงการเลนละคร มันก็เปนผลบวกกับเรา 

ใครจะวาเราไมไดสวยแบบธรรมชาติแตสวยดวยแพทย เราก็วาไมเห็นเปนไร 

เพราะวาก็สวยเหมือนกัน ดีกวาสวยดวยแพทยแตหนาเละนะ แตของเรานี่สวยดวย

พอแมบวกกับแพทยนิดนึง แตมันก็ไมไดข้ึนอยูกับวาพอเราทําจมูกแลวงานจะเยอะมี

งานเขามานะ มันไมเกี่ยวมันแคทําใหเราดูดีข้ึนมั่นใจข้ึนเทานั้นเองคะ ทุกอยางอยูที่

ความสามารถเราดวย ไมจําเปนวาจะตองพึ่งศัลยกรรมทั้งหมด ตอใหบางคนสวย

ขนาดไหน แตถาเลนไมดีฝมือไมถึงก็คงไมเกิด ที่ตูทําตอนนั้นราคาประมาณ 15,000 
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บาท และทําชวงอายุประมาณ 22 ป ทุกวันนี้เรากลาจะบอกใคร ๆ นะวาเราทําจมูกมา 

จริง ๆ ไมมีใครถามแตวาเราจะบอกตลอด เพราะวาไมอยากใหทุกคนมาพูดลับหลัง 

เราก็ไปถามเลยนะวาพี่วาหนูทําจมูกมาสวยไหม แตทุกคนจะงงวาทําแลวเหรอ 

เพราะวามันไมเห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เหมือนไมไดทํา ถาไมสังเกตจริง ๆ 

ก็ถือวาเราโชคดีที่ทําแลวไมมีผลกระทบที่ไมดี แตพอไดยินคนอ่ืนวาเขาทําแลว

ฟองรองกันมันก็นากลัว และเห็นใจเขา เพราะฉะนั้นมันก็เลยเปนเหมือนอุทาหรณให

เรามาคิด วากอนจะทําอะไรเราควรจะตองศึกษาใหดีกอน สมัยนี้เปดกวางมากนะยิ่ง

มีขาวจากประเทศเกาหลีวามีหมอเกง ๆ ก็เร่ิมจะมีคนไทยบินไปเกาหลีกันมากข้ึน

แลว คือไปทําที่นูน ก็อยากใหทุกคนศึกษาใหดีกอน แตไมใชวาอายุ 16 อยากทําจมูก 

มันตองดูดวยวาคุณทําเพื่ออะไร ถาจะเขาวงการก็ทําไปเถอะ หรือบางคนอยากทํา

เพราะวาตองการแกไขสวนบกพรองในรางกายตัวเองก็ทําไดคะ จริง ๆในอนาคตก็

อยากจะทําตานะ เพราะอยางที่บอกวาเปนคนตาเล็ก แตวาก็กลัวอยูไง เลยเอาไว

กอนดีกวา รอใหแกกวานี้หนอยคอยวากัน แตไมแนก็อยากจะบินไปกรีดตาที่เกาหลี

เหมือนกัน เพราะเห็นวาเขากําลังมาแรง แตไมรูวาราคาเทาไหร ก็คงตองคิดดูกอนคะ 

 
กรณศีึกษาท่ี 11  การทําศัลยกรรมเสริมจมูก 

 

ภาพที ่7 

เจี๊ยบ วีรดา ผานการทาํศัลยกรรมจมูกทีท่าํมานานนับ 10 ป 

 

 
ที่มา: “บานคนรักเจ๊ียบ วีรดา,” โดย เจีย๊บ วีรดา, 2551. 
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ชื่อ   เจี๊ยบ-วีรดา สุทธิชืน่  
อายุ   28 ป 
ภูมิลําเนา  กทม.  
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
รายได   30000 บาท ข้ึนไป  
อายุการทํางาน  5 ป  
อาชีพเสริมนอกจากงานแสดง เปนเลขาฯทีก่ระทรวงแหงหนึ่ง 
ความพึงพอใจของรายได  อยากไดมากกวานี้  
เจ๊ียบ-วีรดา  สุทธิชื่น นักแสดงสังกัดชอง 3 ที่มีผลงานผานมาแลวมากมายไมวาจะ

เปน นางฟาไซเบอร,พฤกษาสวาท เจี๊ยบยอมรับวาเปนคนที่จมูกเบ้ียวผิดรูป เพราะไดรับอุบัติเหตุ
ต้ังแตสมัยเด็ก ๆ แตเธอก็ไมไดคิดมากอนวาจะตองทําศัลยกรรมแกไปจุดบกพรองตรงนั้น แตพอมี
โอกาสไดมารูจักกับพี่ ๆ แมวมอง ซึ่งไดชักชวนใหเขามาทํางานในวงการบันเทิง และแนะนําใหเธอ
ไปทําศัลยกรรมจมูก เพื่อแกไขใหหายเบี้ยว แลวยังออกคาใชจายใหเธออีกดวย แตเธอก็ไม
คาดหวังวาทําแลวเธอจะตองไดเขามาเลนละคร มีชื่อเสียง เธอคิดวาเปนความโชคดีมากกวา เธอ
คิดวาการทําศัลยกรรมไมใชเร่ืองเสียหายหรือเร่ืองที่นาปดบัง เพราะตัวเธอเองก็เปดเผยตลอดวา
เธอเปนผูหญิงที่สวยดวยแพทย และเธอก็มั่นใจและเช่ือในฝมือของแพทย ซึ่งทุกวันนี้ก็ไมมี
ผลกระทบอะไรที่ไมดีกับจมูก  

เจี๊ยบไดเลาถึงสาเหตุของการทําศัลยกรรมในคร้ังนี้ใหฟงวา    
เจ๊ียบทําจมูกคะ ที่ทําก็เพราะวาเปนการเสริมโหงวเฮงของเราดวย จะทํากอนเขา
วงการคะ เมื่อประมาณ 10 ปที่แลว และอีกอยางคือจมูกเจ๊ียบเบี้ยว เพราะวาตอน
เด็กปนจักรยานลม แลวจมูกมันกระแทกเลยเบ้ียวนิดหนอย พอโตข้ึนมีพี่ ๆ แมวมอง
ที่พาไปเทสตงานเขาก็แนะนําใหไปทํา และออกเงินใหดวย เราเลยไมไดเสียคาใชจาย
อะไร แตเจ๊ียบไมไดต้ังใจนะวาถาเราทําจมูกแลวเราจะตองเขาวงการบันเทิง มีงาน
เยอะ ๆ เปนสเต็ป เรียกวาเปนดวงมากไมไดไขวควาอะไร ที่ทําเพราะวาเหมือนเรา
เรียนจบแลวโตแลว อยากจะสวยและมีคนแนะนําวาทําแลวสวยแลวดูดีนะ มันไม
เกี่ยวกับการเขาวงการ คนรอบขางบางคนไมรูดวยซํ้าวาเราไปทําจมูกมา เพราะวาถา
ไมสังเกตจริง ๆ จะดูไมออก เพราะวาหนาเราไมเปล่ียน 

แตตอนที่ทําชวงนั้นก็ตองระวังตัวเองมากข้ึนในการใชชีวิต ชวงแรก ๆ จมูกเราพอ
ทําแลวมันก็ไมใชของแททั้งหมด เวลาจะจับหรือวาเลนกีฬาเราก็ตองระวัง แตวา
ตอนนี้ก็คือปกติแลว ผลตอบรับกับหนาที่การงาน ก็เปนไปตามที่เราคิดคะ อยางเวลา
ถายรูปแลวมันก็ดูดีข้ึนนะดวยโครงหนาของเรา ที่เปนคนหนาคมอยูแลว พอทําจมูกก็
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ดูโดงข้ึน ถาเกิดมีคนมาวาเราวาสวยดวยแพทยเจ๊ียบไมโกรธนะเพราะเรายอมรับ
ความจริง ถามีคนถามวาเราทําจมูกเหรอเจ๊ียบยอมรับเลย บางคนเขาอาจจะไม
อยากบอกก็ไดวาทํา แตเราไมปดบัง เปดเผยไดไมใชเร่ืองแปลก จริง ๆ เราก็ผานการ
ทําศัลยกรรมมานานแลวนะคะ ต้ัง 10ป แลว เจ๊ียบก็มั่นใจวาเราคงไมเจอปญหา
เหมือนหลาย ๆ คนที่เขาออกมารองเรียนแนนอน แลวดวยการดูแลตัวเองของเรา มัน
ก็ไมมีผลขางเคียงอะไรทั้ง ส้ิน แตวาพอคนอ่ืนเขาเจอปญหาก็รู สึกเห็นใจเขา
เหมือนกัน 

อนาคตคงไมทําอะไรบนรางกายอีกแลวคะ เพราะวารูสึกพอใจแลวในส่ิงที่เราเปน 
กับจมูกที่ทํามาก็คอนขางพอใจคะ ทุกวันนี้โลกเรามันเปดกวางแลวนะคะ ยิ่งเร่ืองการ
ทําศัลยกรรม แตบางทีเราจะทําอะไรก็ตองไตรตรองและดูวาทําแลวปลอดภัยดีไหม 
จะมีนอง ๆ นักศึกษาที่เก็บเงินแลวไปทําศัลยกรรมตามคลินิกที่มันราคาถูก แต
คุณภาพมันไมดีก็คอนขางเปนหวงเขา เพราะวาเรารูจักนักศึกษาหลาย ๆ คน รูวาเขา
ทํามาแลวเอามาคุยกันวาเขาจมูกมาแค 5,000 เอง เราฟงแลวเรารูสึกวามันถูก
เกินไปไหม แลวผลที่ไดรับมันจะคุมกันไหมเนี่ย 
เจี๊ยบยอมรับวาสังคมสมัยนี้เปดกวาง และการทําศัลยกรรมก็มีสาว ๆ ทํากันเยอะ 

อยางนองนักศึกษาก็เก็บเงินไปทํากัน ซึ่งเธออยากจะเตือนวาใหเลือกทําคลินิกที่ไดคุณภาพ อยาดู
ที่ราคาวาถูก เพราะมันคอนขางเสี่ยงมาก 

  
กรณศีึกษาท่ี 12 การทาํศลัยกรรมจมูก 

 
ภาพที ่8 

จีจี้ พิมพพิศา นักแสดงหนาใหม ตัดสินใจทาํจมูกเพราะตองการเขาวงการ 
 

 
ที่มา: “นองใหม “จีจี้” ขอแจงเกิด,”  2551, ดาราเดล่ี. 
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ชื่อ   จีจี้-พิมพพิศา  นิชาพิมพ  

อาย ุ  18 ป  

ภูมิลําเนา   กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา  มหาวิทยาลัยป 1  

รายได  20,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน  1  ป  

จีจี้-พิมพพิศา  ณิชาพิมพ นักแสดงสาวหนาใหมที่ผลงานอาจจะยังไมคอยโดดเดนใน

วงการบันเทิงเทาไหร แตเธอก็ใฝฝนวาอยากจะเขาวงการมานานแลว และก็ไมคิดมากอนวาตัวเอง

จะตองทําศัลยกรรมรางกายกอนถึงจะเขามาในวงการได แตเพราะมีรุนพี่ที่คอยแนะนําและช้ีแนะ 

เธอจึงตัดสินใจทําจมูก เพราะความที่ยังเด็กเธอจึงยังไมรูจักวิธีการดูแลและระมัดระวังจมูกที่ทํามา 

เลยทําใหจมูกอักเสบและเบ้ียว เธอจึงตองไปทําศัลยกรรมจมูกใหมอีกคร้ัง แตคร้ังนี้ก็มีหลายคนให

ความเห็นวาไมคอยจะลงตัวเหมือนคร้ังแรก เลยทําใหจีจี้เร่ิมรูสึกไมมั่นใจในตัวเองแลว แต

เพราะวาเปนคําช้ีแนะจากผูใหญ ที่คิดวามันมีผลตองานเบ้ืองหนาที่เธอจะตองออกส่ือ เลยทําใหจี

จี้คิดที่อยากจะไปแกไขจมูกอีกคร้ัง  ซึ่งนองจีจี้ก็ไดเลาใหฟงอยางเปดเผยถึงการทําศัลยกรรมจมูก

ของเธอใหฟงวา 

จีจี้ผานการทําศัลยกรรมจมูกมาคะ ทําอยางเดียว ทํามากอนที่จะเลนหนังบานผีเปบ 

ซึ่งตอนนั้นก็อายุประมาณ 16-17 ก็ถือวาเด็กมาก แตหมอก็บอกวามันไมมีผลกระทบ

อะไร ถารางกายเราจะเจริญเติบโตข้ึนก็ตาม แตวาพอดีมันเกิดอุบัติเหตุแลวทําให

จมูกเบ้ียว คือเราไมไดดูแลรักษามันอยางดี ก็เลยตองไปแกใหม เปนหมอคนละคน

กันกับที่ทําตอนแรกเพราะวาเราจะเขาวงการจะเลนหนัง และมีพี่ที่ชักนําเขาวงการ

พาไปหาหมอและแนะนําให จริง ๆที่ทํามาใหมมันก็ไมไดแตกตางจากของเดิมเทาไหร 

แตวามันก็ทําใหเราดูดีข้ึน จากที่เราหนาตาเหมือนเด็กบาน ๆ คนนึง มันก็ดูดีข้ึนทําให

โครงหนามีมุมมากข้ึน เปนคนที่ชอบงานดานวงการบันเทิงอยูแลว ถาไมไดทําจมูกก็

คิดวาอยากจะทํางานในวงการบันเทิง ชอบต้ังใจเขาวงการเลย ในเมื่อทําก็อยากมี

งานตอเร่ือย ๆ คนรอบขางแตละคนจะมองเราไมเหมือนกันนะคะหลังจากที่ไปทํา

จมูกมา บางคนก็ชอบ บางคนก็วาอันเกากอนทําดีกวา แตหนูวามันไมโดงขนาดนี้  

พอแกไขจมูกคร้ังที่ 2 ก็ไดเลนละครเร่ืองพยัคฆยี่เก ถามีใครมาวาเราวาทําจมูกรึ

เปลาเราสวยดวยแพทยนี่นาเราก็ไมซีเรียสนะเพราะทําจริง ใคร ๆ ก็ดูออก โดยเฉพาะ

คนที่เคยทํามาก็จะดูกันออก เราจะโกหกปดบังทําไม ถาเราทําออกมาไมดีเขาจะได

บอกแนะนําเรา มันไมแปลกที่ทํา คนทําเยอะ บางคนที่วาเราอยางเพื่อนจีจี้เนี่ย แต
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เอาเขาจริงเขาก็อยากทํานะ มาถามเราขอคําแนะนํา ผูหญิงสวนใหญก็อยากสวย

ดวยกันทั้งนั้น สําหรับราคาที่ทํา คร้ังแรก หมื่นกวา คร้ังที่ สองจะแพงกวา เพราะวา

เปนการแกราคาอยูที่สองหมื่นกวาคะ ถาจีจี้ไมไดทํางานดานนี้คงไมจําเปนที่จะตอง

ทําศัลยกรรมอะไร เพราะวาปกติมันก็โอ.เค. เปนนักศึกษาปกติคงไมทําไมเจ็บตัว 

เพราะวาตอนนั้นมันตองดูแลตัวเองเยอะดวย ตอนที่ทําคร้ังแรกกลัวมาก แตวาเพราะ

พี่ที่เขาแนะนําเราเขาการันตี เขารูจักหมอมาเยอะเราก็เลยม่ันใจ  

ถามวาจะทําอะไรในรางกายอีกไหมจริง ๆ ไมอยากทําแลวเพราะชอบตัวเองในส่ิง

ที่ตัวเองเปน แตถาสมมติวาตอไปมีงานที่ตองทําผูใหญอยากใหเราทํามีเหตุผลก็

อาจจะตองทําตามคําส่ัง แลวที่ทําและแกไขมาจริง ๆ ก็พอใจ แตมีหลายคนพูดวามัน

ไมคอยโอ.เค.เทาไหร เขาบอกวาชอบอันเกามากกวามันดูเปนเราดี สงสัยคงตองทํา

อีกคร้ัง จีจี้วามันไมใชเร่ืองเสียหายที่เราอยากสวยอยากทําศัลยกรรม เพราะวาทุก

วันนี้ผูชายก็ยังทํากันเลย เราไมจําเปนตองมองวาเขาเปนเกย เปนกะเทยหรอก ถาทํา

ใหดูดี เพื่อหนาที่การงานก็ไมผิด และถาเราทําแลวเราพอใจในส่ิงที่มีก็โอ.เค. แต

อยากใหศึกษาใหดีคะวาเขามีใบรับประกันไหม เราไมจําเปนตองรีบวาจะทําวันนี้

หรอก รอใหทุกอยางมันพรอมกอนก็ได ใหมันโอ.เค.ทีเดียวจะไดไมเจ็บหลายคร้ัง  
 

กรณศีึกษาท่ี 13  การทําศัลยกรรมจมูก 
 

ชื่อ   นองแคท (นามสมมติ) 

อายุ   25 ป  

ภูมิลําเนา  กทม.  

ระดับการศึกษา  ปริญญาโท 

รายได  50,000 บาท ตอเดือน 

อายุการทํางาน  6  ป  

อาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดง ธุรกิจสวนตัว  

ความพึงพอใจในรายได  พอใจ 

นองแคท  นักแสดงสาวทานนี้เลือกทําศัลยกรรมจมูกเนื่องจากมีผูใหญทานนึงในวง

การแนะนํา เพราะเธอจะเร่ิมเขามาเลนละครแลว และดวยรูปจมูกของเธอเองมีปญหาอยูแลวก็เลย

ตัดสินใจทํา หลังจากทําแลวคนรอบขางสวนมากจะชมวาเธอดูดีข้ึนจมูกสวยข้ึน แตบางคนก็ไมรู

เลยวาเธอผานการทําศัลยกรรมจมูกมาแลว เพราะจมูกไมไดดูเยอะเกินไป แตกลับดูเปนธรรมชาติ
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มากกวา และเธอเองก็พอใจมากกับจมูกที่ทํา   เธอมีความคิดเห็นวาการทําศัลยกรรมในปจจุบัน

เปนเร่ืองที่ไมเสียหาย ใคร ๆ ก็สามารถทําได แตอยากจะใหศึกษาและหาขอมูลใหดีกอนตัดสินใจ

ทํา เพื่อที่จะไดไมตองพลาดและมาเสียใจภายหลัง ในอนาคตเธอบอกวาเร่ืองโหงวเฮงบนใบหนา

เปนส่ิงสําคัญ หากอายุมากข้ึนแลวหนาเกิดเหี่ยวยนเธอก็อาจจะทําศัลยกรรมบนใบหนา    สําหรับ

สาเหตุของการทําศัลยกรรมในคร้ังนี้ นองแคท เลาใหฟงวา    

ส่ิงที่ทําศัลยกรรมในรางกายคือจมูกคะ ที่ทําเพราะวาผูใหญส่ังใหทํา คือเราจะเขา

วงการเลยตัดสินใจทํา ไมมีใครเปนแบบอยาง ผูใหญเห็นหนาเราแตแรกเลยอยากใหจมูก

มันดูชัดข้ึนเลยแนะนําใหไปทํา พอทําแลวจริง ๆมันก็มีผลดานบวกมากกวานะ ดาน

ลบไมมีเลยก็วาได เพราะวาพอทําแลวเราไมตองไปแก มันออกมาเปนธรรมชาติจริง ๆ 

แลวก็หนาเราออกมาดูชัดเจนข้ึน ในแงการทํางานใบหนาดูสวยข้ึนกลอง   หลังจากที่

ทําแลวเราก็รับงานปกติ จะระวังตัวเองในชวง2-3 เดือนแรกเทานั้น หลังจากนั้นใช

ชีวิตปกติ ฟตแบ็คกับคนรอบขางถาคนที่เขารูวาเราทํา เขาก็วาสวยดีเปนธรรมชาติ

มาก มีบางคนถามวาทํารานไหน แตถาคนที่เขาไมรูเขาก็ไมรูจริง ๆนะคะ เพราะมัน

เหมือนธรรมชาติมาก เพราะคนบอกวาจมูกเราเหมือนพอ คือพอเปนคนจมูกโดงมาก 

สวนที่ทําเพิ่มจะต้ังสันจมูกมาเลย เพราะวาจมูกเรามันเหมือนเปนขอดูสะดุดตาข้ึนมา  

หลังจากทําแลวก็ไมไดวางแผนอะไรในชีวิต คือมีละครเขามาเร่ือย ๆ ทํางานปกติ  

จริง ๆ แลวตอนนี้โลกมันกวางแลวนะคะ การที่เราจะสวยดวยอะไร ไมวาจะเปน

ดวยธรรมชาติหรือวาดวยแพทย ถาผลลัพธออกมาแลวทําใหเราสวยดูดี คนก็

มองขามตรงนั้นไปแลว ตอนนั้นที่ทําราคาประมาณ 25,000 บาท พอทําแลวมันก็ไมได

สงผลใหเราประสบความสําเร็จในหนาที่การงานทั้งหมดนะ คือมันดีดานบุคลิกภาพ

ของตัวเองมากกวา เร่ืองการทําจมูกมันเปนเบสิคนะซ่ึงใคร ๆก็ทําได แลวถามีคนมา

ถามวาเราเสริมจมูกไหมก็กลาบอกนะเพราะเราก็ทํามาจริงและทําแลวมันก็สวยไมได

นาเกลียด แตถาใครที่ทําแลวไมดีก็เห็นใจเขา เขาอาจจะไปเจอแพทยที่ไมเชี่ยวชาญ

จริง เขาหาขอมูลไดไมดีพอรึเปลากับการที่เขาจะตัดสินใจทําอาจจะดวนเกินไป  

อนาคตคิดวาถาแกตัวไปแลวอาจจะทําศัลยกรรมอีกก็ได คือใหมองในเร่ืองของ

โหงวเฮงใบหนามากกวา ถาแกตัวไปแลวหนังตาตกหรือวาหนาเรายอยก็อาจจะตอง

ทํา ตอนนี้ก็ยังเด็กอยูก็เลยแคนี้คะ พอใจแลวหลังจากที่ทํามา หนูวาการทําศัลยกรรม

ไมใชเร่ืองที่แยหรือวาอันตรายเกินไปไมอยากใหคิดอยางนั้น อยากใหคิดวาถาเรามี

ความพรอมแลวเรามั่นใจวาเราจะทําอยากจะสวยอยากจะดูดีข้ึน แกจุดดอยของเรา

ใหเปนจุดเดนข้ึนมาก็ทําเถอะคะ เหมือนเปนการสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง บางที
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คนรอบขางอาจจะแนะนําเราได  และศึกษาเยอะ ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจกัน

พลาดจะไดไมตองมาเสียใจทีหลัง 

 
กรณศีึกษาท่ี 14 การทาํศลัยกรรมจมูก 

 

ภาพที ่9 

นุน รมิดา นักรอง,นกัแสดงคาย R.Sเธอเร่ิมศัลยกรรมจมูกต้ังแตยังไมเขา 

วงการบันเทงิ 

 

 
ที่มา: “สมตําบันเทงิ,” 2550, สยามดารา.  

 

ชื่อ   นุน-รมิดา  ประภาสโนบล 

อาย ุ  26 ป 

ภูมิลําเนา  จ.ชัยภูม ิ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

รายได  50,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน  7 ป 

อาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดง   ---- 

ความพึงพอใจในรายได  พอใจ 

นุน-รมิดา  ประภาสโนบล นักรองนักแสดงจากสังกัดคายอาร.เอส. โปรโมชั่น  เธอมี

ผลงานมาแลวมากมายอาทิ  ละครเร่ืองเทพธิดาโรงงาน,รักของนายดอกไม,คุณพอรับจาง รวมทั้ง

อัลบ้ัมเพลงชุดบอกรักภาษานุน เธอยอมรับวาเธอเร่ิมทําศัลยกรรมจมูกต้ังแตยังไมเขาวงการ

บันเทิง และทําที่ตางจังหวัดในราคาที่ไมแพงเลย แตพอไดมาในวงการบันเทิงและเร่ิมศึกษา

เทคโนโลยีของการทําศัลยกรรม เธอจึงรูวามีการเสริมจมูกโดยการใชกระดูกหลังหูของคนเรา เธอ

จึงตัดสินใจทําจมูกใหมอีกคร้ัง ซึ่งคร้ังนี้แพทยไดยืนยันกับเธอวาเปนการทําศัลยกรรมที่ไมมี
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อันตราย เธอรูสึกภูมิใจมากกับการแกไขจมูกใหมคร้ังนี้ รวมทั้งเพื่อนฝูงคนรอบขางก็ตางชื่นชม 

และอยากจะลองเทคโนโลยีใหม ๆ แบบเธอบาง โดยเธอไดเลาถึงประสบการณเร่ืองการ

ทําศัลยกรรมจมูกโดยเฉพาะวิวัฒนาการใหมของการทําศัลยกรรมจมูกโดยใชกระดูกหลังหู  

นุนทําจมูกมาแลว 2 คร้ังคะ คร้ังแรกทํากอนเขาวงการบันเทิง ซึ่งเปนการเสริมโดย

ซิลิโคนธรรมดา แตพอเรารูจักคนเยอะข้ึนอะไรที่มันปลอดภัยเราก็ถามเขาก็แนะนําวา

ใหใชกระดูกหลังหู แตวามันจะเจ็บ 2 ที่ แตวามันก็คอนขางปลอดภัยกวา นุนก็เลย

มองวาชาตินี้เราก็คงไมเอามันออกแลว และมันปลอดภัยสบายใจเลยตัดสินใจทํา 

สาเหตุที่ทําเพราะวากอนที่จะมาเปนดารานุนเปน พริตต้ี ประกวดงานตาง ๆ แลวมีพี่ ๆ 

ที่เขาสงประกวดแนะนํา แตโดยพื้นฐานเราก็เปนคนที่มีจมูกนะ เพียงแตมันงอน ไม

โดง เขาเลยแนะนําใหยกข้ึนหนอย คร้ังแรกกับคร้ังที่ 2 หางกัน 5 ป คร้ังแรกทําที่

โคราชเปนโรงพยาบาลแมพาไปทํา     คร้ังที่ 2 ทําที่กรุงเทพฯคุยกับหมอละเอียด

เหมือนกัน เพราะวาของเกาก็ไมไดแย เพียงแตเราอยากใหมันปลอดภัยกับชีวิตเรา 

ถาถายละครแลวมีฉากที่ตองบูแอ็กช่ันโอกาสเส่ียงที่จะทําใหจมูกเบ้ียวมันมีเยอะ พอ

ทําจากกระดูกของเราเองหมอก็บอกวามันปลอดภัยกวา เพราะเปนสวนในรางกาย

ของเราที่มันรับกันได แตเราจะทําเยอะไมไดมันจะไมเหมือนธรรมชาติ  

ผลตอบรับสวนมากก็ดีนะ ยังไมมีอะไรที่ไมดี คนที่รูก็บอกวาสวยดี ดูดีข้ึนโอ.เค. 

แลวทุกคนรูสึกวามันปลอดภัย ก็เลยมีคนอยากจะไปทําแบบนุนเยอะข้ึน จากที่ตอน

แรกวาจะทําจากซิลิโคน ก็เชื่อมั่นในความปลอดภัย แตราคาจะแพงนิดนึง จริง ๆไม

อยากบอกราคา แตมันประมาณหมื่นบาทข้ึนไป ของเกา 8,000 บาท เพราะวาเปน

ซิลิโคนแข็งธรรมดา เราเองก็รูสึกพอใจนะคะ ทําใหเรารูสึกมั่นใจข้ึนมาระดับหนึ่ง ไม

คิดวามันเปนส่ิงที่ไมควรทํา แตจริง ๆ มันก็ไมไดมีความคิดที่จะทําแตแรก แลวเราเหน็

คนที่เขาทําก็มีทั้งดีและไมดีเราก็รูสึกกลัว และแยเหมือนกันถามันพลาดกลัววาเราจะ

เสียเวลา เพราะวามันจะตองมีบวม แมก็สองจิตสองใจกลัวเราทําแลวออกมาแย 

สงสารเรา แตสุดทายแลวเราก็วัดดวงเอา ซึ่งถามันเปนซิลิโคนเหลวแบบฉีดเขาก็คง

ไมทํา นี่มันเปนแทง แลวถาเกิดมันไมดีมีผลขางเคียงเราก็ไปใหหมอเอาออกใหได 

กลับมาเปนสภาพเดิม แมใหทําเพราะวาอยากใหเราดูเปล่ียนบาง เพราะพอทําแลว

แตงหนามันก็ดูดีข้ึนจริง ๆ นะอาจจะสงผลกับงานได แตเราก็ยังไมไดหวังวาทําแลว

จะไดเขาวงการ แตงานทุกอยางในวงการบันเทิงหรือแมแตพริตต้ี การประกวดตาง ๆ

มันก็ตองใชหนาตาอยูแลว พอทําออกมาสวยก็มั่นใจข้ึนถือวาเปนผลพลอยได

มากกวาที่พอทําแลวเราก็ไดเขาวงการ เขามาโดยที่เราไมไดเปล่ียนอะไรมาก 
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นุนจะเฉย ๆ นะถามีคนวาเราสวยดวยแพทย คือจริง ๆ ถาเดินไปไหนมาไหนเราก็

คงไมอยากบอกใครหรอกวาเราทําศัลยกรรม แตวามีเพื่อนที่เปนเกย กระเทย กัน

เยอะ แลวพวกเคาก็ทํากันทั้งนั้นหรือแมแตเด็กมหาวิทยาลัยยังทํากันเลย  ทําเยอะ

กวาดาราอีก เราก็เลยมีความรูสึกวาไมรูสึกอะไรถาใครจะมาพูดวาเราทํา สมัยนี้ถารู

วาทําควรทําขนาดไหนพอประมาณตรงไหนท่ีเราบกพรองก็ทํา แตอยาเยอะ บางคน

ทําออกมาดูไมออกคนไมรูก็มี ของแบบนี้มันแลวแตดวงดวย ที่สําคัญบางคนทําแลว

ไมหยุด มันเหมือนเปนส่ิงเสพติดไปแลว ไมนาจะมีผลอะไร เรากลาเปดเผยอยูแลว 

นุนบอกต้ังแตแรกเลย เพราะวาพอเราเขามาในบริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน ทุกคนก็จะ

จับตามองแลววาคนนี้ไปทําอะไรมาไหม เราก็บอกเลยวาทําจมูกมา เพราะของอยาง

นี้ปดกันไมมิด เรามั่นใจดวยวาเราทําออกมาแลวเปนธรรมชาติไมมากเกินไป และ

ไมใชเร่ืองนาอาย 

คนทําศัลยกรรมมันตองมีที่ทําออกมาแลวดีและไมดี เราก็มีความรูสึกวามัน

แลวแตดวงของคน อยางคนที่ทําออกมาแลวดูเยอะไปมันก็ข้ึนอยูที่ตัวเขาแลว บาง

คนหัวออนเพื่อนวาไมสวยก็ไปทําใหมแลว นาจะเอาตัวเองเปนหลัก เราก็ไมสามารถ

ไปบอกไดวาไมดี แตพอเราไมเจอก็ดีใจใครจะทําอะไรเราไมขัด เพียงแตจะบอกวาดูดี ๆ 

นะความตองการของเราคืออะไร เลือกหมอดี ๆ อยากจมูกโดงขนาดไหนเราเปนคนไทย

แตอยากจะไดจมูกโดงเหมือนฝร่ัง มันก็เปนไปไมได คนที่อยากทําหมอเดียวกับเรา 

เราก็แนะนําให แตจะบอกวามันไมเหมือนเรานะเพราะจมูกแตละคนมันก็ไม

เหมือนกัน   

ในอนาคตเธอบอกวายังไมมีโครงการที่จะทําศัลยกรรมสวนใดในรางกายอีก  ไม

อยากทําอะไรอีกแลว นอกจากดูแลตัวเอง สําหรับตัวเองมีปญหาเร่ืองน้ําหนัก ยิ่งอายุ

เลยวัยเบญจเพส  มันยิ่งควบคุมตัวเองยาก เร่ืองผิวดวย คงไมทําอยางอ่ืนแลว ไม

อยากเปนผูหญิงที่สวยที่สุดในโลก แตอยากดูดีก็พอ 
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กรณศีึกษาท่ี 15  การทําศัลยกรรมจมูก 
 

ภาพที ่10 

หนงิ ปณิตา นางรายหนาสวย ภูมิใจกับเทรนดจมูกเฉ่ียว ๆ สุดฮิตของเธอ 

 

 
 

ที่มา: “หนงิ ปณิตาเปนขาวรีเทิรนบ๊ิก,” โดย Entertainment, ม.ป.ป.  

 

ชื่อ   หนงิ-ปณิตา  พัฒนาหิรัญ 

อาย ุ  29 ป 

ภูมิลําเนา  กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

รายได  200,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน   10 ป 

อาชพีเสริมนอกเหนือจากการแสดง  รองประธานกรรมการ บริษทั นอส โปรดักช่ัน จาํกัด 

ความพึงพอใจในรายได  อยากไดมากกวานี ้

ไดยินขาวตามส่ืออยูบอย ๆ วานางรายหนาสวย หนิง-ปณิตา  พัฒนาหิรัญ  เปนเจา

แมศัลยกรรม ซึ่งเธอก็ไดชี้แจงมาวาสาเหตุที่เธอทําจมูกบอย ๆ ก็เพราะวาเกิดการผิดพลาดทั้งจาก

การแสดง และอุบัติเหตุอยูบอย ๆ เลยทําใหเธอเขาออกโรงพยาบาลเปนวาเลน ซึ่งเธอก็บอกวาเข็ด

เหมือนกันกับการทําจมูก ซึ่งถาไมไดเขาวงการบันเทิงเธอก็คงจะไมทําอยางแนนอน เพราะโดย

พื้นฐานแลวจมูกเธอก็ไมไดนาเกลียดอะไร แตเพราะหนาที่การงานและมุมของการถายภาพ เธอ

เลยตัดสินใจทํา แรก ๆ เธอก็ไมคอยจะชอบจมูกรูปทรงนี้เทาไหร แตพอระยะเวลาผานไปแฟช่ันการ
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ทําจมูกแบบนี้ก็มาแรงเลยทําใหเธอถูกใจข้ึนมาทันที เพราะมันดูเหมาะกับบทนางรายที่เธอรับเอา

มาก ๆ 

คุณหนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ ไดเลาใหผูศึกษาฟงอยางละเอียด เกี่ยวกับการ

ทําศัลยกรรมของเธอ โดยเฉพาะการทําศัลยกรรมจมูกที่ตองทําการแกไขอยูหลายรอบเลยทีเดียว 

ถาไมไดเขาวงการบันเทิง คงไมมีความคิดเร่ืองการทําศัลยกรรมเสริมจมูก แตพอดีวา

มีผูใหญแนะนําใหไปทําเราก็เลยไปทํา แคนั้น หนิงทําเมื่อ 10 ปที่แลวตอนเร่ิมเขา

วงการใหม ๆ  แตหนิงอาจจะโชครายนิดนึง เวลาเกิดอุบัติเหตุจะโดนจมูกตลอด ที่มี

ขาววาหนิงทําจมูกใหมหลาย ๆ รอบนี่ไมใชวาอยากจะสวยนะ แตมันเปนอุบัติเหตุ

มากกวา รถคว่ํา 2 คร้ัง ซอมเตนตีลังกากระแทก แลวตอมานักแสดงรวม ผิดคิวทํา

หนามกุหลาบทิ่มเขามาในจมูกก็เลยตองทํา ซึ่งคร้ังสุดทายที่ทําเพราะวามันอักเสบ

อยูเปนป จมูกติดเชื้อเนื่องจากวามันบอบบางอยูแลว พอเราแกใหมเยอะ ๆ จมูกมันก็

เลยคอนขางไวตอส่ิงที่มากระทบ   เวลาเราเปนหวัดแลวหนิงเปนภูมิแพมันก็เกิด

อาการติดเช้ือที่จมูก เลยตองร้ือทําใหมรวม 6-7 คร้ังนี่แหละ หนิงจําไมได คือทําบอย

จนจําไมไดแลว ซึ่งเข็ดเลยคะก็ยังคิดวาถาเราไมทําต้ังแตแรกก็คงไมทําดีกวา เพราะ

จมูกหนิงเนี่ย จริง ๆทํากับไมทํามันไมไดแตกตางกันเทาไหร แคพอทําแลวมันทําให

หนาดูคม ดูเฉ่ียวข้ึนเทานั้นเอง แตไมทําก็ไมไดนาเกลียด เพียงแตเราแกไขจุดบอดบน

ใบหนาเวลาหันดานขางแคนั้นเอง ผลกระทบคือเจ็บตัวหลายรอบเพราะวาอุบัติเหตุ 

ดานบวกถายรูปดูดีข้ึน แลวตอนที่ทําก็คือทํางานวงการบันเทิงเต็มตัวอยูแลว 

หลังจากนั้นเราก็รับงานปกติตอนที่ทําไมไดคิดวาจะตองวางแผนอะไรตอไป 

ผลตอบรับบางคนบอกวาโอ.เค.สวยข้ึนดูเฉ่ียวข้ึน แตบางคนก็ไมชอบ อยางคน

ใกลตัวจะบอกวาไมชอบ เพราะหนาเดิมดูหวานกวา พอทําจมูกแลวหนาดูแข็งดูเฉ่ียว

ไป แตหนิงวาดวยความที่เราเปนตัวราย หนาเราก็ควรจะเปนแบบนี้แหละ หนิงเปน

คนที่ไมไดคิดวาพอทําจมูกแลวตองมีงานหนิงเปนคนเร่ือย ๆ ลาสุดทํามาก็ยังเร่ือย ๆ 

อยูตอนทําก็เร่ือย ๆ เปนกลาง ๆ เพราะวาเราก็ไมไดเปนคนที่แยมากหรือวาเดนมาก 

ถามีคนมาวาเราสวยดวยแพทย มันก็จริงเราก็ยอมรับ แตมันก็แลวแตคนมองบางคน

มองวาทําอยางนึงแลวเหมือนทําไปซะทุกอยาง หนิงอยากจะบอกวาโดนมองอยาง

นั้น เพราะวาดวยการทําจมูกของหนิงมันหลายรอบมาก เปนขาวตลอด แตเราก็จะไป

หามความคิดใครเขาไมไดอยูแลวบางคนบอกสวยดวยแพทยดี บางคนบอกไมดีมัน

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่ถูกและผิดแนนอนมันอยูวามันจะถูกจริตของใครมากกวา 
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คาใชจายที่ทํา 30,000 บาท คร้ังแรก จะเสียเงินทุกคร้ังแตวาโชคดีที่ปาหนิงเปน

หมอศัลยกรรมอยูที่เมืองจีนแลวกลับมาทําใหหนิง กับคุณหมอสมศักด์ิที่เปนญาติกัน

ทําให ก็เลยเสียไมเยอะ จายคาโรงพยาบาล แลวอยากจะบอกวาตอนที่หนิง

ทําศัลยกรรมหนิงโดนคลินิกและโรงพยาบาลหลาย ๆ แหงดังมากเกี่ยวกับศัลยกรรม

พูดชื่อทุกคนรูจักหมด แลวเอาช่ือหนิงไปแอบอางวาเราทําที่นั่น ก็เลยจะขอแกขาว

เลยวาหนิงไมเคยทํากับใครนอกจากปาหนิงที่เปนหมอที่เมืองจีน กับคุณหมอสมศักด์ิ 

ถือวาการทําศัลยกรรมเปนสวนนึงที่ทําใหงานเราดี   คือในการถายรูปเขากลองไม

ตองระวังจุดบอดของเรา  แตทําแลวเราจะดังเปร้ียงปรางไหม   ตรงนี้หนิงวามันคงอยู

ที่ความสามารถและดวง 

หนิงกลาเปดเผยตลอดวาเราทําจมูก อยางขาวอะไรก็แลวแตหนิงก็จะเปดตลอด 

ถาจะปดก็ไดนะ เพราะวาจมูกหนิงทํากับไมทํามันก็ไมไดแตกตางกันมาก แตเรารูสึก

วาไมตองโกหกหรอกเขาไปรูทีหลังแลวมันแยกวา แลวก็รูสึกแยมากเวลามีขาวคน

ออกมารองเรียนวาทําศัลยกรรมแลวหนาแย หนิงเปนคนที่ชอบยุงเร่ืองชาวบานมาก 

ถาคนไหนทําแลวไมดีหนิงจะแนะนําเลยวาหมอคนไหนดี กอนที่หนิงจะทําอะไรจะ

คอนขางศึกษากอน แมแตทุกวันนี้หนิงเลเซอรหนิงก็ตองศึกษากอนวาตัวไหนดีตัว

ไหนไมดี ก็เลยถูกเมาทบอย ๆวาทําศัลยกรรมบอย คือหนิงเขาคลินิกศัลยกรรมทุก

อาทิตยจริง แตวาหนิงไปทําเลเซอรคงไมมีคนบาที่ไหนเขาไปทําศัลยกรรมไดบอย ๆ

หรอก แตคนคิดกันไง  

จริง ๆ ก็อยากทําหนาอกอีกเหมือนกัน แตเอาเขาจริงแลวก็คงทําไมไดหรอก

เพราะวาเราคิดถึงอนาคต เกิดมีลูกแลวจะลําบาก หลายคนบอกวาหนิงเหมือนทํา 

แตจริง ๆมันเปนชวงที่เราอวนข้ึนมากกวา กับจมูกอันลาสุดนี้พอใจแลว ชอบเพราะวา

ชวงนี้เทรนดจมูกมันเฉ่ียว ๆ แรก ๆอาจจะไมชอบแตตอนนี้เขากําลังฮิตกันก็เลยชอบ 

สุดทายทําเมื่อ 3 ปที่แลวและก็ไมเคยยุงอะไรกับใบหนาอีกเลย การทําศัลยกรรม

ไมใชเร่ืองเสียหายเลย แตถาจะทําตองมีความเหมาะสมกําลังเงิน จะมีขาววาเด็กไป

ทําศัลยกรรมถึงข้ันขายตัวทําเลยก็มี หรือขโมยเงินพอแมก็มี เพราะฉะนั้นตองดูถึง

ความเหมาะสมกําลังของเงินถาจะทําหาคลินิกที่ดีที่หมอเกงไปเลย เพราะวาสมัยนี้

การทําศัลยกรรมมีเยอะมากมันก็จะมีพวกแอบอางหลอกลวงของปลอมก็เยอะดวย 

ใบหนาเราถาเสียแลวเสียเลย แลวเจ็บคร้ังเดียวอยาเจ็บหลายคร้ัง 
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กรณศีึกษาท่ี 16  การทําศัลยกรรมหนาอก 
 

ชื่อ   คุณพลอย (นามสมมติ) 

อาย ุ  28 ป 

ภูมิลําเนา  กรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

รายได  50,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 9 ป 

คุณพลอย นักแสดง และพิธีกรหญิง สังกัดชอง 3  นักแสดงและพิธีกรสาวทานนี้

ยอมรับวาเธอทําศัลยกรรมหนาอก สาเหตุที่ทําก็เพราะดวยหนาที่การงานที่เธอจะตองออกหนาจอ

ทีวีอยูตลอด เร่ืองแตงกายเปนส่ิงที่ทําใหเกิดปญหามากเพราะวาตองคอยเสริมหนาอกอยู

ตลอดเวลา แตพอไดศึกษาและรูวาการเสริมหนาอกนาจะชวยแกปญหาจุดดอยของเธอได จึง

ตัดสินใจเสริมหนาอก แตกอนทําเธอก็คอนขางใชเวลาในการศึกษาขอมูลมาก และโชคดีที่เธอได

ทําศัลยกรรมกับโรงพยาบาลที่คอนขางมีชื่อและเปนที่ยอมรับ ผลที่ออกมาก็เปนที่นาพอใจของเธอ 

แลคนรอบขางเปนอยางมาก  

คุณพลอยเลาใหฟงวา   

ในรางกายที่ทําศัลยกรรมคือหนาอกคะ สาเหตุที่ทําเพราะวาหนาอกตัวเองเล็กมาก 

และรูสึกไมมั่นใจในตัวเองเวลาที่แตงตัว ไมกลาที่จะใสอะไรที่มันเปดเผย แลวเราตอง

ออกจอตอหนาประชาชน ก็ตองใชฟองน้ําเสริมหนาอกตลอด ก็เบ่ือคะ แลวพอดีวา

รายการที่เราทําอยู มีโรงพยาบาลแหงนี้เปนสปอนเซอรสนับสนุนรายการอยู เราก็เลย

ศึกษาหาขอมูล และมีเพื่อนหลาย ๆ คนแนะนํา เลยรูสึกมั่นใจเช่ือมั่นในแพทยของ

โรงพยาบาลนี้ก็เลยตัดสินใจทํา พอทําแลวก็โอ.เค. เลยคะชอบมากเราไมอายที่จะทํา 

และเราก็ไดสวนลดตรงนี้ดวย แตวาก็พิจารณาเลือกราคา และคุณภาพและส่ิงที่เขา

มาเสริมในหนาอกเรา ของตัวเองเลือกซิลิโคนซ่ึงหมอบอกวาจะอยูได ประมาณ 10 ป 

หรือบางคนก็อยูไดมากกวานั้น หลังหมดอายุแลวเราสามารถใหหมอผาตัดออกได 

หลังทําเจ็บมาก เหมือนที่เขาวาไวทุกอยางเลย คือเจ็บเหมือนถูกรถสิบลอทับเลย 

เพราะเขาจะกรีดที่รักแรแซะ ๆ ที่กลามเนื้อ แลวยัดซิลิโคนเขาไปอารมณเราแคเปน

แผลก็วาเจ็บแลวนะ แตนี่ยังตองมีซิลิโคนเขามาแทรกอยูอีก ก็ยิ่งเจ็บเขาไปใหญ 

หลังจากทําพอหายเจ็บแผลแลวเราก็ตองมานวดคลึงใหมันเขารูปอีกนะ นวดอยู
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ประมาณ 6 เดือน แลวก็ยังเจ็บอยู เวลาสวมใสเส้ือผาก็ยังรูสึกก็ตองทําใหเบาท่ีสุด 

แตก็คุมคากับการรอคอยและการทนเจ็บ เพราะวาออกมาแลวพอใจมาก ชอบเลยละ  

แลวเพื่อน ๆ คนรอบขางก็ชอบ ทุกคนรูสึกไดวาเราไปทํามา เพราะวาเราเองก็กลา

ที่จะสวมใสเส้ือผาที่มันเปดเผยมากข้ึน เวลาทํางานเราก็มั่นใจ เพื่อนบางคนก็มาขอ

คําแนะนําอยากจะไปทําโรงพยาบาลเดียวกับเราบาง สําหรับตัวเองแลวไมรูสึกวาการ

ทําศัลยกรรมหรือวาการที่คนเราจะสวยดวยการศัลยกรรมนี่มันแปลกเลยนะ เพราะ

ถาธรรมชาติใหเรามาไมได เราก็ตองหาส่ิงมาเติมเต็มใหกับมันได เพียงแตมันตองอยู

ในความพอดี เหมาะสม 

คาใชจายจริง ๆ มันก็เกือบแสนนะคะ สําหรับเราแลวก็รูสึกวาแพงมาก แตเรา

มั่นใจวามันตองแกไขจุดบกพรองของเราได และบวกกับวาไดรับสวนลดพิเศษก็เลย

ทํา ถือวาการทําหนาอกคร้ังนี้มีสวนชวยใหเราประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน

ระดับนึง เพราะวามันก็ตองบวกกับความสามารถของเราดวย ใครถามก็เปดเผยเลย

วาเราทําหนาอกมา แลวยิ่งเราทํางานตรงนี้เจอเพื่อนฝูงเยอะ ๆ ทุกคนก็จะดูออกเราก็

ไมรูวาจะปดไปทําไม ไมอาย เปนเร่ืองปกติ ในวงการก็ทํากันเยอะแยะไป แตก็รูสึก

สงสารคนที่ทําแลวแตมีผลกระทบคือทําแลวเนา มีปญหาตามมาภายหลังอยู

เหมือนกัน อยางที่บอกวากอนทําเราก็ตองศึกษาดี ๆกอน เพื่อจะไดไมพลาด 

หลังจากนี้คงไมทําอะไรอีกแลว คิดวามันไมจําเปนแลวคะ แตถาใครที่อยากจะทํา 

คุณมีเงินก็ทําไปเลย แตอยาทําเวอรจนเกินงาม 

แตเธอก็บอกวาการทําศัลยกรรมหนาอกเปนอะไรท่ีเจ็บปวดและตองทรมานอยูนาน

หลายเดือน แตมันก็คุมคามากกับความเจ็บปวดนั้น  เธอบอกไมใชเร่ืองเสียหายหากใครคิด

อยากจะทําศัลยกรรม และที่สําคัญที่จะฝากไวสําหรับผูที่คิดอยากจะทําคืออยากจะใหศึกษาใหดี ๆ

และคิดอยางถี่ถวยกอนที่จะไปทําศัลยกรรม 

 
กรณศีึกษาท่ี 17  การทําศัลยกรรมดวงตา 

 

ชื่อ    คุณจอย (นามสมมติ) 

อาย ุ  45 ป  

ภูมิลําเนา     กรุงเทพฯ   

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   

รายได  50,000 บาทตอเดือน 
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นักแสดงรุนใหญทานนี้บอกวาไมเคยคิดถึงเร่ืองการทําศัลยกรรมเลยในชีวิต แต

เนื่องจากงานที่ทําและตองออกหนาส่ือตลอด ดวยวัยที่เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ก็ทําใหมีปญหาบริเวณ

ดวงตาคือมีถุงใตตาและตาตก เธอจึงตัดสินใจทําศัลยกรรมแกปญหาจุดนี้ กอนทําเธอศึกษาหา

ขอมูลเยอะพอสมควร บวกกับวามีเพื่อนในวงการที่ชํานาญดานทําศัลยกรรมมาแลวทั้งนั้น เลยได

เพื่อนเปนที่ปรึกษาที่ดีให และผลลัพธที่ออกมาเปนที่นาพอใจของเธอมาก แตก็ยอมรับวากวาจะ

สวยก็ตองทนอยูกับความมืดเปนสิบเลยวันทีเดียว ซึ่งเธอเลาใหฟงหลังจากผานพนชวงวิกฤติของ

วันกอนสวยอีกคร้ัง 

กอนที่จะตัดสินใจไปทําศัลยกรรมดวงตา ไมเคยทําศัลยกรรมใด ๆ มากอน  แต

สาเหตุที่ตัดสินใจทําศัลยกรรมเพราะเร่ิมมีอายุ  ตาก็เร่ิมตก แลวก็มีถุงใตตาที่ชัดเจน

ข้ึนดวย  จึงคิดที่จะทําศัลยกรรม  เร่ิมดวยการปรึกษาเพื่อน ๆ วาจะทําที่ไหนดี พอดีมี

เพื่อนที่เคยไปทําตากับหมอคนนี้มากอน จึงแนะนําให และไดขอมูลจากเพื่อนคนนี้ 

หลังจากนั้นจึงไปปรึกษาหมอ หมอคนนี้คอนขางมีชื่อเสียงในตอนนั้น เปนหมอคลินิก

แตเชี่ยวชาญเร่ืองศัลยกรรมดวงตา  หมอบอกวาไมตองนอนที่คลินิกก็ได แตความที่

เรากลัววามันจะกระทบกระเทือน หากมีการขับรถ หรือนั่งรถ จึงขอคุณหมอ นอนพัก

ที่คลินิกหนึ่งคืน ตอนทําตาหมอบอกวาสวนของถุงใตตา เขาจะเย็บแผลไวที่เปลือก

ตาดานใน สวนที่ดึงตาไมใหตก หมอเย็บไวที่ไรผมเหนือกกหู  ตอนทําไมรูวาเจ็บแค

ไหน เพราะหลับไปโดยยาสลบ แตพอหลังทําเสร็จแลวตาบวมมาก มองอะไรไมเห็น

เลย หมอสั่งวา ไมใหแหกตาดูแผล  เพราะตาระบมมาก เด๋ียวมันจะยิ่งอักเสบใหญ ก็

เลยปลอยใหบวมอยูอยางนั้น เปนสิบวัน ไมออกจากบานเลย เพราะมองอะไรไมเห็น 

แลวแผลก็จะคอย ๆ ยุบลง เพราะเราเองก็คอนขางจะดูแลแผลดี เพราะตาเปนสวน

สําคัญ หากติดเชื้อจะเกิดอันตรายมาก  

ผลของการทําตา ก็พอใจมาก สวยในแบบที่ตัวเองตองการ คนรอบขางก็จะบอก

วาดี หมอเย็บแผลดีไมเห็นรอยเลย เวลาเลนละครแตงหนาแลวก็สวยข้ึน ตาไมตก เรา

ก็สามารถรับงานไดเปนปกติ กลาที่จะรับงานแลวก็มีงานเขามาเร่ือย ๆ เพราะปกติ

งานก็มีเขามาอยูแลว เพียงแตวากอนทําเราคอนขางไมมั่นใจเวลาออกหนาจอ ซึ่ง

คาใชจายในการทําตอนนั้นก็ถือวาแพงอยูเหมือนกัน แตจําไมไดวากี่หมื่น เพราะ

หลายปแลว  เวลาเห็นขาวที่เกี่ยวกับพิษภัยของการทําศัลยกรรม ก็จะมีความรูสึกวา 

มันก็เปนเร่ืองเส่ียงอยูเหมือนกัน แตทุกอยางก็ข้ึนอยูกับตัวเรา หากเราหาขอมูลดี ได

แพทยที่ดี ที่เหลือก็เปนเร่ืองของ การดูแดตัวเองนั่นแหละสําคัญที่สุด จริง ๆก็เปดเผย

ตลอดนะเร่ืองที่เราไปทําอะไรมา เพราะอยางเพื่อน ๆ ในวงการแวดวงเราก็รูจักกัน
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แนะนํากันอยูแลว มีอะไรดีเราก็จะปรึกษาจะแนะนํากัน อยางกรณีของเราเพ่ือน ๆ ก็

วาโอ.เค นะ ดูดีข้ึนกวาเดิมเยอะเลย  

สวนตัวแลวก็ไมคิดที่จะทําศัลยกรรมสวนอ่ืนอีก เพราะพอใจตรงนี้แลว  ถึงแมวา

ปจจุบันจะมีวิวัฒนาการอยางอ่ืนเร่ืองความสวยความงามข้ึนมาอีก แตสําหรับตัวเอง 

แคนี้ก็พอใจแลวคะ สวนใครที่คิดจะทําศัลยกรรมก็ควรจะศึกษาหาขอมูลใหดีกอนทํา 

 
กรณศีึกษาท่ี 18  การทําศัลยกรรมเสริมจมูก (เกาหลี) 

 

ชื่อ   คุณอ้ัม (นามสมมติ) 

อายุ   25 ป  

ภูมิลําเนา  กรุงเทพ 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  

รายได  100,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 6 ป 

นักแสดงและพิธีกรสาวทานนี้ รู สึกพอใจกับการทําศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี

พอสมควร แตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดูไมเส่ียงเลยทําใหเธอยังอยากที่จะทําและแกไขจมูก

อีกคร้ัง ทั้งที่คนรอบขางก็ยอมรับและช่ืนชมวาจมูกของเธอสวยแลว ปจจุบัน นักแสดงและพิธีกร

สาวคนนี้ ถือวาเปนผูที่เช่ียวชาญเร่ืองความงามคนหนึ่งเลยทีเดียว มีการพาเหลาบรรดาเพื่อน

นักแสดงไปทําศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีอีกดวย   

สาเหตุที่ตัดสินใจไปทํา จมูกที่เกาหลี ก็เพราะวาจริง ๆ เคยทําจมูกแลวคร้ังนึงที่

เมืองไทยแตก็รูสึกวายังไมสวย ยังไมพอใจรูสึกวาเหมือนจมูกหมู เราก็พยายามหา

ขอมูลจากเพื่อน ๆ ที่อยูที่เกาหลี เพราะหมอศัลยกรรมเกาหลีข้ึนช่ือวาทําศัลยกรรมได

ดีมาก  กอนหนานี้ ไปทําตาที่เกาหลีมากอน  แลวก็มาทําจมูก  หมอที่นั่นมีความ

ชํานาญเร่ืองศัลยกรรมมาก  เลยตัดสินใจทํา อยางถาการทําจมูกในเมืองไทย ก็จะใช

ซิลิโคน  แตหมอเกาหลีจะใชอุปกรณที่เรียก กอเท็ก ใสลงไปในสวนลึกของจมูก

ระหวางกลางจมูก ไปจนถึงรองปาก  พอทําจมูก ปากก็จะสวยไปดวยเลยเหมือนเปน

ผลพลอยได ปากจะเจอนิด ๆ  มันคงจะมาดึงร้ังตรงปากข้ึนไปแลวอุปกรณที่เรียกวา

กอเท็กนี้ มันจะเปนรูอยูขางใน  เนื้อเยื่อของผิวเราก็จะเกิดหุมเขาไปอีกที ซึ่งเนียน

มาก เหมือนผิวเด็ก สามารถบิดไดเหมือนเกลียวขนมปงนุม ๆ  ถึงแมวาจะทําจมูก

แลว ก็สามารถเดินชนอะไรได ไมตองระวังเหมือนการทําศัลยกรรมในเมืองไทย คือ
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เกาหลีมีวิวัฒนาการในการทําวัสดุที่กาวหนากวาเมืองไทยมาก เรียกวาเช่ือมั่นทั้งใน

ฝมือและวัสดุที่ใชดวยคะ  หลังจากทําแลวรูสึกพอใจมาก ๆ มีแตคนชมวาจมูกสวย 

เล็กลง ปากก็สวยไปดวย ที่ปลายจมูกจะคลาย ๆ หยดน้ํา มีความเปนธรรมชาติที่สุด  

ถึงแมราคาจะไมคอยธรรมชาติ หมดเปนแสนแคทําจมูกอยางเดียว แตก็ไมเสียดาย  

กลาที่จะเปดเผยวาไปทําจมูกมา  เพราะทําแลวสวยไมอายใคร เวลาออกหนาส่ือเรา

ก็มั่นใจมากข้ึน 

ในอนาคตก็อยากทําจมูกอีก บอกหมอวาอยากไดจมูกแบน ๆ มั่ง แตหมอยังไม

ยอมทําให บอกวาแคนี้ก็สวยแลว คุณหมอไมยอมก็เลยตองพอแคนี้กอน โดย

ความเห็นสวนตัวก็คือ ถาทําศัลยกรรมแลวดีกับตัวเองก็ทําไปเถอะ  ยิ่งถามีโอกาสได

พบกับหมอที่ดี ก็ควรแนะนําใหคนอ่ืนรูดวยคะ จะไดสวยกันทุกคน 

 
กรณศีึกษาท่ี 19  การทําศัลยกรรมดวงตา(เกาหลี) 

 

ชื่อ   คุณเมย (นามสมมติ) 

อายุ   30 ป    

ภูมิลําเนา  กรุงเทพ     

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    

รายได  80,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 6 ป 

นักแสดงสาวทานนี้ถือวาโชครายในชวงแรกที่ไมประสบความสําเร็จจากการ

ทําศัลยกรรม อาจจะเนื่องมาจากแพทยที่บานเราที่เธอไปทําศัลยกรรมไมไดมีความชํานาญ และ

วินิจฉัยแบบผิด ๆ เลยทําใหเธอยังมีดวงตาที่ตกและไมสวย แตเพราะไดไปเจอเทคโนโลยีใหม ๆ

จากตางประเทศน่ันคือเกาหลี พอตัดสินใจทําแลวก็เปนที่นาพอใจของเธอมาก แกปญหาจุดดอย

ของเธอไปไดเลย ซึ่งเธอเลาใหฟงวา 

จริง ๆ กอนที่จะตัดสินใจไปทําศัลยกรรมดวงตาที่ประเทศเกาหลี เราเคยทําตาที่

เมืองไทยกับหมอศัลยกรรมมาแลว แตมันไมไดผลเลย  เพราะจะเปนคนตาปรือ ตา

ตก เหมือนคนเมาอยูตลอดเวลา หมอเมืองไทยก็จะบอกวา ใหไปดึงหนานะมันชวย

ไดไมใหตาตกแตทําแลวมันก็ชวยไมไดเลย แลวพอดีเพื่อนแนะนําหมอเกาหลีให พอ

เราไดบินไปและคุยกับหมอ หมอก็ไดอธิบายใหฟงวา เปนตาประเภท โทลิส คือเปน

โดยกําเนิด วิธีการแกไขตรงนี้มันไมใชการดึงหนา แตเปนการทําตาโดยตรง ดวย
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แรงจูงใจตรงนี้บวกกับเราก็ไดรับขอมูลมาเยอะเลยตัดสินใจทําเลย หมอจะทําการ

เปดแผลที่ตรงกลางตรงเปลือกตาประมาณ 2 มิล เพื่อเย็บกลามเนื้อตา แลวก็ทําการ

กรีดตรงหัวตาใหตามีรูปยาวข้ึน ทําใหมีทั้งความคม ความลึก ซึ่งตอนทําหมอจะใชวิธี

ฉีดยาเฉพาะที่ เพื่อใหเรามีสติ หมอจะคอยเรียกเราตลอด ใหหลับตา ลืมตา เพราะ

หมอบอกวา กลามเนื้อตาของคนเราสองขางจะไมเทากัน หากใหคนไขหลับไปเลย 

หมอก็จะไมรูวาควรทําแคไหน ลักษณะของตาเราจะเปนยังไง  

พอทํามาแลวรูสึกดีมาก ไมผิดหวังเลย เหมือนเปนคนใหม มีชีวิตใหม ไดแววตาใส ๆ 

แบบเด็ก ๆ มาดวย ตาก็มีรูปสวยข้ึนมาก มากจนไมเหลือเคาของคนเกาเลย แลวฟต

แบ็คดีมากเพื่อน ๆ ก็ชมวาสวยข้ึนดูดีข้ึน เราเองก็รูสึกมั่นใจเวลารับงานทุกคร้ัง ถึงแม

ราคาจะตางจากหมอในเมืองไทยเยอะมาก  แตเสียเงินแลวก็รูสึกคุมคาสุด ๆ เลยคะ 

มันทําใหเรามีความสุขเวลาทํางานนะ แตก็ไมใชวาเราทําแลวงานจะเขามาเยอะ

หรอก มันเปนผลที่ดีตอการถายรูปการแตงหนาเราก็ดูโดดเดนข้ึนเทานั้นเอง ถาเกิดมี

คนมาถามวาเราไปทําตามาเหรอก็คิดวาเรากลาบอกนะ แตที่ผานมายังไมมีส่ือมา

ถามเทานั้นเอง 

มีขาวนากลัว ๆออกมาเยอะเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม เร่ืองพิษภัยของการ

ศัลยกรรมลงตามหนาหนังสือพิมพ บางคร้ังก็รูสึกสะเทือนใจนะ เพราะคร้ังหนึ่งเราก็

เคยเจอหมอที่แนะนํา หรือแกไขในส่ิงที่ ผิดให  คนทําแตละคนก็ควรพิจารณา

ความสามารถของหมอใหดีพอกอนตัดสินใจทํา  สําหรับตัวเอง ตอนน้ีพบกับส่ิงที่ดี

ที่สุดในการทําศัลยกรรมแลวคะ แตก็ไมคิดวาจะทําสวนอ่ืนอีกแลว เพราะในตัวกม็แีต

เร่ืองตานี่แหละ ที่พยายามหาวิธีแกไขมาตลอด แตก็ไมเคยประสบความสําเร็จเลยจน

มาเจอหมอเกาหลี ถาใครมีปญหาเหมือนเราก็อยากจะแนะนําเขานะ เทคโนโลยีใหม ๆ  

ก็นาลอง แตเลือกทําที่เหมาะกับคุณก็แลวกันคะ 

 



 89 

กรณศีึกษาท่ี 20  การทําศัลยกรรมเสริมจมูก 
 

ภาพที ่11 

อุย บุศรา ยอมรับวาการทาํศัลยกรรมจมกูไดสรางความสําเร็จทางอาชีพใหกับเธอ 

 

 
ที่มา: “อุย ใจสลายแทงลูกแลว,” 2550, ขาวสด.  

 

ชื่อ   อุย  บุษรา  เบ็ญจวัฒน  

อายุ    31 ป  

ภูมิลําเนา  กรุงเทพฯ  

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และกําลังศึกษาปริญญาโท  

รายได  100,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 8  ป  

อาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดง ประกอบธุรกิจสวนตัว  

ความพึงพอใจของรายได  อยากไดมากกวานี ้

อุย-บุษรา เบ็ญจวัฒน นักแสดงสาวรางเล็ก ที่มีผลงานมาแลวมากมายทั้งจาก

ภาพยนตร  อาทิ สนิมสรอย  ละครเร่ือง ทัดดาวบุษยา, เทพธิดาโรงงาน และที่กําลังถายทําอยู คือ  

ลูกไมเปล่ียนสีและรุงราว ทางชอง 3  อุยเลือกทําศัลยกรรมจมูก แตเพราะวาเธอทําต้ังแตอายุยัง

นอย คือเพียงแค 18 ปเอง ก็เลยตองปรึกษาและขออนุญาตจากพอแมกอน และเพราะยังไมรู

วิธีการดูแลระมัดระวังตัวเอง เลยทําใหจมูกเบ้ียว อุยจึงตองเจ็บตัวทําใหมอีกคร้ัง แตก็เรียกวาอุย

โชคดีที่ไดทํากับแพทยผูเช่ียวชาญและนาเช่ือถือ หลังจากนั้นเธอเลยดูปอบมากในหมูเพื่อนฝูง 

เพราะตางก็ใหเธอชวยแนะนํา อุยยอมรับวา การที่เธอทําศัลยกรรมโดยการเสริมจมูก ไดสราง

ความสําเร็จในหนาที่การงานสําหรับเธอพอสมควร เพราะหนาตาถือเปนจุดขายของดารา แตก็ไม
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ควรจะลืมบวกฝมือเขาไปดวย ตอนนี้เธอพอใจมากกับจมูกที่ทํามาและยังไมไดเปล่ียนแปลงอะไร

อีกตลอดระยะเวลา 12 ป  

สําหรับประสบการณของอุยที่ผานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมานั้น เธอเลาให

ฟงวา 

 อุยทําจมูกต้ังแตกอนเขาวงการแลวคะ คือมีพี่ที่ดูงานเปนโมเดลล่ิงแนะนําใหเราไป

ทํา เราก็นั่งมองตัวเองก็คิดวาทําก็ได เพื่อความสวยงาม ไมมีใครเปนแรงผลักดัน อุย

เอาตัวเองเปนหลัก แตจะปรึกษาที่บานเพราะวาตอนที่อุยทําเรายังเด็กดวยนะคะ แค

อายุ 18 เอง เรียนเพิ่งจบม.ปลาย กําลังจะเขามหาวิทยาลัย ก็เลยตองถามที่บาน ซึ่ง

เขาก็ไมวาเพราะวาโตแลวอยากทําก็ทํา ถาเราคิดวาทําแลวเรามั่นใจ สวยข้ึนก็ทํา  

หลังทําแลวก็ดําเนินชีวิตปกติ มีงานอะไรก็ทําตอน ซึ่งตอนนั้นเรายังเด็กมากดวยก็มี

ไปเทสตงานโฆษณา ไดเลนหนังมันก็เปนสเต็ปของชีวิตในการที่เราเขามาในวงการ

บันเทิง แตอยากจะบอกวาอุยเปนคนที่ไมระมัดระวังตัวเองเลย ตอนที่ทํามาคร้ังแรก 

แลวอุยนอนด้ินมากไมระวังทําไดอาทิตยเดียวจมูกเบ้ียว ก็เลยตองกลับไปแกเปนคร้ังที ่2 

ซึ่งคร้ังนี้หมอก็ดามจมูกไวอยางหนาเลย เพื่อที่ไมใหมันเบ้ียวอีก ชวงแรกตองระวัง

ตัวเองใหมันเขาที่กอน พอหลังจากนั้นก็ใชชีวิตปกตินะ แคะข้ีมูก บีบจมูกฟดฟด ๆ 

อะไรไดหมด” 

เพื่อน ๆ สวนใหญก็จะชมนะวาจมูกสวย ไปทําที่ไหนมา อยากจะใหเราแนะนํา

บาง อยากไปทํากับหมอคนนั้น ซึ่งอุยทําคลินิก สมัยนั้นยังเปนคลินิกเล็ก ๆ อยูแถว

เอแบค หมอเปนหมอที่มาจากโรงพยาบาลของรัฐแลวมาเปดคลินิก   แลวก็มีเพื่อน

ของนาที่เขาแนะนําใหไปทําที่นี่ดวยก็เลยโอ.เค.ตัดสินใจมาทํา ราคาถือวาไมแพงเลย 

7,000 บาท ถูกมากเม่ือ 12 ปที่แลวถือวาถูกมาก อุยไมสนใจนะถาใครจะวาเราสวย

ดวยแพทยเพราะวาเราทําแลวมันออกมาดีจริง ๆ ถาทําแลวไมสวยคอยวาอีกอยาง 

การทําศัลยกรรมอุยวามันเปนการสรางความสําเร็จใหกับตัวเราเหมือนกันนะ 

เพราะวาในการที่เราทํางานอยูในวงการบันเทิง อยางแรกคือภาพลักษณ หนาตาของ

เราตองดูดี ตอใหมีความสามารถแตวาหนาตาเราไมสวย มันก็ไมสงผลตอหนาที่การงาน 

แตถาเราสวยแลวบวกกับฝมือของเรามันก็จะทําใหใคร ๆ อยากจะมาจางเรา 

เพราะวาเราดูแลตัวเองไดดี เราก็เปนคนของประชาชนดวยนะคะ” 

ที่ผานมาอุยก็จะเปดเผยกับทุกคนไมวาจะเปนพี่ ๆ นักขาวหรือวาเพื่อนนักแสดง

ดวยกัน วาเราไปทําศัลยกรรมมา ทําจมูกมานะ เพราะวามันเปนส่ิงที่เราทําจริง ๆ ก็

ไมรูวาจะไปโกหกทําไม แลวเราจะโกหกเขาไดนานแคไหน ดีกวาเขามารูทีหลังวาเรา
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ทํา แลวถาเกิดไปรูจากหมอหรือวาผูชวยพยาบาลเราย่ิงจะนาอายกวานี้ แตถาทําเรา

ก็ตองเลือกหมอที่ เกง  ๆ  รับรองคุณภาพนะ  คือพอเห็นตามขาววามีคนที่ ไป

ทําศัลยกรรมมาแลวเกิดมันไมดี มีเร่ืองฟองรองเรียกคาเสียหายกัน ก็เห็นใจเขาคือเรา

เขาใจวาคนที่เขาไปทําเขาจะตองมีจุดดอย หรือวาสวนที่มันไมดีในรางกายจริง เขา

ถึงไปทําใหมันสวยข้ึน แตถาเกิดเขาทําแลวมันกลับตรงกันขามก็สงสารเขา อยากให

เขาสวยเหมือนที่เขาหวังไวมากกวา  สําหรับตัวเองแลวคงยังไมเข็ดกับการทําศัลยกรรม 

คิดวาอยากจะทําหนาอกเหมือนกัน แตยังไมใชตอนนี้นะ เพราะวาตอนนี้มันก็ดูโอ.เค.

แลว แตถาอนาคตถาเราแกตัวลงไป มีลูกแลวหนาอกเกิดหยอนคลอยเสียรูปทรงก็

คอยวากันอีกทีคะ ก็อยากจะฝากไวนะคะวาสมัยนี้วิวัฒนาการมันก็กาวลํ้าไปแลว มี

วิธีหลากหลายบางทีก็อาจจะจะเปนวิธีที่ทําใหเราเจ็บตัวนอยที่สุดก็เลือกเอาคะ 

เพราะคนเราถาเกิดมาแลวไมสวย แตมีวิธีการแพทยที่ทันสมัยมารองรับ บวกกับ

ความเช่ียวชาญของแพทยอุยวามันก็นาจะดีสําหรับคนที่อยากจะทําศัลยกรรม ไม

นาจะกลัวอะไร แตตองศึกษาใหดี อยาทํามั่ว ๆ เหมือนที่เราเห็นเปนขาวออกมา 

นอกจากนี้อุยยังบอกอีกวาในอนาคตหากอวัยวะในรางกายเกิดเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพกาลเวลาและเธอยังตองใชรูปรางหนาตาเพื่อทําการแสดง เธอก็อาจจะตองพึ่งพาการ

ทําศัลยกรรมเสริมความงามในการปรับปรุงรูปรางหนาตา อีกคร้ังก็ได 

 
สวยเพื่องาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ 

 

นอกจากนี้ผูศึกษายังไดทาํการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลผลการสัมภาษณของ

ดารานักแสดงหญิงที่ตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามจากนิตยสาร  หนังสือพิมพ วารสาร  

ผานส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซด ตาง ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลให

ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ขอมูลในสวนนี้จะเปนบทความการให

สัมภาษณของเหลาดารานักแสดง  นักรอง นางแบบ ในวงการบันเทิงที่มีความคิดเห็นตอเร่ืองการ

ตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามที่มีความจําเปนมากนอยแคไหนสําหรับตัวเธอ และพวกเธอ

เหลานั้นทําไปเพื่ออะไร  
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ภาพที ่12 

เอมมี่ มรกต ดาราสาวสวยชือ่ดังเผยดูแลตัวเองดวยการจัดฟน 

 

 
ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar.  

  

เอมมี่" มรกต กิตติสาระ สาวรางใหญ  เผยวา "เอมมี่คิดวาการทําศัลยกรรมของผูหญิงก็

เหมือนกับการดูแลตัวเองใหดี ตรงนี้ดีนะคะ เพราะนักแสดงเปนคนของประชาชน 

ตองทําใหดีที่สุดเพื่อใหแฟน ๆ ไมผิดหวัง การทําศัลยกรรมถือเปนสิทธิสวนบุคคล

ข้ึนอยูกับคนที่ทําวาเหมาะสมกับตัวของเขาหรือเปลา สําหรับเอมมี่ก็ดูแลตัวเองดวย

การจัดฟนโดยใสที่ครอบฟนสีใส ๆ ที่ตัดสินใจทําเพราะม่ีไมพอใจในรูปทรงของฟน 

มันเบ้ียวนิดหนอย มีซอนกันบาง มี่จัดมา 2 ปแลวทําแลวก็รูสึกมั่นใจในตัวเองมากข้ึน 

แตก็ยังไมเสร็จสมบูรณดีคะ (Gossipstar, 2550) 

 

ภาพที ่13 

ษา วรรณษา ทองวิเศษ  กับฉายาเจาแมศัลยกรรมตัวจริง 

 
ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 
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ดานคุณแมลูกหนึ่ง "ษา"  วรรณษา ทองวิเศษ นักแสดงสาวที่เคยผานมีดหมอมาแลว

หลายคร้ัง ไมวาจะเปนการทําศัลยกรรมคาง ตา และทรวงอก เมื่อผานการทําศัลยกรรมมาแลว  ทาํ

ใหส่ิงที่เธอไมกังวลมากในการทําคร้ังที่ 2 และ 3 ก็คือ ความเจ็บ ไมใชวาชาชินหรือทนไดแตเพราะรู

แลววาทําแลวเจ็บแคไหน  เหมือนคนเคยผานความเจ็บปวดมาแลวก็ไมกลัวอีก  จากกการผานการ

ทําศัลยกรรมมาถึง 3 คร้ังนี้เอง  วรรณษาจึงใหมุมมองผานประสบการณของตัวเองวา การ

ทําศัลยกรรมก็เหมือนกับการเสพติด   

คนที่สวยก็อยากสวยยิ่งข้ึนกวาเดิม  เพราะผูหญิงอยากสวย ผูชายก็ยังทําเลย บางคนทํา

จมูกมาแลวพอเห็นเพื่อนทําก็ไปทําอีก ทั้ง ๆที่ของตัวเองที่ทํามาโดงแลว บางคนพา

เพื่อนไปทําศัลยกรรมนั่งรอไปก็ขอทําดวยคนเลย  เพราะผานการทํามาแลวทําใหไมกลัว 

ตัดความกังวลเร่ืองเจ็บไป  หรือมีกรณีที่ทําตรงนี้ แลว อยากทําตรงอ่ืนบาง  เพราะยัง

มีจุดบกพรอง อยางษาเองก็จะสํารวจตัวเอง หนาตา จมูก หนาอก   ษาทําตาและเสริม

หนาอกคะ อยางตาถึงมันจะเปนสองชั้นแตมันหลบใน ตาจะเล็กต่ีก็เลยตัดสินใจกรีดตา 

สวนหนาอกทําเพื่อแกไขขอบกพรองและบุคลิกของเราดวย เมื่อกอนหนาอกษา

ประมาณ 29 นิ้ว ทําเพิ่มเปน 32 นิ้ว ซึ่งถือวาอยูในระดับที่โอ.เค แตหลังจากคลอดลูกแลว

รางกายเขารูปเดิมหนาอกก็ลดลงประมาณครึ่งนิ้ว ซึ่งคงไมขอเพิ่มอีกแลว แคนี้ก็พอใจ

แลวคะ ในสวนการทําศัลยกรรมษาวาเปนสิทธิสวนบุคคลที่ทํา ที่ตัดสินใจทําเพราะมัน

อยูกับงานของเราดวย  ถาษาเปนคนธรรมดา ไมตองพบใครก็คงไมทํา แตตอนนี้สมบูรณ

หมดแลว  คงไมทําอะไรเพิ่มอีก (Gossipstar, 2550) 

 

ภาพที ่14 

ปใหม สุมนตรัตน ไมอยากเชื่อ เสริมเตา เปล่ียนชีวิต 

 
ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 
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นี่ก็เปนดาราอีกคน ที่เสริมหนาอก โดย "ปใหม"สุมนตรัตน วัฒนาเศลารัตน เผยวา    

หลังจากที่ไปทําหนาอกมา ใหมก็มีความมั่นใจมากข้ึน เพราะของเดิมไมมีเลย มัน

เปนเหตุผลสวนตัวของผูหญิงคนหนึ่งที่อยากมีหนาอก ใจจริงอยากทําต้ังแตตอนอายุ 

18-19 แลว แตก็อดทนรอวาเผื่อโตข้ึนอาจจะมีมากกวานี้ แตพออายุ 21 ป มันก็ยังมี

ขนาดเปนเฟรสตบรา ก็เลยไปทําเพิ่มข้ึนมาเปน 31 นิ้วคร่ึง สําหรับใหมไมไดคิดวา

การทําศัลยกรรมเปนส่ิงสําคัญตออาชีพดารา มันข้ึนอยูที่ตัวบุคคลมากกวา บางคนที่

ทําอาชีพอ่ืน ถาเขาอยากสวย เขาก็ไปทํากัน ไมใชวาเปนดาราแลวตองจองจะ

ทําศัลยกรรมอยางเดียว (Gossipstar, 2550) 

 

ภาพที ่15 

ไอซ อภิษฎา  ยืดอกยอมรับวาไปทาํศัลยกรรมจมูกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 

 

"หนูทําจมูกมาคะ"  อภิษฏา เครือคงคง สาว "ไอซ" อภิษฎา เครือคงคา ยืดอกยอมรับ     

"ที่ทําไมไดเรียกวาไปทําศัลยกรรมแตเปนการแกไขจมูกเดิมที่เบ้ียวมาต้ังแตเด็กใหตรงข้ึน พอทํา

มาแลวก็ทําใหมั่นใจมากข้ึน เพราะเมื่อกอนเวลาถายรูปตองเอียงหนาตลอด ถายหนาตรงไมได

เพราะจะเห็นชัดวาจมูกเบ้ียว การแกไขจมูกหมอเคาตองเหลาโครงกระดูกเดิมและทําใหมันตรง ซึ่ง

ตางจากการทําศัลยกรรมที่ตองเอาซิลิโคนใสเขาไป สําหรับอาชีพดาราไอซคิดวาเร่ืองการแตงเสริม

เติมสวยหรือแกไขใบหนาตัวเองเปนเร่ืองสําคัญ เพราะเราตองใชหนาตาทํางาน และเด๋ียวนี้ที่ดารา

ทํากันไมใชเร่ืองผิด แตไอซไมอยากใหมองวาการทําศัลยกรรมเปนเร่ืองที่งาย  (Gossipstar, 2550) 
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ภาพที ่16 

นักรองลูกทุงเสียงทอง ทนคําถูกวิจารณไมไหวจนตองวิง่ไปเสริมจมูก 

 

 
ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 

           

นักรองลูกทุงสาวกรามใหญ  "สุนารี ราชสีมา"  รองจาก! เมื่อถูกถามเร่ืองการเหลา

กราม กอนบอกวา   

บอกไดเลยวาไมไดทํา แหมถาทําแลวยังออกมาแบบทุกวันนี้ หมอคนนั้นคงเจงไปแลว 

(หัวเราะ) สุเสริมเฉพาะจมูกอยางเดียว ทํามา 18 ปแลว ที่ทําก็เพราะเราเปนเด็กบาน

นอก หนาตาไปทางพื้นบาน พอไดมาประกวดชุมทางเสียงทอง ทางชอง 7 ไดอันดับก็

เร่ิมมีเสียงวิพากษวิจารณวานักรองคนนี้หนาแบนด้ังหัก ถูกวิจารณหนักเขาก็เลยคิดวา

ถามีเงินจะไปเสริมจมูก พอเปนนักรองก็เลยไปเสริม ตอนนั้นเสียเงินไป 1.5 หมื่นบาท 

โชคดีมาก ๆ ที่ทําคร้ังเดียวแลวไมมีปญหาอีกเลย สุทําไมโดงมาก เพราะเราแคเสริม

ใหดูดีข้ึน และก็ดูดีข้ึนกวาเดิมจริง ๆ มั่นใจตัวเองมากข้ึน กลาแตงหนาแตงตา ทุกวันนี้

บางคนยังไมรูดวยวาสุทําจมูกมา เพราะไมไดเสริมเยอะ ทําแคไมใหรองเพลงหรือเดิน

ตากฝนแลวไมสําลักน้ําพอ  (Gossipstar, 2550) 
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ภาพที ่17 

บุม ปนัดดา อวดอ๋ึม อัพเตาใหม เพิ่มไซสมา 2 นิว้ 

 

 
ที่มา: “ฮือฮา บุมปนัดดา ผานมอัพไซส,” โดย ซุบซิบเมาสแตก, 2550. 

 

บุม-ปนัดดา วงศผูดี  เธอเปนหนึ่งในดารานักแสดงและพิธีกรที่ตองมีอาชีพอยูกับการ

พบปะผูคน เธอยอมรับอยางไมอายเลยวา ไปทําหนาอกมา     

บุมเปนคนที่ไมมีหนาอก  อยากทําหนาอกมานานแลว สะโพก 36 ไหลกวาง 38 

หนาอก 32 มันไมเขากัน ตอนมีลูกหนาอกใหญข้ึนมาก็ดีใจ แตพอหลังจากคลอด 

น้ําหนักลด หนาอกก็หายไปดวย ทําใหเหลือแค 31-32 เอง ทําใหเสียความมั่นใจนะ 

เพราะเราตองถายแบบ ตองทํางาน ก็เลยคิดวาไปทําหนาอกดีกวา (ซุบซิบเมาสแตก, 

2550) 

เธอบอกวา การตัดสินใจทําศัลยกรรมหนาอกไมไดเกิดข้ึนปุบปบ แตตองศึกษาขอมูล

มากเพื่อความแนใจ    

ของบุมศึกษามาเยอะนะ แลวตองดูคุณหมอดวยวาฝมือดีหรือเปลา แลวก็ไปขอจับ

คนที่เคยเสริมมาแลว ของบุมจะทําโดยยัดซิลิโคนเจล  แบบทนความรอน ทนแรงบีบ 

เพราะถาเปนถุงน้ําเกลือ ถาเราไปเซานาก็จะเกิดการระเหิดได แมวาแผลผาตัดจาก

ถุงน้ําเกลือจะเล็กกวาคือจะมีแผลประมาณ 2 เซนติเมตร ขณะที่ซิลิโคนมีแผล

ประมาณ 6 เซนติเมตรก็ตาม แรก ๆ ก็กลัวเหมือนกันเพราะไมเคยทํา แตพอมาคิดถึง

อาชีพของเราก็คงตองทํา และคิดวาเปนส่ิงแรกและส่ิงเดียวที่จะเสริม  (ซุบซิบเมาส

แตก,  2550) 
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บุมเผยตรง ๆ เลยวา ขนาดที่เธอเสริมข้ึนมานั้น ขยับจากคัพ A ไปเปนคัพ D เลย โดย

เสียคาใชจายใหโรงพยาบาลแหงหนึ่งไปทั้งส้ิน 130,000 บาท    เธอคิดวาไมใหญจนเกินไปถาคิด

จากสัดสวนของรางกาย เพราะคุณหมอผูผาตัดจะดูลําตัวของเราดวยภาพที่ 

 

ภาพที ่18 

ตอง ภัครมัย สาวม่ัน ตาคม หุนสวยดวยการฉีดคารบอกซี่ 

 

 
ที่มา:  “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 

 

ตอง ภัครมัย โปตระนันท  ดารานักรองมากความสามารถ   "ที่ผานมามีขาววา ตอง

ไปดูดไขมันหรือไปผาตัดเอาไขมันขาออก เร่ืองนี้อยากช้ีแจงมาก ๆ วาตองไมไดไปทําอยางที่เปน

ขาวเลย" นักรองสาว "ตอง"  ภัครมัย โปตระนันทน ชี้แจงทันทีเมื่อเร่ิมเขาเร่ืองการทําศัลยกรรม   

แตสิ่งที่ตองไปทํามาคือการไปฉีดคารบ็อกซี่ คือวิธีการไปฉีดลมเขาบริเวณที่มี

ไขมันเกิน   ตองไมไดทําอะไรมากไปกวานี้เลย แตการทําอยางตองไมใชวาจะลด

ทุกคน ของตองลดเพราะตองทําควบคูกับการออกกําลังกาย หันไปกินอาหาร

พวกผักเยอะขึ้น เลยไมรู ลดเพราะอะไร ความจริงไมไดสนับสนุนใหไป

ทําศัลยกรรมถาหากรางกายไมไดผิดปกติมากมาย เพราะการเสริมก็คือส่ิงที่

แปลกปลอมของรางกาย ที่สําคัญราคาแพงมาก กอนทําอยากจะใหศึกษาขอดี

ขอเสียใหมาก ๆ คะ (Gossipstar, 2550) 
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ภาพที ่19 

ลูกนก สุภาพร เจาของเพลงคุณลําไย ตัดสินใจทาํจมูกเพราะอกหัก 

 

 
ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 

           

สวนนักรองลูกทุงสาวเสียงดีอีกทาน   "ลูกนก" สุภาพร ปนปรือ  คนนี้อกหักรักคุดเลย

ขอสวยเร่ิดเชิดหยิ่งดวยมีดหมอ   แตเสียดาย หมอรับทําแคจมูกสวนอ่ืนขอยกธงขาว      

หนูทําแคจมูกอยางเดียว อยางอ่ืนหมอไมรับ (หัวเราะ) เพราะบอกวาเยอะเกินไปทํา

ไมไหว ที่ตัดสินใจทําก็เพราะวาอกหัก ก็เลยอยากประชดชีวิต ก็เสียเงินไป 6 พันบาท 

ตอนที่ทําออกมาใหม ๆ รับหนาตัวเองไมไดรูสึกวาเหมือนลิง แตก็คิดวาทําไปแลวก็

เลยตามเลย กอนหนานี้มีคนบอกวาถาเสริมแลวจะทําใหโหงวเฮงดี ก็ไมรูวามันเกี่ยว

กันหรือเปลา เพราะอีกไมกี่เดือนตอมาก็ไดทําเพลงชุด  "ฉ่ิงฉาบทัวร" และ "คุณลําใย"  

ตอนนี้ถาถามวาเสริมแลวทําใหตัวเองมั่นใจข้ึนหรือเปลา  เร่ืองนี้เฉย ๆ เพราะเรารูตัว

เราอยูแลว พอเสริมแลวมันก็ระวังตัวเองมากข้ึนคือหนูเปนคนที่ชอบเล้ียงเด็กและ

ชอบหอมแกมเด็ก พอเราเสริมมันก็ตองระวัง หอมแรงก็ไมได เด๋ียวจะโดนจมูก มันก็

เลยตองระวังคะ  (Gossipstar, 2550) 
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ภาพที ่20 

หมอออย จุฑารัตน กบัภาพลักษณสุดเซ็กซ่ีของเธอ 

 

 
ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 

  

จุฑารัตน  อัตถากร หรือที่รูจักในนาม “หมอออย” นอกจากจะเขามาแจมเปนสวนหนึ่ง 

ในวงการบันเทิงแลว อาชีพที่เธอทํามานมนานอีกอยางก็คือ  เปดคลินิกเวชกรรม  ดวยเหตุนี้เธอจึง

ไดพบพานผูคนที่อยากสวยเปนจํานวนมาก หมอออยเลาวา   

การที ่ผู หญิงเขาไปในรานเสริมความงาม ถือเปนเรื่องปกติ แมราคาจะแพง 

เหมือนวาทํางานมาเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะ   สมัยกอนปลอยไปตามธรรมชาติ

ลงโทษ  แตเดี๋ยวนี้ยื ้อใหมากที่สุดเทาที่จะทําได อยางคนที่ทําศัลยกรรมบอย

เหมือนเขาทํามาอยางหนึ่งแลวเกิดความมั่นใจก็เริ่มสังเกตตัวเองวามีอะไรที่ไม

ดีอีก  ก็ไปทํา  เพราะรูว าเจ็บแปบเดียวเดี ๋ยวก็มีความสุขแลว  คนเหลานี ้จะ

คาดหวังวาตองสวยตามมาตรฐาน เพราะคนมองความสวยความงามเปนเรื่อง

ใหญ เศรษฐกิจดานความสวยจึงรุง โดยเฉพาะหนา ตอไปอนาคตธุรกิจตรงนี้จะ

เจริญ เพราะคนไมยอมแก วงการแพทยไมหยุดแคนี้แน   อยางตอนนี้การฉีด

โบทอกซเพื่อลบริ้วรอยและใหหนาตึงแทนการไปผาตัดหนาแบบเกากําลังฮิต

มาก การฉีดโบท็อกซดูเปนเรื่องปกติไปแลว แมราคาจะแพงมากเข็มละ 1-2 

หมื่นบาทก็ตาม   เดี๋ยวนี้อายุ 20 กวาก็ฉีดกันแลว เปนเหมือนแฟชั่น  รอยนิด

รอยหนอยก็ไมได  อยางดารานักแสดงตองแสดงสีหนาก็เกิดริ้วรอยไดงาย  ที่มี

ขาวดาราฮอลลีวูดเปนโบทอกซลิซึ่ม  เพราะโบทอกซมันจะสลายทุก 6 เดือน  

ตองมาฉีดใหม แลวฉีดตอกันมาก3-4 ป ก็เกิดอาการติด พอฉีดมาตลอดไมฉีด

หนาก็ยนรับตัวเองไมได   ก็โหยหาเหมือนยาเสพติด  เพราะฉีดมาตอนอายุ 25 
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ผานมาอายุ 35  ก็ยังนึกวาตัวเอง 25 ปอยู  รับตัวเองตอน 35 ไมได  จึงเปน

เหมือนของที ่ขาดไมได อยางยาสีฟน  อาหารไปแลว  คนมีเงินจึงดูอายุยาก  

(Gossipstar, 2550) 

 

ภาพที ่21 

แมทุมสรางความฮือฮาใหวงการบันเทงิ ลุกข้ึนทาํศัลยกรรมเสริมสาวทั้งตัว 

 

 
ที่มา: “ฮือ เจทมุ เสริมสาวศัลยกรรมทัง้ตัว,”  2549, สยามดารา.  

 

ฮือฮา  “แมทุม ปทุมวดี”  เสริมสาวศัลยกรรมทั้งตัว ไมเพียงแตดาราวัยรุนเทานั้น แต

บรรดาดาราที่รักสวยรักงามก็มีเชนเดียวกัน  เพราะถึงแมวาอายุจะลวงเลยไปถึง 59 ป แต “แมทุม”          

ปทุมวดี   เคามูลคดี  ก็ไดออกมาสรางความฮือฮากับวงการบันเทิงอีกคร้ัง ดวยการออกมายอมรับ

วาตนเองไปเสริมอ๋ึมและโมดิฟายใบหนาลดร้ิวรอยที่โรงพยาบาลเวชธานี  จนออกมาสวยเดงทํา

เอาดารารุนลูกก็ยังชิดซาย   เจาตัวเผยครอบครัวไมไดวาอะไรมีแตใหกําลังใจ  พรอมเปดใจยอมรับ

เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมในคร้ังนี้วาไมไดนากลัวอยางที่คิด  และไมจําเปนตองปดบังอยางไรทั้งส้ิน 

ซึ่งแมทุมไดเปดเผยวา    

บางคนอาจจะคิดวาเปนเร่ืองแปลกที่ผูหญิงอายุ 59 ปคนหนึ่งจะลุกข้ึนมา

ทําศัลยกรรม แตแมคิดวาการทําศัลยกรรมเปนเร่ืองปกติมาก ๆ ไมนากลัวเลย 

โดยเฉพาะถาเราทํากับแพทยและโรงพยาบาลที่นาเช่ือถือ คนอ่ืนเขาก็ทํากันทั้งโลก 

ยิ่งในประเทศญี่ปุน เกาหลี ฮองกง เขาก็ก็ทํากันจนเปนเร่ืองปกติเหมือนเดินเขาราน

เสริมสวยยังไงยังงั้น จริง ๆ สมัยเปนสาวแมก็เคยทําศัลยกรรมมาแลวคร้ังหนึ่ง ตอน

นั้นไปผาตัดเตานมเล็กลง เพราะสมัยนั้นเทรนดหนาอกเล็กกําลังมาแรง  เราเอง

หนาอกใหญก็เลยไมชอบ ทีนี้พอวัยเร่ิมมากข้ึนเราก็ไมคอยไดดูแลตัวเองซักเทาไหร 
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กวาจะรูตัวอีกทีก็มีร้ิวรอยความเหี่ยวตาง ๆ ก็มาเยือนแลว มันทําใหเรากลับมาคิด

เร่ืองศัลยกรรมอีกคร้ัง  จากนั้นก็เลยหาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ซึ่งรอบนี้ที่ตัดสินใจทําก็

เพราะวาเรามั่นใจในฝมือคุณหมอและมาตรฐานของโรงพยาบาล กอนทําก็เขาไปคุย

รายละเอียด ไมรูสึกกังวลใจอะไรเลย และเทาที่คุยกันก็ทราบวา ความผิดพลาดขณะ

ผาตัดมีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก (Gossipstar, 2549) 

ทางดานครอบครัวไมวาจะเปน "รอง - ยุย ปทมวรรณ เคามูลคดี" ตางก็ใหการ

สนับสนุนใหทําสวย     

พอบอกสามีและลูก ๆ เขาก็สนับสนุน เขารูวาแมชอบคนสวย ๆ และอยากใหตัวเองสวย

ดวย เขาก็เลยไมวาอะไร แถมยังคอยใหกําลังใจตลอด สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะวา

ครอบครัวเราคอนขางคุนเคยกับโรงพยาบาล  หลังการผาตัดเราเห็นการเปล่ียนแปลง

เยอะมาก โดยเฉพาะรูปราง สมัยกอนแมเปนคนอวน จนเร่ิมผอมลงตอนเปนไทรอยด 

ทําใหผิวหนังบางสวนดูหยอนยานไมกระชับเหมือนเดิม การผาตัดคร้ังนี้คุณหมอใช

เคร่ืองดูดไขมันระบบแรงน้ําซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก แลวก็ผากระชับกลามเนื้อ

หนาทอง และเสริมหนาอกใหดูอ่ิมสวยดวย  เรียกวาสามารถกลับมาแตงตัวแบบ

วัยรุนไดเลยนะ (Gossipstar, 2549) 

 

ภาพที ่22 

ดาว มยุรี ลูกทุงสาว ผูประสบกับปญหาและผลกระทบจากการทาํศัลยกรรม 

 

 

 

ที่มา: “สวยเพือ่งาน “ดารา” พึ่งมีดหมอ,” 2550, Gossipstar. 
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ซุปเปอรสตารลูกทุงสาว ดาว มยุรี  เธอก็เปนอีกหนึ่งบุคคลที่ทําศัลยกรรม ทั้งจมูก 

คาง และตา เธอผานการผาตัดจมูกถึง 4 คร้ัง  ผานการถูกจิ้มหนาและยัดคอลลาเจนนับคร้ังไมถวน 

ถูกคมมีดกรีดลวงลงไปแมกระทั่งในปาก   จนเธอไมอาจม่ันใจไดวา การผาตัดใบหนาคร้ังที่ 2 ได

กระชากตัดเอาเสนประสาทฟนไปดวยหรือเปลา และเมื่อทุกอยางไดรับการรักษาเยียวยาใหรูปหนา

คอยกลับคืนมาดังเดิม ที่ไมมีวันกลับมาดังเดิมไดรอยเปอรเซ็นต  ภาวะตกคางที่ยังแปลกปลอม

หอมลอมยึดอยูภายในผิวหนาเธอ จึงยังคงเหลือเพียงผังผืดติดยึดอยูภายใตผิวหนา อันเปนสวน

ตกคางที่เธอยังคงตองรักษาและกําจัดมัน และเธอก็เปดเผยวาไมเปนที่นาพอใจ และบอกถึงผลกระทบ

ของการทําศัลยกรรมวามันรายแรงขนาดไหน   

 

ภาพที ่23 

แนน ปรางควลัย เสริมหนาอก หวังเรียกเรตต้ิงหลังหวนกลับเขาวงการ 

 

 
ที่มา: “แนน ปรางควลัย กรีดตาเสริมเตาสูกระแส ถายเซ็กซี่,” โดย Ohpicpost, 2550. 

 

แนน  ปรางควลัย เทพสาธร  สาวเซ็กซ่ีที่กลับมาโดงดังอีกคร้ังกับหนังแผน  ยอมรับตรง ๆ 

ศัลยกรรมที่หนาอก สรางความมั่นใจ  เธอเลาวา   

ถาถามแนนวา กลัวไหมกับผลที่จะตามมา  จริง ๆ ไมกลัวนะ เพราะกอนที่จะตัดสินใจทํา

หนาอก  แนนศึกษามาเยอะมาก  ต้ังแตหมอ การดูแลหลังจากผาตัด  กับการที่ตัดสินใจ

ทําเพราะวาเราอยูในอาชีพที่ขายรูปรางหนาตา  เพราะเราไมเพอรเฟกต เราก็ตองเสริม

เพื่อใหดูดีข้ึน  สรางความมั่นใจใหตัวเอง อีกอยางการทําศัลยกรรมไมใชเร่ืองนาอาย 
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แนนทําก็บอกวาทํา  เราเปนคนของประชาชน  เราตองเปดเผย  ถาเราเจออะไรไมดี   

เราก็ตองบอก แตตอนนี้ยังไมมีอะไรที่เปนปญหาหลังจากทําหนาอกมา  แตอยากบอกวา

คนที่ไมมีความจําเปน อยาทําเลย สวยแบบธรรมชาติดีกวาคะ (Ohpicpost, 2550) 

 

ภาพที ่24 

เปล ไอริณ นักแสดงสาวผูตกเปนขาวเร่ืองศัลยกรรมมากที่สุด 

 

 
ที่มา: “ดาราไทย สวยข้ึนหรือศัลยกรรม,” ม.ป.ป., คมชดัลึก. 

 

เปล ไอริณ  ศรีแกลว  สาวที่ตกเปนขาวเร่ืองศัลยกรรมมากท่ีสุดอีกคนหนึ่ง  เผยกอน

ทําควรศึกษาใหดีกอน  ซึ่งเธอบอกวา   

เธอไดฉีดคางใหมีใบหนาที่เรียวยาวข้ึนแตมันไมประสบความสําเร็จมากนักกับคางที่

ยื่นออกมาทําใหตองแกใหมอยูหลายคร้ัง โดยสวนตัวไมกลัวเร่ืองศัลยกรรม เพราะที่

จะทําอะไรควรศึกษารายละเอียดใหถี่ถวนกอน  ไมวาจะเปนคุณหมอ โรงพยาบาล  

วิธีการทํา  ผลที่ตามมา  การดูแลตัวเองหลังจากทํา  ผลดีผลเสีย  สําหรับเปล ศัลยกรรม

มันอยูที่มุมมองของแตละคน  สําหรับคนที่กลัวการเปล่ียนแปลง อาจมองวาศัลยกรรมนา

กลัว  แตสําหรับคนที่กลา กลาที่จะเปล่ียนแปลงตัวเอง อาจมองวาเปนเร่ืองธรรมดา  

ศัลยกรรมชวยเปล่ียน ปมดอยใหเปนปมเดน  เพราะบางคนทําแลวมั่นใจมากข้ึน 

เร่ืองนี้อยูที่ความพอใจของแตละคน และที่สําคัญตองยอมรับและตองทําใจกับส่ิงที่จะ

ตามมาในอนาคตไดดวย (คมชัดลึก, ม.ป.ป.) 
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ภาพที ่25 

ฮาย อาภาพร นครสวรรค ทีย่อมรับวาทําตา และเสริมจมูก 

 

 
ที่มา: “ดาราไทย สวยข้ึนหรือศัลยกรรม,” ม.ป.ป., คมชัดลึก.  

 

อาภาพร  นครสวรรค นองรองลูกทุงชื่อดัง  ที่ยอมรับวาทําตา เสริมจมูก เพื่อ 

ความงามใหสมกับอาชีพ   

จริง ๆ เร่ืองศัลยกรรมในสมัยนี้ไมนากลัวนะ  ถาเราเลือกทํากับหมอในโรงพยาบาล 

ไมใชหมอเถื่อน เพราะเราไมรูวาเขาฉีดอะไรเขาไปในรางกาย  ฮายไมไดทําอะไร

มากมายแคตากับจมูก เราเปนนักรอง ก็ตองสวยนิดหนึ่งนะ ไมใชดูไมไดเลย  แลวจะ

เรียกคนใหมาดูเรายังไง  แตการที่เราจะทําอะไรกับรางกายใหมันดูดีข้ัน เราก็ควรรูจัก

คําวาพอดี  ไมควรทําอะไรที่มันมากมายเกินตัว เอาสวยก็พอแลว (คมชัดลึก, ม.ป.ป.) 

 

ภาพที ่26 

นุช ตีสิบ  ยอมรับเสริมอ๋ึมเพื่อเสริมความมั่นใจ 

 

 
  ที่มา: “ดาราไทย สวยข้ึนหรือศัลยกรรม,” ม.ป.ป., คมชัดลึก. 
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นุช ตีสิบ  ที่เพิ่งตัดสินใจเสริมอ๋ึมเมื่อเร็ว ๆ นี้  เลาใหฟงวา    

นุชเพิ่งตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมหนาอกมาไมนานนี้เองคะ สาเหตุที่นุชเลือกทํา

หนาอก นุชรูสึกวา ทําเพื่อชวยเสริมความมั่นใจใหมากข้ึนตามประสาผูหญิงก็ทํา จริง ๆ 

แลวกอนทํานุชก็ไมมีภาพลบกับการทําศัลยกรรมอยูแลว อีกทั้งมาทํางานตรงนี้ดวย

แลว มาทํางานหนาทีวีแลวจะใหมานั่งหนาหัก หนาอกแฟบก็จะดูไมสวย ถามวาการ

เสริมหนาอกเพื่อเพิ่มความมั่นใจจําเปนกับทุกคนไหม  นุชวาทําแลวไมเสียหายทํา

แลวรูสึกดีก็ไมเห็นตองคิดอะไรมากเลยคะ  เพียงแตอยากใหเช็คขอมูลวาที่ไหนเปน

อยางไรใหมาก ๆ ก็พอ (คมชัดลึก, ม.ป.ป.) 

 

ภาพที ่27 

เกด ธิญาดา เธอเลือกทาํศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

 

 
ที่มา: “ดาราไทย สวยข้ึนหรือศัลยกรรม,” ม.ป.ป., คมชัดลึก. 

 

เกด ธิญาดา  พรรณบัว  ยอมรับวา เธอทาํศัลยกรรมตา 2  ชั้นมา    

ของเกดหมอไมไดกรีด เขาเจาะดูดไขมันเอาตรงบวม ๆ ออก  ถามวามั่นใจข้ึนไหมก็

โอเค เพราะวาถาเมื่อกอน เกดต่ืนสาย ๆ หนอย ตามันก็จะบวมมากใหญเหมือนคน

รองไห ก็เลยไปแกไข  กอนทําตอนนั้นเกดศึกษาขอมูลมาก ๆ ซึ่งพอดีมีเพื่อนแนะนํา

มาเลยม่ันใจ ก็อยากที่บอกถาอยากศัลยกรรมจริง ๆ ก็ตองศึกษาขอมูลใหดีกอน  

วาสถานที่ผูทํานั้นมีมาตรฐานดีพอหรือไม เพราะถาผิดพลาดมาคนที่แยก็คือเราเอง 

เกดวา คําวาศัลยกรรมสมัยนี้ไมใชเร่ืองแปลกแลว เพราะวาสวนใหญถาทํามาแลวดี 

ถาใครที่ไมพอใจในรูปรางหนาตาบางสวน ถาทําแลวดีมีความสุขข้ึน  ก็โอเคไมใช

เร่ืองเสียหาย แตถาทําแลวออกมาไมดี ไมสวยก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง  (คมชัดลึก, ม.ป.ป.) 
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นอกจากนี้ยังมี  จา ญาสุมินทร  เลิศอมรวัฒนา,  ซันนี่ ยูโฟร และดาราอีกหลายตอ

หลายคน ไมวาจะเปนดารารุนใหม รุนเกา รุนแก บางคนก็ยอมรับวาทําจริงแตก็มีบางคนที่ไมกลา

ยอมรับดวยเหตุใดเราก็มิอาจทราบได แตดูยังไงก็คิดวาไปทําศัลยกรรมมาอยูดีนั้นแหละ โดยตาง

ตบเทาเดินไปสูความสวยงามที่ผิดธรรมชาติดวยกันทั้งนั้น    แตถึงอยางไรการทําศัลยกรรมนั้น

ไมไดผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมแตก็ขอเตือนใครที่คิดทํานั้นใหคิดใหรอบคอบนึกถึงผลเสียที่จะ

เกิดข้ึนตามมาภายหลังกันใหดี 

 
กรณศีึกษาตัวอยางดารานักแสดงหญิงที่ไมทําศลัยกรรมเสริมความงาม 

 
กรณศีึกษาท่ี 1   

 

ภาพที ่28 

จุบแจง  วิมลพันธ ดาราที่ไมเคยทาํศัลยกรรม 

 

 
ที่มา: “ภาพจุบแจง วมิลพนัธ,” โดย Kory, 2551.  

 

ชื่อ   วิมลพนัธ   ชาลีจังหาญ  (จุบแจง) 

อาย ุ  35  ป 

ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

รายได  100,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 15  ป 

อาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดง   เปดรานขายเส้ือผาที่ตลาดนัดเมเจอรรัชโยธิน 



 107 

จุบแจง วิมลพันธ  เธอเปนนักแสดงสาวที่ครํ่าหวอดอยูในวงการนานนับ 10 ป เธอมี
ผลงานการแสดงจากงานละครหลายเร่ืองอาทิ  สุดแดนหัวใจ, ผูการเรือเร, บานไรชาวทุง ฯลฯ 
ปจจุบันเธอกําลังมีผลงานละครที่กําลังถายทําอยูทางชอง 3  คือ  น้ําตาลไหม และ บัวแลงน้ํา   

เธอเลาใหฟงวา  ตัวเธอเองก็รูสึกพอใจกับหนาตาและรูปรางที่เปนอยูในระดับหนึ่ง  
ถึงแมวาตัวเองอาจจะไมสวยเทาระดับนางเอกของชอง  แตเธอเองก็พอใจกับรูปรางหนาตาที่พอแม
ใหมา   โดย ตอนเด็ก ๆ จุบแจงจะเปนคนที่ผอมสูงเปนยีราฟ  และชอบเดินหลังคอม แตพอตอนโต  
เร่ิมเปนสาวอะไร ๆ ก็ดีข้ึน อวนข้ึนมาหนอย และดูมีทรวดทรงองคเอว   สําหรับอวัยวะในรางกายที่
ชอบมากที่สุดคงจะเปน ดวงตา  เพราะมีคนชอบบอกเธอวาตาโตเหมือนใสบ๊ิกอาย  เวลาแตงหนา
ชางแตงหนาชอบบอกวาพื้นที่บริเวณเปลือกตาเยอะดี  แตงสีไดหลายเฉด  สวนอวัยวะในรางกายที่
ไมชอบเลย  คงเปนนิ้วมือ   เพราะนิ้วมือไมเรียวสวยเหมือนเพื่อน ๆ คงเพราะตอนเด็ก ๆ เราชอบ
เลนซนแบบเด็กผูชาย คือชอบเลนยิงลูกแกว  และที่สําคัญยังชอบเลนหักขอนิ้วมือไมดีเลย ซึ่งถา
ยอนเวลากลับไปไดจะดูแลกวานี้ใหมาก    ตัวเธอเองก็เคยถูกทักวาไปทําศัลยกรรมมา   ซึ่งจุบแจง
เลาใหฟงวา     

ดวยความที่เปนคนตาโตเปน 2 ชั้น   ชัดมากจนคนคิดวาไปกรีดตามาหรือเปลาคะ 
ทําไมช้ันโตจัง โชคดีมากเพราะวาถาเปนคนช้ันตาช้ันเดียวคงตองไปทํา เพราะวาแตง
ตาจะไดชัด  สวนเรื่องการทําศัลยกรรมเคยคิดนะที่จะทํา เพราะบางทีเห็นเพื่อนทํา
แลวสวย  ก็อยากทําแตอีกใจถาทําแลวก็กลัวผลออกมาไมดีในภายหลัง และที่สําคัญ
เปนคนกลัวเข็มกลัวมีดหมอ กลัวเจ็บเลยคิดวาอยาทําเลย ไวแก ๆ กวานี้ หยอนยาน
กวานี้แลวคอยคิดทําอีกทีแลวกัน   เคยมีชางแตงหนาบอกวาใหไปทําจมูกหนาจะได
ชัดมากกวานี้แตไมตองโดงมากนะ ใหเสริมนิดเดียวก็พอ  แตเราก็กลัวเพราะเรากลัว
เจ็บกลัวทําออกมาแลวไมดี แตถาคิดจะทําจริง ๆ คงจะทําที่ตา คือวาถาตาตกหนาตา
เยอะก็ควรทําเพราะเวลาแตงหนาจะไดไมมีรอยยนและรอยตีนกา สวนดาราคนอ่ืน ๆ
ที่ทําศัลยกรรมก็รูสึกวาบางคนทํามาแลวสวยมากอยางอยางดาราหลายทานที่รูจัก 
โชคดีที่เคาไดหมอดีและเกงทําออกมาแลวเขาตัวเองและใบหนา  แตบางคนทํา
มาแลวไมดีไมนาทําเลย  หนาเกาก็ดีอยูแลว นารักแลว  เหมือนซื้อล็อตเตอรี่ทําดีก็ดีไป 
ถาทําแลวไมดีก็ตองทนอยูกับใบหนานี้ตลอดจนกวาจะแกไขไดถาแกไมไดก็ตองทน
อยูอยางนั้นตอไป  แลวยิ่งเวลาเห็นขาวคนที่ไปทําศัลยกรรมมาแลวเกิดมีผลเสีย  ก็
รูสึกตกใจวามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ  ก็เลยทําใหเราลมเลิกโครงการทีจ่ะทาํหลาย
คร้ังและหลายตอหลายขาวก็รูสึกปลงสังขารวามันไมเที่ยง  จริง ๆ แลวทําก็มีผลเสียไม
ทําก็ปลอยใหมันแกไปตามกาลเวลาดีกวา  แตในอนาคตถาแกตัวลงก็คิดวาอาจจะ
ทํา  แตคงไมเยอะ อาจจะเสริมเพิ่มเติมนิดหนอยไมใหมันหยอนยาน จะไดไมนา
เกลียด แตก็ไมถึงกับขนาดดึงใหทุกอยางมันเกินความจริงกับอายุ (Kory, 2551)    
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นอกจากนี้เธอยังไดฝากมุมมองเร่ืองการทําศัลยกรรมในปจจุบันไววา  สมัยนี้

เทคโนโลยีดานการแพทยมีความทันสมัยมากข้ึน อีกทั้งวัสดุที่ใชในการทําศัลยกรรม ตลอดจน

เคร่ืองไมเคร่ืองมือทางการแพทยก็ทันสมัยและกาวหนาข้ึน  กอนทําควรหาขอมูลที่ถูกตองและศึกษา

กอนทํา ใหมีความผิดพลาดนอยที่สุด  และเธอยังไดใหแงคิดสําหรับคนที่คิดจะทําศัลยกรรมไววา  

การทําศัลยกรรมทําใหคนสวย คนหลอข้ึนแตกอนที่จะทําอยากใหคนคิดจะ

ทําศัลยกรรม ศึกษาขอมูลเร่ืองสถานที่ โรงพยาบาลท่ีจะไปทําใหมีคุณภาพ  หาที่มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก ๆ อยาคิดวาจะเลือกเอาแตราคาถูก ๆ ทํามาแลวอาจ

หนาอกเนา จมูกเนาได  เพราะวาใชวัสดุที่ไมดี จะทําใหเสียใจภายหลังไดคะ 

 
กรณศีึกษาท่ี 2 

 

ภาพที ่29 

แอม ศิรประภา ดาราที่ไมเคยทําศัลยกรรม 

 

 
ที่มา: “นานๆทีขอโชวอ๋ึม “แอม” ทาํหนุมสําลัก,” ม.ป.ป., สยามดารา.  

 

ชื่อ   ศิรประภา  สุขดํารง  (แอม)  

อาย ุ  32  ป 

ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รายได       100,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 10 ป 

อาชีพเสริม   เปดบริษัทรับจัดงานอีเวนท 
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แอมเปนนักแสดงสาวที่มีผลงานช่ือจริง : ศิรประภา สุขดํารงค  คุณพอ : วิทยา สุข
ดํารงค (เสียชีวิตแลว)  ครอบครัว : คุณแม คุณตา และพี่นองแอมอีก 5 คน มีพี่เล้ียงดวยอีกหนึ่งคน 
แอมเปนพี่สาวคนโต  อาชีพ : นักแสดง, พิธีกร, เจาของธุรกิจสปา และเปดบริษัทรับจัดงานอีเวนท  
การศึกษา  แอมเรียนที่โรงเรียนราชินีบน ต้ังแตอนุบาลจนถึง ม.5  และจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร เอกการละคร   

ผลงานดานการแสดง 
- ละครเร่ือง-ลิขิตกามเทพ 
- พิธีกรรายการ-จิบน้ําชายามบาย 
- ถายแบบปก IMAGE PLUS vol. 17 no. 1 March 2004 
บานแอมอยูแถวประชานิเวศน บานที่อยูเปนหลังที่อยูมาต้ังแตเกิด ไมเคยยายไปไหน 
ทําใหแอมผูกพันกับบานหลังนี้มาก นอกจากไปถายละครแลวแอมไมเคยไปคางที่อ่ืนเลย 
ครอบครัวแอมเปนครอบครัวใหญ หลังจากคุณพอ (วิทยา สุขดํารงค) เสียที่บานก็จะ
มีคุณแม คุณตา และพี่นองแอมอีก 5 คน มีพี่เล้ียงดวยอีกหนึ่งคน แอมเปนพี่สาวคน
โต แลวก็นองสาวอีกหนึ่งคน อีกสามคนเปนผูชาย แตเราทั้ง 5 คนยังไมมีใครแตงงาน
คะ  แตปจจุบันเธอมีแฟนที่คบหาดูใจกันมาเปนเวลานานหลายป  ซึ่งเปนนักแสดงคือ 
คุณเอิรธ ณัฐนันท คุณวัฒน   
สําหรับนักแสดงสาวผูนี้เธอบอกกับผูศึกษาวาเธอรูสึกพอใจกับรูปรางหนาตาของ

ตัวเองในระดับหนึ่ง  ไมไดคิดวาตนเองนั้นเปนคนสวยเพอรเฟกต  และไมไดคิดมาก ซึ่งเธอพอใจใน
ส่ิงที่ตัวเองมี  ตัวเธอเองเวลาท่ีอวนจะเปนคนมีพุงและลงที่ตนขาแตเธอก็ไมเคยคิดที่จะไปดูดออก
หรือคิดที่จะไปทําอะไรนอกจากแคการออกกําลังกายก็นาจะดีที่สุดแลว  สําหรับอวัยวะในรางกาย
ที่เธอบอกวาชอบมากคือ ชอบรูปหนาของตัวเองซึ่งยาวไดรูปดี  ไมจําเปนตองไปฉีดเพิ่ม โดยรวม ๆ 
แลวเธอบอกวาไมมีสวนไหนที่ไมชอบเลย  รวม ๆ แลวก็โอ.เค  แตจริง ๆ แลวเธอคิดวานาจะเปน
บริเวณสะโพกกับตนขาที่ใหญไปหนอย แตเธอก็ไมถึงกับเครียดมากในจุดนั้น  และในฐานะที่เปน
นักแสดงเธอมักจะชอบถูกทักเร่ืองทําศัลยกรรมมาเหมือนกัน  ซึ่งแอมไดเลาใหผูศึกษาฟงวา   

มีคนชอบทักวาแอมไปทําจมูกมารึเปลา ไปฉีดคางมารึเปลา  แตดวยเราตาม
ธรรมชาติเปนคนหนายาวซ่ึงตรงนี้เปนผลมาจากการดัดฟน เลยทําใหหนายาวข้ึน  
สรุปวาฟนก็สวยข้ึนหนาก็เลยยาวข้ึน  แลวแอมมีความเช่ือวาเปนการเสริมโหงวเฮง
ดวย  ซึ่งคนจีนเคาจะชอบ  เคยมีคนชวนทําศัลยกรรมบางไหมก็มีคนเคยชวนทําแต
ไมถึงขนาดทําศัลยกรรมเลย  อยางมากก็แคชวนไปฉีดโบท็อก  หรือยิงเลเซอร  แต
ดวยความที่ตัวเองเปนคนกลัวเข็ม  กลัวเจ็บ และที่สําคัญกลัวออกมาไมเหมือนเดิม  
ก็เลยคิดวาไมทําดีกวา  จริง ๆ แลวก็ไมเคยคิดที่จะอยากจะทําศัลยกรรมเพราะวา
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พอใจอยูแลว คือพอใจในส่ิงที่ตัวเองมี แตถาอยากดูแลตัวเองจริง ๆ ก็คงจะหม่ันขยัน
ออกกําลังกาย เลือกใชผลิตภัณฑบํารุงดี ๆ ก็นาจะเพียงพอแลว หรือถาอยากทําจริง ๆ 
ก็คงจะเปนตอนแก ๆ ซึ่งอยางมากที่สุดก็คงจะไปทํายกกระชับใบหนา  หรือทํา
เลเซอรไมใหหยอนยานตามกาลเวลาก็นาจะพอแลวคะ  โดยสวนตัวมีความคิดเห็น
กับดาราที่ศัลยกรรมวา บางคนที่ทําออกมาแลวสวย ก็รูสึกวาสวยดีซึ่งตรงนี้ก็ตองชื่น
ชมที่เคาทําออกมาแลวประสบผลสําเร็จจริง ๆ บางคนทําออกมาแลวไมดี ซึ่งของเกา
ก็ดีอยูแลวไมนาไปทําเลย มันมองได 2 มุม ถาทํามาแลวเกิด ก็ดีไปเลยแตถาทํา
มาแลวดับ ตรงนี้ก็จะไปโทษใครไมได ตองมานั่งเสียใจในภายหลังวาไมนาไปทํามา
เลย ของเกาก็ดีอยูแลว แลวยิ่งเวลาเห็นขาวของคนที่โดนพิษภัยจากการทําศัลยกรรม
ก็รูสึกสงสาร เสียทั้งเงิน แถมเจ็บตัว ซึ่งในการทําศัลยกรรมแตละคร้ังก็คอนขางใชเงิน
เยอะแตผลที่ไดกลับไมสวยตามที่ตองการอีก  (สยามดารา, ม.ป.ป.)   
นอกจากนี้แอมยังไดฝากขอคิดและคําแนะนําสําหรับผูที่คิดจะไปทําศัลยกรรมเสริม

ความงามกับผูศึกษาวา ปจจุบันมีสถานเสริมความงามเกิดข้ึนมากมาย ถาหากใครที่คิดอยากจะ
ทําศัลยกรรมควรที่จะศึกษาขอมูลใหดี และควรเลือกสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ ควรปรึกษาแพทย
และตัดสินใจใหถี่ถวนกอนตัดสินใจทําเพื่อที่วาจะไดไมเกิดความผิดพลาด อยาติดสินใจเพียง
เพราะเห็นวาราคาถูก  แตถาราคาถูกทําแลวไดผลดีก็ดีไป แตถาทําแลวไมดีเกิดผลเสียมากกวา ก็
จะทําใหตองมาเสียใจในภายหลังได  

 
กรณศีึกษาท่ี 3 

 
ภาพที ่30 

ฟรอน มอนโกรี่ ดาราที่ไมเคยทําศัลยกรรม 
 

 
ที่มา: “ภาพฟรอน มอนโกร่ี,” ม.ป.ป., ขาวสดออนไลน.  
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ชื่อ   ฟรอน มอนโกรี่ 

อายุ   34  ป 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 

รายได  50,000-70,000 บาทตอเดือน 

อายุการทํางาน 15  ป 

อาชีพเสริม  เปดธุรกิจรานเสื้อผา 

ฟรอน  มอนโกร่ี    ดารานักแสดงและนางแบบสาวผูนี้จัดวาเปนคนท่ีมีรูปรางหนาตา

อยูในข้ันเพอรเฟกต็เลยทีเดียว แตเธอกลับบอกกับผูศึกษาวา เธอไมคอยพอใจในรูปรางของเธอเอง

ซักเทาไหรเพราะวาดูไมคอยเฟร์ิม ขาดความกระชับ ไมเหมือนเมื่อกอน ซึ่งเธอเลาใหฟงวา 

สมัยกอนตอนที่ยังเปนนางแบบหุนจะเฟรม หุนจะดีกวานี้ ขาจะเรียวยาว แตพอมีลูก

หุนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะชวงหนาทองและตนขาจะมีเซลลูไลทเยอะมาก ไมมั่นใจเลย 

อีกทั้งเปนคนโครงสรางใหญ และเปนลูกคร่ึง จึงลดยาก ถาไมออกกําลังกายไขมันคง

จะสะสมมากกวานี้ สวนอวัยวะในรางกายที่ชอบมากที่สุด คงเปนจมูก เพราะตัวเอง

เปนลูกคร่ึง จมูกจึงโดงสวยไดรูป แตก็มีคนเคยทักวาไปทําจมูกมา เพราะจมูกโดง

มากและไดรูป คนจึงมักชอบถามวาไปทําจมูกที่ไหนมา หมอไหน ซึ่งตัวฟรอนเองก็

ตอบวา ไมไดทําจมูกโดงเองตามธรรมชาติ แตเคยคิดวาถาจะทําศัลยกรรมตัวเอง

อยากจะทําตา  เพราะตาไมเทากัน ตาตกมาก เวลาแตงหนาแลวไมสวยแตงยาก 

เพราะเห็นไดชัด อยากจะใหหมอเย็บเขาดานในดึงใหค้ิวไมตก ตาจะไดโตข้ึนมา

หนอย  เพราะพอเราอายุมากข้ึนหนังตาก็เร่ิมเยอะ ตองชวยธรรมชาตินิดนึงแตก็คง

ทําไมเยอะ   ไมเคยมีใครชวนทําศัลยกรรมเพราะทุกคนชอบทุกคนชอบมองวาหนาตา

สวยอยูแลว สมสวนไดรูปอยูแลวจะทําไปทําไม  คือถาคิดจะทําก็คงตัดสินใจเอง  

สวนมุมมองในเร่ืองของดาราที่ทําศัลยกรรมตัวเองมองวา มันเปนสิทธิสวนบุคคล ทํา

มาแลวสวยก็ทําไปเถอะแลวแตมุมมองแตละคน  แตสําหรับตัวเองมองวา การ

ทําศัลยกรรมเปนเร่ืองธรรมดามาก ตางประเทศเคาก็ทํากันมานานกวาบานเราเยอะ 

ถาคนหนาตาไมดีทําแลวดีก็โอ.เค นะ แตคนหนาตาท่ีดีหรือสวยอยูแลวก็อยาไปทํา

เลย เด๋ียวที่สวยอยูแลวก็อาจจะไมสวย แลวเราก็ตองทนอยูกับมันไปตลอดชีวิต  แลว

ยิ่งเวลาเห็นขาวเร่ืองการทําศัลยกรรมจะรูสึกสงสาร แลวคิดวาผลเสียอาจมีเพียง 1-2 

เปอรเซนตของคนทั่วโลกที่ทําแลวมีผลเสียถือวาคนนั้นคงจะซวยจริง ๆ หรือแจ็กพอต

มาก ดังนั้นอยารีบรอนควรศึกษาหาขอมูลดี ๆ กอนทํา (ขาวสดออนไลน, ม.ป.ป.) 
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นอกจากนี้เธอยังบอกอีกวาในอนาคตคิดอยากจะทําศัลยกรรมเหมือนกันเพราะ

ลูกคร่ึงจะแกงายกวาคนเอเชีย ผิวก็จะหยาบและแหงกวา  ตองอาศัยการศัลยกรรมเขามาชวยบาง

ในตอนมีอายุ คงจะไมปลอยตัวเองใหแกไปตามกาลเวลา แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองมีการศึกษาขอมูลที่ดี 

มีทุนทรัพยในการทําเพียงพอ แตวาคงจะไมทําจนหนาเปลี่ยนไปมากจนจําไมไดเปนคนละคน  

และเธอยังไดฝากขอคิดใหผูที่จะทําศัลยกรรมไววา 

อยากใหมองตัวเองในกระจกทุกวันอยางพิจารณาวา เรามีสวนบกพรองตรงไหน 

วิเคราะหหาเหตุผลนาน ๆ กอนทํา แลวศึกษาหาขอมูลดี ๆ หาแพทยดีนาเชื่อถือ  

รวมทั้งควรปรึกษาหรือขอคําแนะนําที่เคยผานการทําศัลยกรรมมาแลวเพื่อนํามาปรับ

ใชกับตัวเอง  ไมใชเห็นใครทําอะไรก็จะทําตามเคาหมด ซึ่งบางครั้งอาจไมเขากับเรา

เลยก็ได (ขาวสดออนไลน, ม.ป.ป.) 

 
กรณศีึกษาท่ี 4 

 

ภาพที ่31 

เมย กุณฑีรา ดาราที่ไมเคยทําศัลยกรรม 

 

 
 

ที่มา: “ประวัติเมย กุณฑีรา สัตตบงกช,” ม.ป.ป.  

 

ชื่อ   กุณฑีรา  สัตตบงกช (เมย) 

อาย ุ  26 ป 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จุฬามหาวทิยาลัย 

อายุการทํางาน 8  ป 

อาชีพเสริม  เปดธุรกิจรานเสื้อผา 
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เมย กุณฑีรา  เธอแจงเกิดในวงการบันเทิงจากการประกวดนางสาวไทย โดยไดรับ

รางวัลรองนางสาวไทยอันดับ 2 เปนเคร่ืองการันตีความงาม หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานทางดาน

การแสดงสูสายตาประชาชนจนเปนที่รูจักภายในเวลาไมกี่ป  สําหรับผลงานทางดานการแสดงที่

ผานมานั้น มีทั้งงานภาพยนตรและงานละคร รวมทั้งยังเปนพิธีกรอีกหลายรายการ อาทิ ภาพยนตร

เร่ือง  โคลิค เด็กเห็นผี, ธิดาชาง, 7 ประจัญบาน  สวนผลงานละครเร่ือง พี่นองสองสายเลือด และที่

เพิ่งจบไปทางชอง 7 กับผลงานลาสุดเร่ือง ปอบผีฟา  สําหรับงานพิธีกรรายการ เธอเคยทํารายการ

อําเภอใจ, ตอกไขสไปเกิรล, มุมมองทองเที่ยวไทย, อรอยยกนิ้ว, life variety ฯลฯ  

ถึงแมวาเธอจะมีความสวยในระดับข้ันนางสาวไทย แตเธอเองก็กลับไมคอยพอใจใน

ความงามของตังเองสักเทาไหรและเธอเองเคยมีความคิดวาอยากจะทําศัลยกรรมเหมือนเพื่อน

ดาราคนอ่ืน ๆ บาง ซึ่งเธอเลาใหผูศึกษาฟงวา เธอเคยคิดอยากจะทําจมูก อยากทํามากเพราะรูสึก

วาจมูกตัวเองแบนมาก  เพื่อที่วาเวลาเธอถายละครหรือพิธีกร จะไดไมตองจัดแสงยาก และท่ี

สําคัญเวลาอยูในกลองจะไดมุมมาก  ประกอบกับคนใกลชิดไมวาจะเปนแมของเธอเอง หรือเพื่อน

ในวงการมักชวนใหเธอไปทําศัลยกรรมจมูก เพราะทุกคนหวังดีอยากใหเธอสวยข้ึน มีรูปหนาที่

คมชัดข้ึนมีมิติมากขึ้น  แตถึงแมเธอจะมีจุดบกพรองบนหนาอันเนื่องมาจากจมูกที่แบน ไมไดรูป

สวยตามตองการ แตเธอก็ภูมิใจกับดวงตา  ซึ่งเธอเลาใหฟงวาอวัยวะในรางกายที่ชอบมากที่สุดคือ 

ดวงตา เพราะตัวเองเปนคนตาโตขนตางอนงาม  แตงตาแลวดูตาโต และแตงหนาไดงาย ความที่

เมยเปนดาราที่มีดวงตาสวย เธอจึงมักมีคนชอบทักวาไปทําตามาหรือเปลาทําไมช้ันตาชัดมาก 

ตาโตเหมือนคนทําตามา ซึ่งเธอก็บอกวาตาเธอไมไดทํา ตาธรรมชาติ   และเนื่องจากการที่เธอได

ยินขาวคราวของพิษภัยจากการทําศัลยกรรมนั่นเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเธอไมตัดสินใจทําศัลยกรรม  

ซึ่งเธอเลาใหผูศึกษาฟงถึงประสบการณของเพื่อนที่ไปทําศัลยกรรมมาแลวไมไดผลที่ตองการ  

ถาทําแลวสวยออกมาก็ดีไป  แตถาทําแลวไมสวยก็ซวยไป เสียเงินไปแลวแตกลับไม

สวย เมยมีเพื่อนบางคนที่ทําออกมาแลวจากที่สวยอยูแลว คิดวาทํามาแลวจะสวย

กวาเดิมแตความเปนจริงกลับแยกวาเดิม ก็ไดแตทําใจวาเราตัดสินใจทําไปแลว ซึ่ง

รูสึกเห็นใจมาก ๆ แตก็เปนการตัดสินใจของเคาเอง  ไมมีใครบังคับเคาก็ตองยอมรับ

สภาพนั้นใหได อยาคิดมาก และคอย ๆ แกไขทีละจุดไปใหดีข้ึน (ประวัติเมย กุณฑีรา 

สัตตบงกช, ม.ป.ป.) 

สุดทายเธอยังไดฝากขอคิดและคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองศัลยกรรมของผูที่คิดจะ

ทําศัลยกรรมไววา  

ตองตัดสินใจดี ๆ กอนทํา ศึกษาขอมูลเยอะ ๆ ถามคนที่ทําแลวไดผลดี อยาทําตาม
เพื่อนเห็นเคาทําก็ทําตาม แตถาทําแลวไมดีก็ตองยอมรับการตัดสินใจของตัวเองดวย  
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แตการแพทยสมัยนี้การทําศัลยกรรมเสริมความงามในปจจุบันมีการพัฒนาข้ึน
มากกวาแตกอน  อยางเชนมีการใชกระดูกหลังใบหูมาเสริมจมูกแทนซิลิโคนเพื่อไมให
เกิดผลหลังทํา หรือมีการใชไขมันใตพุงมาฉีดแกม หรือฉีดเสริมสวนที่บกพรองและไม
เปนอันตรายอีกดวย  แตถึงแมจะมีวิวัฒนาการทางดานการแพทยที่กาวหนาและทันสมัย
ข้ึน ตัวเองก็คงไมคิดที่จะไปทําศัลยกรรมใหเจ็บตัว เอาเพียงแคดูแลผิวหนาผิวพรรณ
ใหไมมีร้ิวรอย อาจจะไปยกกระชับร้ิวรอย รอยตีนกา ดึงใหหนาตึงหนอยแตไมตอง
เยอะมากเพราะกลัวทํามากไปแลวอาจจะออกมาไมดีก็เปนได (“ประวัติเมย กุณฑีรา 
สัตตบงกช,” ม.ป.ป.) 
 

กรณศีึกษาท่ี 5 
 

ภาพที ่32 

แนน กัญญาดา  ดาราที่ไมเคยทําศัลยกรรม 

 

 
ที่มา: “ภาพแนน กัญญาดา,” 2550. 

 

ชื่อ   แนน  กัญญาดา  ศรีธรรมูปธัมภ   
อาย ุ  28 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายได  50,000 บาทตอเดือน 
อายุการทํางาน  5 ป 
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นองแนน   เธอจัดวาเปนพิธีกรรายการโทรทัศนและดีเจของคล่ืนวิทยุสังกัดคาย อาร.

เอส. โปรโมชั่น   เธอเปนนักแสดงหญิงอีกหนึ่งทานที่ไมไดทําศัลยกรรมเสริมความงาม  แนนบอก

วาเธอพอใจในส่ิงที่ตัวเองมีมาต้ังแตกําเนิด และเธอมีความคิดที่วา ความงามไมใชส่ิงที่สําคัญของ

ชีวิต สมองและจิตใจนั้นสําคัญมากกวา  ไมคอยซีเรียสกับเร่ืองหนาตาหรือความสวยความงามซัก

เทาไหร  แตเธอก็ไดเลาใหผูศึกษาฟงถึงมุมมองในเร่ืองของการทําศัลยกรรมไวดังนี้ 

แนนพอใจกับปากมากที่สุด  เพราะโดยอาชีพแบบแนนท้ังพิธีกรและดีเจ ที่ตองใช

ปากในการทํามาหากิน ดังนั้นตัวเองจึงชอบปากมากที่สุด  แตถาพูดถึงอวัยวะใน

รางกายท่ีไมชอบเลยคงจะเปนสะโพกและตนขา  ถึงแมวาตนเองจะเปนคนท่ีตัวเล็ก

แตวาขาใหญ  และย่ิงไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายดวยขาก็เลยใหญ ก็

พยายามเดินใหเยอะนะแตก็รูสึกวาไมเห็นเล็กลงเลย ถึงแมวาตัวเองจะไมเคย

ทําศัลยกรรมแตก็มักจะมีเพื่อนทักวาไปเหลากรามมารึเปลา ทําไมหนายาวจัง  ก็บอกวา

ไมไดทําหนาเล็กอยูแลว  แตก็เคยคิดที่อยากทําศัลยกรรมเหมือนกัน คืออยากทํา

หนาอก เพราะวามีคนทักเยอะ ใสเส้ือผาแลวไมสวย บางชุดเพื่อนบางคนที่ไปทํา

หนาอกมาเคากลับใสสวย อาจเปนเพราะวาเราไมมีทรวดทรงองคเอวเหมือนเพื่อน   

เคยมีเพื่อนชอบชวนไปทําหนาอก  ชอบแซวเราวา หนาอกแบบราบเรียบเหมือนหนาอก

เด็กประถม   ซึ่งมันมีหลายวิธีที่จะชวยเสริมไดโดยไมตองไปทําศัลยกรรม  เพราะถา

ทําไปแลวไมดีกจ็ะเสียใจไปตลอดชีวิต  แตสําหรับแนนคงไมทําเพราะรูสึกวาพอใจใน

ส่ิงที่ตัวเองมีอยูแลวไมจําเปนตองทํา  และไมจะทําแนนอนเพราะแนนขายความสามารถ

ไมไดขายหนาตา งานของแนนเปนงานพูด หนาตาก็มีสวนประกอบแตไมไดสําคัญ

มากขนาดนั้น (“ภาพแนน กัญญาดา”, 2550) 

แตถึงแมวาแนนจะตอตานและไมคิดจะทําศัลยกรรมแตเธอก็ไมไดแสดงทาทีตอตาน

ดาราที่ทําศัลยกรรม กลับชื่นชมถาดาราเหลานั้นถาทําออกมาแลวสวยก็ทําไปเถอะ ถาทําแลวเกิด

ความมั่นใจใสเส้ือผาแลวสวยก็ดีใจดวย เพราะเธอบอกวาชอบที่มีแตคนสวย ๆ ทั้งประเทศใหเราดู  

แตถาหากวาทําออกมาแลวมีผลกระทบก็รูสึกสงสารดารานักแสดงเหลานั้น เวลาที่เห็นขาวแลวเรา

ก็เศรานะ แตก็คิดวาเคาเลือกแลว  นอกจากนี้แนนยังไดฝากขอคิดตลอดจนขอเสนอแนะที่ดี ๆ 

เกี่ยวกับเร่ืองศัลยกรรมความงามที่ใหแงคิดกับนักแสดงดาราในปจจุบันไดเปนอยางดี 

ตอนนี้แนนวาเร่ืองการทําศัลยกรรมกลายเปนคานิยมไปแลว  ใคร ๆ ก็ทําไม

จําเปนตองเปนคนในวงการบันเทิง คนทั่ว ๆไปก็ทํา ไมวาจะเปนแมคา คนงาน

กอสราง คนทําความสะอาด หรือคนทั่วไปก็ทําหมด แตทําแลวดีหรือไมดีก็ข้ึนอยูกับ

หมอและเทคโนโลยีตาง ๆ แตเด๋ียวนี้ทันสมัยมากไปที่ไหนก็มีแตสถานเสริมความงาม
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เต็มไปหมด อยากฝากไววาเวลาทําอะไรตองศึกษาใหดี หาหมอดี ๆ สถานที่ดี ๆ ที่

ไวใจได สะอาด อยาคิดวาถูกแลวจะทํา เพราะตอนหลังก็จะเสียใจได อยาคิดเสริม

เติมแตงตามดารานักแสดง คือบางคนทํามาสวย บางคนทํามาไมสวย มีใหเห็น

มากมาย คนเราสวยไดดวยสมองและความสามารถ  บางทีความสวยก็ไมใชส่ิง

สําคัญมากในชีวิต 

 

 

 


